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คํานํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อาจเป็นเฟือง

ตัวเล็กๆ ภายในกลไกอันสลับซับซ้อนของ 
การปกครองในประเทศไทย เฟืองตัวเล็กแต่มี
จาํนวนมากย่อมส่งผลต่อการขบัเคลือ่นพฒันา 
ลองเฟืองเหล่านีไ้ม่มคีณุภาพ หรอืมข้ีอบกพร่อง 
ผลกระทบก็นา่กลัวไม่น้อย

ตรงกันขา้มหากเฟืองตัวเล็กๆ เหลา่นี้ 
ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลที่ดี 
ย่อมส่งให้คณุภาพชวีติความเป็นอยู่ของคนไทย
ดีขึ้นอย่างแน่นอน เช่นนั้น องคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจึงต้องตระหนักถึง
ความสําคัญของการทํางานร ่วมกันเป ็น
องคาพยพใหญ่ ความเสื่อมของเฟืองตัวหนึ่ง
อาจสะเทือนถึงระบบทั้งหมด

นัน่เป็นทีม่าให้สาํนกังานกองทนุสนับสนนุ
การสรา้งเสริมสุขภาพ โดยสํานักสนับสนุน 
สุขภาวะชุมชนได้เขา้มาสนับสนุนส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ช่วย 
ถอดบทเรยีน สาํรวจทนุและศกัยภาพ เพือ่กระจาย
องค์ความรู้เหลา่นั้นต่อใหก้ับเพื่อนเครือขา่ย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 

นอกจากนี้ ยังต้องให้ความสําคัญกับ
ประชาชน ดังที่ ดวงพร เฮงบุณยพันธ ์  
ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ ได้กลา่วไว้วา่ หัวใจสําคัญในการ 
ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนท ้องถิ่นอยู ่ที่
ประชาชนฐานราก หากประชาชนฐานราก 
ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ ได้มีโอกาส
แสดงศกัยภาพในการพฒันาบ้านเกิดเมอืงนอน
ของตนเองภายใต ้ความร ่วมมือระหวา่ง  
4 เสาหลักที่ประกอบด้วย ประชาชน ท้องที่ 
ทอ้งถิ่น และหน่วยงานภาครัฐในแต่ละพื้นที่ 
กระบวนการเช่นนี้ย่อมนําไปสู่ความเข้มแข็ง
ของบ้านเมืองในที่สุด

ดงันัน้ เมือ่ท้องถิน่สร้างกระบวนการเรยีนรู้
จนถ่ายทอดได้ ประชาชนมศีกัยภาพ เป็นเฟือง
ที่แข็งแกร่งในตัวเอง ผสานกับตัวหล่อลื่นจาก
องค์กรวิชาการที่เข้ามาช่วยสนับสนุนส่งเสริม 
นั่นคงทําให้ประเทศชาติเข้มแข็ง และเป็น 
คําตอบวา่ทําไม เราจึงต้องให้ความสําคัญกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
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“วันนี้ เราแจกเบี้ยผู ้สูงอายุ และ 
จับของขวัญกัน” เกรียงไกร ใจกว้าง  
ผู้ดูแลเราบอกเช่นนั้น
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พวกเขาใช ้ลานกว ้างด ้านขา้งอาคาร 
สํานักงานเทศบาลตําบลนํ้าแพร่พัฒนาเป็น 
ทีจ่ดังาน เราเดนิทางมาถงึในช่วงสาย หลงัจาก
วันหยุดยาวช่วงปีใหม  ่ และได้รับเชิญให  ้
เข้าร่วมงานนี้ด้วย พวกเขาเตรียมขนมเส้น 
ไว้เลี้ยงผู ้สูงอายุ เราได้รับอานิสงส์นั้นด้วย 
รสชาติอร่อยถูกปาก อิ่มท้องไปตามระเบียบ

ช่วงเวลาที่เรายังวา่งเว้นอยู่ เกรียงไกร 
พาเราไปแนะนําตัวกับปลัดเทศบาล ได้พูดคุย
แลกเปลีย่นตามประสา แม้จะค่อนข้างประหม่า
ในความไม่คุ ้นชิน แต่อัธยาศัยไมตรีของ 
ปลัดหญิงทา่นนี้ ก็ช่วยให้เราสานเสวนากัน 
ได้อย่างราบรื่น

ตําบลนํ้าแพร่อยู่ในอําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ สามารถเดินทางจากสนามบนิ โดย
ใช้เวลาเพียง 20 นาที ระยะทางราว 20 
กิโลเมตร จึงไม่ค่อยแปลกใจ ระหวา่งทาง 
ที่ผ่านมา เราผ่านบ้านจัดสรรหลายโครงการ 
ซึ่ งแต ่ละที่ล ้วนจับจองที่ตั้ งริมถนนหลวง  
ยงัคาํถามให้เกิดขึน้ในใจว่า ความเจรญิแบบนี้
สรา้งผลกระทบดา้นใดกับพื้นที่นี้บา้ง เราจด

โน้ตไว้ในกระดาษ รอความกระจา่งจากผู้รู้แจ้ง
อากาศในช่วงเดือนมกราคม แม้จะเป็น

ช่วงฤดูหนาว แต่ก็ค่อนขา้งร้อนในตอนสาย  
ยิง่กบัตาํบลนํา้แพร่ ทีม่ลีกัษณะทางภมูศิาสตร์
เป็นที่ดอนเสียมาก ความชุ่มชื้นจากนํ้าจากดิน
จึงน้อย แต่ยังดีที่มีเสียงหัวเราะ และรอยยิ้ม
จากผู้สูงอายุมาทดแทน

ปลัดเทศบาลบอกกับเราว่า ตําบลนํ้าแพร่
มีพื้นที่ค่อนข้างกวา้งขวางกว่าที่อื่น ด้วยที่นี่ 
มีพื้นที่ป่าเขาเกินกว่าครึ่ง ส่วนที่ราบค่อนข้าง
เจริญ  ติดถนนหลวง ซึ่ งตอ้งยอมรับวา่  
ความเจริญมีทั้งข ้อดีและข ้อเสีย จึงเป ็น 
ความท้าทายของผู้บริหารในการจัดการพื้นที่
ให้มีความสมดุล

“เรื่องนี้รอให้นายกฯ เลา่ดีกว่า แกเป็นคน
พื้นที่ด้วย รู้ทุกอย่าง” ปลัดวา่ 

เราได ้แต ่เก็บความอยากรู ้อยากเห็น 
ไว้ก่อน พอดีกับที่เกรียงไกรเชื้อเชิญเราไป 
ดื่มกาแฟร ้านที่อยู ่เยื้องกับเทศบาล เรา 
ตอบรับคําเชิญ

“นํ้าแพร่กําลังขยาย เรามีร ้านอาหาร  
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ร้านกาแฟเยอะ เพราะบ้านจัดสรรเขา้ แถมยัง
มีแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่อีก” เกรียงไกรวา่

ครั้นพอถามคําถามต่อ ยังไม่ทันขาดคําดี 
เขาพลันออกตัวให้รอคุยกับนายกฯ

เราจึ ง เต รียมคําถามมากมายไว ้ใน
กระดาษ เก็บความสงสัยไว้ครบถ้วน เรารู ้ 
เรื่องราวของที่นี่น้อยมาก ซึ่งนั่นก็เป็นเสน่ห์
อย่างหนึ่ง เป็นการออกเดินทาง นับหนึ่ง  
เพื่อเริ่มต้นเรียนรู้ จากเร่ืองราวหนึ่งที่ค้นพบ 
นําไปสู่เรื่องราวต่อๆ ไป ยิ่งถ้าเรื่องราวนั้น 
ไปไกลเกินกวา่ที่เราคาดคิด นั่นถือเป็นกําไรที่
ชีวิตหนึ่งพึงจะมี คือการเรียนรู้และผูกมิตร

ไม่นานเกินครึ่งชั่วโมง เกรียงไกรกลับมา
รับเรา และนําไปที่สํานักงานเทศบาลตําบล 
นํ้าแพร่พัฒนา เขาว่า มีการเปลี่ยนแปลง 
เล็กน้อย ด้วยนายกฯ ติดภารกิจ เลยขอให้เรา
พูดคุยกับนิติกรประจําสํานักงานเทศบาลก่อน 

นีก่เ็ป็นเสน่ห์อกีอย่างหนึง่ของการเดนิทาง 
เรายิ้มตอบรับ กระดาษคําถามใบเก่าเอาเก็บ
ไว้ก่อน กระดาษใบใหม่เอาขึน้แทนที ่พร้อมกบั
คําถามใหม่ๆ ที่เรายังคิดไม่ถ้วนถี่นัก เราเดิน

ผ่านผู้สูงอายุ ที่เริ่มทยอยกันกลับ บ้างมา 
รถเครื่อง บ้างมารถถีบ ตา่งจุดหมาย ตา่ง 
วธิกีาร แต่เป้าหมายและปลายทางมหีนึง่เดยีว 
นั่นคือบา้น

พวกเขายิ้มให้กับเรา คนแปลกหน้าที่ 
พวกเขาไม่เคยพบหนา้ค่าตา เป็นความอบอุ่น
เหนือสิ่งอื่นใด มีแววว่าการเดินทางครั้งนี้จะ
สนุกไม่แพ้ครั้งใด 

“ที่นี่เราเป็นสังคมเกื้อกูลกัน เป็นสังคม 
จิตอาสา เป็นพื้นที่ที่เปดิกว้าง ยอมรับซึ่งกัน
และกัน” เกรียงไกรวา่

จกัรยานผ่านหน้าเราไปอย่างแช่มช้า คาํว่า
สงัคมจติอาสาก้องอยู่ในความคดิ วนิาทนีัน้เรา
เชื่อวา่ นี่คือความเป็นนํ้าแพร่ แน่นอนวา่คง 
ไม่เต็มร้อย ด้วยสังคมวิวัฒนาการตัวเองไป
ตามกาลเวลา และความเจริญก็มักนําพา 
สิง่แปลกปลอมมาเสมอ แต่จากทีเ่หน็ประจกัษ์
แก่สายตา นั่นคืออุดมคติที่พวกเขาร่วมด้วย
ช่วยกันสร้าง

สังคมจิตอาสาคือเปา้หมายที่ยิ่งใหญ่ แต่
ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้... 
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ทักทายเจ้าบ้าน
Say hello
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เราขอเก็บงําเรื่องราวที่ได้แลกเปลี่ยนกับ
นิติกรเอาไวก้่อน นายกเทศมนตรีรอเราอยู่ที่
ห้องทํางาน ด้วยเราอยากเริ่มต้นสํารวจที่นี่ 
จากปากคําของคนที่เป็นทั้งผู ้บริหาร และ
ประชาชนของตําบลนํ้าแพร่ ทันทีที่เราต่าง
แนะนาํตวักนั และนัง่ลงในอริยิาบททีเ่หมาะสม 
บทสนทนาก็คล้ายจะเกิดขึ้นในพลันนั้นเอง...
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“ขอโทษด ้วยนะ ปกติผมไม ่ค ่อยพูด
ภาษาไทยกลางเท่าไร” 

นัน่เป็นสิง่ที ่อนชุา รบีเร่ง นายกเทศมนตรี
ตาํบลนํา้แพร่พฒันาออกตวัไว้ก่อน ด้วยพืน้เพ
เขาเป็นคนที่ตําบลนํ้าแพร่

พดูถงึชือ่ตาํบล กบัชือ่เทศบาลทีพ่าให้เรา
สงสัย สบโอกาสจึงรีบถามทันที

นายกฯ อนุชา บอกว่า ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ
ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีตําบลนํ้าแพร่ ซึ่งอยู่ใน
อําเภอหางดง และตําบลนํ้าแพร่ ซึ่งตั้งอยู่ใน
อําเภอพร ้าว ตอนที่ เป ็นองค ์การบริหาร
ส่วนตาํบลนํา้แพร่ อาํเภอหางดงนัน้ ทางอาํเภอ
พร้าว กม็ฐีานะเป็น อบต. เช่นเดยีวกนั ซึง่ทาํให้
เกิดปัญหา ที่หนักหนาที่สุด คือการโอนเงิน
งบประมาณผิดที่ ต่อมามีการยกฐานะ ก็
บังเอิญว่ายกพร้อมๆ กัน ทางตําบลนํ้าแพร่ 
อําเภอหางดง จึงเป็นฝ่ายขอเลือกชื่อใหม่ 
มีการเปิดประชาคมในตําบล และเห็นชอบกับ
ชื่อ เทศบาลตําบลนํ้าแพร่พัฒนา

นายกฯ อนชุา บรหิารตาํบลนํา้แพร่มานาน
กว่าสิบปี โดยก่อนหน้าจะขึ้นเป็นผู ้บริหาร 
เขาเป็นกํานันมาก่อน

“ผมเป็นคนนํ้าแพร่โดยกําเนิด ถ้าให้พูด
เกี่ยวกับที่นี่  คือเรายัง เป ็นสังคมชนบท 
ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั อย่างเวลาทาํนา ทกุคนยงั
ช่วยกนั แต่วนันีม้คีวามเปลีย่นแปลงไป เพราะ
ตําบลหางดงอยู่ในโซนวงแหวน ใกล้สนามบิน 
ที่ดินที่นี่จึงมีราคา” นายกฯ ว่า

ตําบลนํ้าแพร่มีเนื้อที่ 80.55 ตาราง
กิโลเมตร กว่าครึง่หนึง่เป็นพืน้ทีป่่า ส่วนทีเ่หลอื
เป็นทีร่าบ มทีัง้ทุ่งนา ไร่ สวน บ้านเรอืนดัง้เดมิ 
และบ้านจัดสรรที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในระยะหลัง 
มีจํานวนประชากรประมาณ 6,600 คน 
จาก 11 หมู่บ้าน ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยแต่ก่อนนิยมปลูกลําไยมาก 
แต ่ช ่วงหลังประสบป ัญหาขาดแคลนนํ้ า 
หลายคนหันไปปลูกพืชอยา่งอื่นแทน ส่วน
อาชีพที่รองลงมา คือรับจ้าง ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว ข้าราชการ พนักงานเอกชน เป็นต้น

อย่างไรกด็ ีแม้สภาพสงัคมจะเปลีย่นแปลง
ไป แต่สิ่งหนึ่งที่นายกฯ ไม่อยากให้หายไป คือ
นํ้าใจของคนนํ้าแพร่ นายกฯ จึงได้ตั้งนโยบาย
สําคัญในการสร้างตําบลนํ้าแพร่ ให้เป็นสังคม
แห่งจิตอาสา ขณะเดียวกันก็พยายามหาวิธี

สร้างสังคมจิตอาสา 
เพื่อ ‘นํ้าแพร่’ พัฒนาอย่างยั่งยืน
อนุชา รีบเร่ง นายกเทศมนตรีตําบลนํ้าแพร่พัฒนา
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ทําให้คนที่มาจากพื้นที่อื่นสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสังคมนํ้าแพร่ได้อย่างสมดุล 

“การที่สังคมจะอยู่ได้ ต้องทําให้ทุกคน
มส่ีวนร่วมและมรีายได้ ผมวางแนวทาง 3 ร่วม 
4 สร้างขึ้นมา ซึ่ง 3 ร่วมที่ว่านี้ คือร่วมมือ 
ร่วมคิด และร่วมตัดสินใจ โดยดึงทุนบุคคล
แต่ละด้าน จากหน่วยงานต่างๆ มาช่วย
ขบัเคลือ่นการทาํงาน สร้างการบรูณาการ โดย
เรามีกระบวนการที่เรียกว่า ‘ฮอมผญา’ คือ
การให้คนในชุมชนมานั่งประชุมกัน แล้วเสนอ
ความคิดเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน โดย
ยดึหลกัประชาธปิไตยเป็นสาํคญั แต่ถงึกระนัน้ 
เรารบัฟังและให้เกยีรตเิสยีงข้างน้อยด้วยเสมอ 
ทําให้การพัฒนาของเราดําเนินไปด้วยดี” 
นายกฯ อนุชา เล่า

ขณะที่เรื่อง 4 สร้างนั้น นายกฯ อนุชา 
สาธยายว่า 4 สร้างประกอบด้วย สร้างความสขุ 
สร้างความมั่นคงในชีวิต สร้างความเท่าเทียม 
และสร้างคุณธรรม 

โดยสิง่แรกทีต้่องสร้างก่อน คอืสร้างความ
มัน่คง เพราะถ้าประชากรมรีายได้ มทีีอ่ยู่อาศยั 
มีความปลอดภัย เขาจะมีความสุข ด้วยเหตุนี้

ทางเทศบาลจงึร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ เช่น 
ศนูย์พฒันาสงัคมหน่วยที ่13 จงัหวดัเชยีงใหม่ 
นํางบประมาณมาสร้างบ้าน สร้างห้องนํ้า
แก่ผู้ยากไร้ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

นอกจากนี ้เพือ่เป็นการลดความเหลือ่มลํา้
ในสังคม ผ่านกระบวนการในชุมชน นายกฯ 
อนุชา จึงทําใหทุ้กคนเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ 
รวมไปถึงบริการต่างๆ ของท้องถิ่นได้อย่าง
เท่าเทียม ภายใต้หลักคิดที่ว่า ผู้ที่แข็งแรงกว่า
ต้องช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า ผ่านการให้กลุ่ม
องค์กรในตําบลช่วยออกเงินสมทบค่าสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชนให้แก่ผู ้ด้อยโอกาส 
เพื่อให้คนเหล่านี้ไม่ต้องถูกทอดทิ้ง

ขณะเดียวกัน นายกฯ ยังมองเห็นปัญหา
หนึ่ง คือเรื่องของความขัดแย้ง ด้วยเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงได ้ยาก ดังนั้น เพื่อจัดการกับ
ข้อพิพาทต่างๆ จึงริเริ่มทําศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทชุมชน โดยใช้นิติกรของเทศบาลเป็น
ผู้ขับเคลื่อน เพื่อให้ประชากรทุกคนสามารถ
เข ้าถึงกระบวนการทางกฎหมาย ได ้รับ
ความยุติธรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
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เรื่องการศึกษาก็เป็นอีกประเด็นที่นายกฯ 
อนุชาให้ความสําคัญ ตั้งแต่การเข้าไปเป็น
กรรมการสถานศกึษาหลายแห่ง รวมไปถงึการ
ขยายแนวคดิเพือ่พฒันาหลกัสตูรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น 

“ที่สําคัญนอกเหนือจากคุณภาพทาง
การศึกษาแล้ว สิง่หนึง่ทีผ่มเน้นตลอด คือเรื่อง
ของจติอาสา ฉะนัน้ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 2 แห่ง
ทีอ่ยู่ภายใต้การดแูลของเทศบาล จงึมกีารปลกูฝัง
แนวคิดเรื่องจิตอาสาตั้งแต่ต้น” นายกฯ ว่า

อย่างไรกด็ ีทกุวนันีก้ารบรหิารงานท้องถิน่
เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะตั้งแต่มีการ
ยกฐานะจากองค์การบรหิารส่วนตาํบลนํา้แพร่
มาเป็นเทศบาลตําบลนํ้าแพร่พัฒนา เมื่อปี 
2556 ทําให้ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพขึ้น เช่น 
เรือ่งสิง่แวดล้อม และการจดัการขยะ ซึง่สามารถ
จดัการได้เป็นระบบ และทีส่าํคญั คอืงบประมาณ
ที่เพิ่มขึ้นมา เนื่องจากสามารถจัดเก็บภาษี
เพิ่มเติมได้ อาทิ ภาษีล้อเลื่อน เป็นต้น

“ปัจจุบันเราได้งบประมาณจํานวน 28 
ล้านบาท แบ่งเป็นงบพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน งบอาชีพ และงบการศึกษา ซึ่งหาก

ถามว่า การพัฒนาที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ผม
ค่อนข้างพอใจ อย่างเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน 
ตําบลนํ้าแพร่ดีเกือบหมดแล้ว ถ้าเทียบกับว่า 
พื้นที่เรากว้างขนาดนี้ หรืออย่างระบบนํ้า 
สมยัก่อนตาํบลนํา้แพร่ถอืว่าแห้งแล้งมาก ไม่มี
นํ้าใต้ดิน ขุดไป 200-300 เมตร ยังไม่เจอ 
ถ้าเจอก็น้อย แต่เราพยายามหาวิธีแก้ โชคดีที่
เรามบ่ีอดนิเดมิอยู่ ฝนตกลงมากม็นีํา้ ถ้าไม่พอ
เราดูดนํ้าจากคลองชลประทาน แล้วทําเป็น
นํ้าสะอาดแจกจา่ยชาวบ้าน ส่วนนํ้าที่ใช้ทํา
เกษตร เราส่งเสรมิให้ชาวบ้านขุดสระ แล้วดูด
นํา้จากลาํนํา้แม่ทาช้างกบัลาํนํา้แม่ทาถ้วยขึน้มา
เก็บไว้ แม้จะยังไม่เพียงพอ แต่ก็ช่วยได้มาก
แล้ว” นายกเทศมนตรตีาํบลนํา้แพร่พฒันาเล่า

ที่ต้องทําควบคู่กัน คือการส่งเสริมอาชีพ
ต่างๆ นอกฤดูเกษตรกรรม ทางเทศบาลจึง
ต้องสนับสนุนงบประมาณ และการฝึกอบรม
เพิ่มเติม เพื่อให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริม 

“หรือถ้าบางคน เขาไปทางเกษตรกรรม
อย่างเดียว เราก็พาเขาไปเรียนรู้เรื่องการทํา
เกษตรผสมผสาน โดยในพื้นที่เรา มีทุนด้าน
การทําเกษตรอินทรีย ์ เป็นไร่นาสวนผสม 
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ก็พยายามให้เขาไปเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงวิธีทํา
เกษตรกรรม สร้างวงจรที่ต่อเนื่องในรอบปี”  
นายกฯ อนุชา เล่า

นอกจากนั้น ยังมีเรื่องป ่าไม ้ ซึ่งเป ็น
ทรัพยากรหลักของที่นี่ ครั้ งหนึ่ ง เคยถูก
คนนอกพืน้ทีเ่ข้ามาลกัลอบทาํลายไปมาก  ต้อง
อาศัยพลังของคนในชุมชน ช่วยสอดส่องดูแล 
อาศัยมาตรการทางกฎหมาย แต่ยังดีที่ว ่า
เวลานี้ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้ามา 
และประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบขาน 
ทําให้ปัญหาทุเลาลงมาก

อกีประเดน็หนึง่ทีน่ายกฯ อดเป็นห่วงไม่ได้ 
คือการเข้ามาของหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งทยอย
เปดิตัวไปแล้วเกือบสิบโครงการ นํามาซึ่ง
ความเปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่ ทั้งดา้น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องคอย
จับตาดูอย่างใกล้ชิด ที่ผ่านมาได้พยายาม
กําชับภาคเอกชนตลอดว่า การทําอะไรต้อง
ไม่กระทบกับโครงสร้างดั้งเดิมของพื้นที่

“เราเป็นห่วงเรื่องการรุกลํ้าทรัพยากร 
โดยเฉพาะลาํเหมอืงนัน้สาํคญัมาก ฉะนัน้เวลา
จะทาํอะไรต้องมาขออนญุาตก่อน เพือ่ให้เรารู้

ว่า เขามแีผนการอย่างไร ถ้าจดุไหนไม่เหมาะสม 
เราให้เขาแก้ไข พร้อมกับติดตามอย่างใกล้ชิด 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง” นายกฯ ว่า

ปัจจัยของความสําเร็จของเทศบาลตําบล
นํ้าแพร่พัฒนาในมุมมองของนายกฯ คือ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา 
เทศบาลได้รับความร่วมมือจากประชาชน
ในพื้นที่ค ่อนข ้างมาก  ทําให ้การพัฒนา
ในแต่ละด้านค่อนข้างลื่นไหล

“การสร้างความร่วมมือเป็นเรื่องที่ทําได้
ยาก แต่ถ้าเราเปิดใจคุยกันตั้งแต่ต้น ก็เป็นไป
ได้ อย่างเรือ่งการให้กองทนุหรอืกลุ่มต่างๆ ใน
ตําบลจ่ายเงินสมทบแทนผู้ด้อยโอกาส ผม
ใช้วิธีไปคุยกับประธานกองทุนหมู่บ้านแต่ละ
แห่ง เพราะหน้าทีจ่รงิๆ ของกองทนุหมู่บ้านคอื
ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน แต่เวลานี้คนเดือดร้อน
จริงไม่ได้ใช้เงิน เพราะไม่มีหลักทรัพย์ใดๆ 
ฉะนัน้เมือ่เขาไม่ได้ประโยชน์ทางตรง อย่างน้อย
ก็ตัดร้อยละ 10 ของกําไร มาดูแลคนกลุ่มนี้ 
ซึ่งนี่คือวิธีการทํางานของเรา” นายกฯ อนุชา
กล่าวทิ้งท้าย...
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บริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม
Management
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แก่นแกนสําคัญในการทํางานของที่นี่คือ
การมีส ่วนร ่วม ซึ่ งสอดคล ้องกับแนวคิด 
‘3 ร่วม 4 สร้าง’ ที่นายกฯ วางเอาไว้ 

ที่จริงแล้ว เราคุยเรื่องนี้ก่อนที่จะคุยกับ
นายกเทศมนตรีเสียอีก และด้วยความที่
แนวคดิมคีวามชดัเจน จงึทาํให้เราปะตดิปะต่อ
เรื่องราวได้ไม่ยากเย็นนัก...
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ธันยา รวมชัย 

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน ตําบลนํ้าแพร่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน ตําบลนํ้าแพร่
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ธันยา รวมชัย 

“...ถา้เราจะเอาแต่ชนะ มันก็ต้องมีแพ้  
แต่ถ้าเราปรองดองกัน มีแต่ชนะไม่มีแพ้...” 

ข้อความดังกล่าวเป็นพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ซึง่สอดคล้อง
กับแนวทางสรา้งสันติสุขที่ เทศบาลตําบล 
นํ้าแพร่พัฒนาดําเนินการมาเกือบสิบปี 

ธันยา รวมชัย นิติกรเทศบาลตําบล 
นํ้าแพร่พัฒนา เท้าความว่า เมื่อก่อนคนใน 
ชุมชนมีข้อพิพาทกันบ่อย ปีหนึ่งไม่ตํ่ากวา่  
10 กรณ ีส่วนใหญ่เป็นคดเีงนิกู้ การคํา้ประกนั 
มรดก รวมถึงคดีอาญาอย่างรถชนกัน แต่ 
หลายครั้งไม่มีการดําเนินคดี เพราะชาวบ้าน
ไม่รู้กระบวนการ และข้อพิพาทเหลา่นี้ไม่คุ้มที่
จะไปฟ้องศาล เช่น กู้เงินกันมา 20,000-
30,000 บาท แล้วผดินดัชาํระ ถ้าขึน้ศาลต้อง
มีค่าจ้างทนาย คา่ธรรมเนียมศาล พวกเขาจึง
จัดการตามประสา เกิดเป็นความบาดหมาง 
ต่อเนื่อง

“เมื่อปี 2551 ผมนําเรื่องนี้ไปหารือกับ
ทา่นนายกฯ กับท ่านปลัดฯ ว ่าควรจะมี
กระบวนการสักอยา่ง เพื่อลดทอนปัญหา ผม
ได้รบัไฟเขยีวให้เป็นตวักลาง และใช้สาํนกังาน
เทศบาลเป็นพื้นที่สําหรับการไกล่เกลี่ย หา 
ข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งถา้ลงตัว ก็ไม่ต้องไปถึง 
ชั้นศาล” ธันยาเกริ่นให้ฟัง

ในช ่วงแรกนั้น  จึ งมี เพียงองค ์คณะ 
ผู้ไกล่เกลี่ย ซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และนิติกร แต่สิ่งหนึ่งซึ่งยังเป็น
ปัญหา คือชาวบ้านหลายคนยังไม่มั่นใจวา่จะ
ได้รับความเป็นธรรม กระทั่งในช่วงปี 2553 
เทศบาลเริม่หาเครอืข่าย เพือ่สร้างความเชือ่มัน่
ว ่า คณะไกล่เกลี่ยมีความเป็นกลาง โดย  
กานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ ปลัดเทศบาลฯ ซึ่ง

เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ได้ปรึกษากับผู้พิพากษาศาลจังหวัด
เชียงใหม่ที่รู้จักกัน และขอร้องให้ตัวแทนศาล
เข้ามาช่วยในกระบวนการนี้ ซึ่งทางศาลเห็นดี
ด้วย เนื่องจากมีโครงการจัดทําศูนย์เพื่อระงับ
ข้อพิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการศาลอยู่แล้ว 
ทางศาลจงัหวดัเชยีงใหม่จงึส่งบคุลากรมาเป็น
ตัวแทนในคณะไกล่เกลี่ยด้วย

สําหรับขั้นตอนการไกล่เกลี่ย เริ่มจาก 
ผู้ร้องต้องเขียนเอกสารคําร้องขอไกล่เกลี่ย 
พร้อมรายละเอียดข้อพิพาท จากนั้นนิติกรจะ
ประสานไปยังคู่กรณี เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 
พร้อมทั้งนัดหมายเวลาที่ทั้งสองฝา่ยสะดวก 
แล้วจงึทาํหนงัสอืไปยงัศาลเพือ่ให้ส่งอาสาสมคัร
ไกล่เกลี่ยเข้ามาร่วมฟัง ซึ่งทําให้ประชาชน 
เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น

 “ในฐานะนิติกร ผมจะคอยอธิบาย 
ข้อกฎหมายให้คู่กรณี เช่น กรณีนี้คือคดีอะไร 
และหากเราคยุกนัทีน่ีไ่ม่จบ กระบวนการต่อไป
จะเป็นอยา่งไร ส่วนตัวแทนศาลจะคอยชี้แนะ
ว่า กรณีอย่างนี้ ถา้ไปขึ้นศาล จะต้องพบกับ
อะไรบา้ง ซึ่งทางคณะผู้ไกล่เกลี่ยจะพยายาม
โน้มน้าวให้เปดิใจคุยกันที่นี่ ส่วนท่านนายกฯ 
จะไม่ลงมาร่วม ด้วยความเป็นคนในพื้นที่ ยิ่ง
กรณีเป็นคนที่ใกล้ชิดมาก ท่านจะไม่ลงมายุ่ง
เลย” นิติกรอธิบาย

การไกล่เกลี่ยแต่ละครั้งใช้เวลาไม่เทา่กัน 
ขึน้อยู่กบัปฏกิิรยิาของคู่กรณ ีและความยุ่งยาก
ของคดี บางกรณีคุยกันเพียงชั่วโมงเดียวจบ 
บางกรณีนัดกันหลายครั้ง กินระยะเวลาหลาย
เดือน ซึ่งทางศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ไม่ได้มุ ่งให้ 
ข้อพิพาทจบภายในวันเดียว แต่มุ่งให้ทุกฝา่ย
ได้ผลลัพธ์ที่นา่พอใจ
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มากกว่า เท่ากบั หรอืน้อยกว่าจาํนวนทีเ่รยีกร้อง 
ขึ้นกับดุลพินิจของศาล แต่ถ้าตกลงกันเองได้ 
กจ็บ ฝ่ายโจทก์จงึเริม่เอนเอยีงมาทางไกล่เกลีย่

“การนดัครัง้แรกนัน้ ฝ่ายโจทย์ยงัไม่พอใจ 
ทาํให้มคีรัง้ที ่2 แม่ของจาํเลยยนืกรานว่าให้ได้
แค่ 120,000 บาท และขอผ่อนเป็นงวด ทาง
ฝ่ายโจทก์ยงัไม่ยอมอกี เราเลยขอให้ฝ่ายญาติ
จําเลยออกไปก่อน แล้วอธิบายวา่ ถ้าฟ้องศาล 
นอกจากกระบวนการที่ยาวนานแล้ว ยังมี 
ค่าทนาย ค่าธรรมเนียมศาล ฝา่ยโจทก์จึงเริ่ม
อ่อนลง ยอมรับว่า ถ้าจา่ยสดได้เป็นอันตกลง  
จากนั้นเราคุยกับอีกฝา่ย บอกเงื่อนไขวา่ ถ้า
จ่ายสดเขายอม หลังจากนั้นให้เขากลับไปคิด 
กลับมาใหม่ ฝา่ยจําเลยขอผ่อนจา่ย 2 งวด 
ฝ่ายผู ้เสียหายยืนยันว่างวดเดียว ที่สุดฝา่ย
จาํเลยไปหยบิยมืเงนิมาจ่าย ทางผมร่างสญัญา
ประนีประนอมยอมความ แล้วลงนามทั้งสอง
ฝ่าย มีพยานจากฝ่ายศาล และผมลงนาม
รับรอง” ธันยาอธิบาย

คดีอีกประเภทที่ยุ ่งยากไม่แพ้กัน คือ 

“ผลของการไปศาล คือการพิพากษา  
ฝ่ายหนึง่ต้องชนะ อกีฝ่ายต้องแพ้ หรอืฝ่ายหนึง่
ได้เต็มที่ที่ตนเองต้องการ ส่วนอีกฝา่ยไม่ได้
อะไรสักอยา่ง แต่ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ นี้ เราไม่เน้น
ว่าใครเป็นผู้ชนะ หรือใครเป็นผู้แพ้ เราอยาก
ให้ทุกคนพบกันครึ่งทาง” ธันยากล่าวถึงหัวใจ
ของศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ นี้

กรณทีีย่ากทีส่ดุนัน้ นติกิรเล่าว่า มคีนขบัรถ
ไปชนคนเสยีชวีติ และไม่มปีระกนัคุ้มครอง เป็น
คดีอาญาเกี่ยวเนื่องคดีแพ่ง ในส่วนคดีอาญา 
ศาลเห็นว่าไม่เจตนาและตัดสินรอลงอาญาไป
แล้ว ขณะทีค่ดแีพ่งยงัไม่ได้ยืน่ฟ้อง ทางผู้เสยีหาย
เรียกร้องคา่เสียหายเบื้องต้น 600,000 บาท 
แม่ของจําเลยมาปรึกษากับศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ 
เกิดการนัดหมายทั้งสองฝ่ายมาคุยกัน โดย
คณะผู้ไกล่เกลี่ยพยายามอธิบายให้ผู้เสียหาย
เข้าใจวา่ หากฟ้องบังคับคดี กวา่คดีจะถึงที่สุด
ต้องใช้เวลานาน และกระบวนการยุติธรรม 
ได้เปดิช่องให้มีการอุทธรณ์ และต่อเนื่องไป
จนถึงฎีกา และจํานวนของค่าชดเชยนั้น อาจ
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คดีมรดก ซึ่งมักมีปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งที่ดิน 
เพราะส่วนใหญ่อยู ่กันแบบเครือญาติ เมื่อ 
พ่อแม่เสียชีวิต พี่น้องกลับอยากจะทํารั้วแบ่ง
ส่วนของใครของมัน แต่แบ่งแล้วไม่ลงตัว

“มกีรณหีนึง่ นอกจากแบ่งไม่ลงตวัแล้ว ยงั
ไม่รู ้จะแบ่งให้ใครด้วย เพราะชาวบ้านไม่รู ้
กฎหมาย บางคนไม่รู้ด้วยซํ้าวา่ ตัวเองมีสิทธิ์
หรือไม่ เพราะฉะนั้นพอเขา้มา ต้องอธิบาย 
ข้อกฎหมายให้ฟังก่อนเลยว่า ทายาทโดยธรรม
มีใครบา้ง มีพินัยกรรมหรือไม่ ถ้าไม่มี ต้องไล่
ตามสาย แล้วอธิบายให้ฟังว่า กรณีเป็นหลาน 
แต่เจ้าของมรดกมีลูกอยู่ ฟ้องอย่างไรก็ไม่มี
สิทธิ์ได้ เขาเข้าใจ การไกล่เกลี่ยก็ง่ายขึ้น คน
ไหนไม่มีสิทธิ์ไปนั่งแถวหลัง แต่เราต้องคุยกับ
เขา เพราะบางคนถึงเป็นหลาน ก็ดูแลปู่ยา่ตา
ยายทีเ่ป็นเจ้าของมรดก ประเดน็นีล้ะเอยีดอ่อน
มาก เราพยายามไกล่เกลี่ยให้ และหาจุด 
ที่ลงตัวที่ทุกฝา่ยยอมรับ” ธันยาเลา่

ปัจจุบันศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน มี
ข้อพิพาทที่เขา้สู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ปีหนึ่ง

ประมาณ 15 กรณี ไกล่เกลี่ยสําเร็จมากกว่า
ร้อยละ 80

วันนี้ ทางศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ พยายามขยาย
รปูแบบงานให้ครอบคลมุมากทีส่ดุ ผ่านบรกิาร 
4 ด้าน คือ 1) รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โดย
ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ จะเป็นตัวกลางส่งต่อเรื่องไป
ยงัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 2) ให้บรกิารปรกึษา
และสืบค้นข้อมูล ซึ่งที่ผ่านมามีนักศึกษาจาก
คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยันอร์ท-เชยีงใหม่
เขา้มาใช้บริการอยู ่เสมอ 3) งานเผยแพร่ 
ความรู ้ดา้นกฎหมาย ซึ่งที่นี่มีเปา้หมายอยู่  
2 กลุ่ม กลุ่มแรกคอืเดก็และเยาวชน โดยนิติกร
จะเข้าไปบรรยาย และให้ความรู้เรือ่งกฎหมาย
เบื้องต้นที่โรงเรียนบ้านนํ้าแพร่ สัปดาห์ละ  
1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ส่วนอีกกลุ่ม คือ 
ผู้นาํชมุชนและประชาชนทัว่ไป โดยเทศบาลจะ
ตั้งงบสําหรับการอบรมเรื่องกฎหมาย และ 
การไปศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานพินิจเด็กและเยาวชน รวมถึงเรือนจํา 
เพราะการอธิบายอย่างเดียวอาจไม่เห็นภาพ
เทา่การไปสัมผัสจริง และ 4) การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท ซึ่งเป็นงานหลักของศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ 
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลาเกือบสิบปีของการจัดตั้ง
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน แม้จะมีทั้งกรณี
ที่สําเร็จและไม่สําเร็จคละกันไป แตใ่นฐานะ
ผู้รับผิดชอบโดยตรง ธันยาบอกว่า พอใจกับ
ผลลัพธ์ ด้วยอยา่งน้อยก็สามารถทําให้คน 
เข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมได้ง่ายขึน้ อยู่ใกล้บ้าน 
และไม่มค่ีาใช้จ่าย ทีส่าํคญัคอืช่วยให้ประชาชน
เข้าใจกฎหมาย จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่
บดิเบอืนข้อมลู หลอกลวง และหาผลประโยชน์
จากความไม่รู้ ซึ่งยังคงแฝงตัวอยู่ในสังคม...
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กานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ

ศาลาสร้างสุข 
ตําบลนํ้าแพร่

จากสัมผัสแรกที่ลานกิจกรรมที่เราเห็น 
ผู้สูงอายุจับของขวัญ เพิ่งมารู้ในตอนนี้เองวา่
เป็นส่วนหนึ่งของศาลาสรา้งสุข ซึ่งตําบล 
นํ้าแพร่ใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมอยู่เสมอ

หลายคนเรียกที่นี่วา่ ‘ศูนย์สุขภาพ’ แต ่
ไม่ว่าจะเรยีกว่าอะไร นีก่เ็ป็นพืน้ทีข่องเทศบาล 
ที่เปดิโอกาสให้ทุกภาคส่วนมาใช้จัดกิจกรรม
ตามอัธยาศัย ตลอดจนใช้ประชุมวางแผน  
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในตําบล 
นํ้าแพร่

กานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ ปลัดเทศบาล
ตาํบลนํา้แพร่พฒันา เท้าความว่า แนวคดิเรือ่ง
การทําศาลาสร้างสุขเกิดขึ้นเมื่อปี 2555 ด้วย
นายกเทศมนตรีอยากให้กลุ่มต่างๆ ทุกเพศ 
ทุกวัยเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม 
ประกอบกับเทศบาลมีพื้นที่ว่างอยู่แล้ว จึงกัน

พื้นที่ด้านหน้าเทศบาล สร้างเป็นห้องประชุม
ขนาดเล็ก สําหรับเป็นศูนย์รวมในการพูดคุย 
รวมทั้งอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
แก่ผู้นําชุมชน แล้วใช้ลานวา่งดา้นข้าง บริเวณ
ทางลาดลงจากอาคารสํานักงานมาเป ็น 
ลานกิจกรรม

 “แรงบันดาลใจสําคัญของเรามาจาก
เทศบาลตําบลเชิงดอย ที่เราเคยไปดูงาน  
และเห็นเขามีศาลาสร้างสุขเป็นจุดศูนย์กลาง
ในการทํากิจกรรม เราเห็นวา่ ในพื้นที่นํ้าแพร่
มีกิจกรรมมากเหมือนกัน แต่ตอนนั้น ตา่งคน
ต่างทํา เราเลยเอาแนวคิดศาลาสร้างสุขมาใช้ 
กาํหนดพืน้ทีก่ว้างๆ บรเิวณเทศบาล ประชาชน
จงึใกล้ชดิกบัเทศบาลมากขึน้ เวลาเขาอยากทาํ
อะไร เขานกึถงึทีน่ี ่เช่นเดยีวกบัเรา ทีใ่ช้ทีน่ีเ่ป็น
ศูนย์กลาง” ปลัดเทศบาลตําบลนํ้าแพร่พัฒนา
กล่าว

ศาลาสร้างสุข 
ตําบลนํ้าแพร่
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สําหรับแนวทางการทํางาน หลักๆ คือ 
การประชมุเดอืนละ 1-2 ครัง้ พร้อมเปิดโอกาส
ให้ประธานแต่ละกลุ ่มนําเสนอกิจกรรมที่ 
กลุ่มเปา้หมายสนใจ อย่างกลุ่มผู้สูงอายุ ได้จัด
กิจกรรมด้านสุขภาพ และเชิญพระสงฆ์มา
เทศนาธรรมเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งยังมีการแลก
ของขวัญปีใหม่ และกิจกรรมสอนปลูกพืช
สมุนไพร ส่วนกลุม่เด็กและเยาวชนมีกิจกรรม
ฟ้อนดาบ ตีกลองสะบัดชัย และอุ้ยสอนหลาน 
ขณะที่กลุ่มแม่บา้นทํากิจกรรมรําวงย้อนยุค

“กิจกรรมของกลุ่มตา่งๆ ที่ไม่ใช่กิจกรรม
ของเทศบาล มักไม่ได้มีตารางชัดเจนวา่เมื่อไร 
แต่ส่วนใหญ่ทกุคนรู้กนัว่า ทีน่ีม่กิีจกรรมทกุเดอืน
อยู ่แล้ว เดือนละ 1-2 ครั้ง หากกลุ ่มไหน
ต้องการจัดกิจกรรมก็มาแจ้งที่เทศบาลวา่ 

ว่าที่ ร.ต.ศิโรเวฐน์ ปัญญาว่าที่ ร.ต.ศิโรเวฐน์ ปัญญา

จะใช้พื้นที่ หรือใช้ห้องประชุม เป็นที่รู้กันว่า 
นี่เป็นพื้นที่เปดิให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่แล้ว”   
ปลัดเทศบาลตําบลนํ้าแพร่พัฒนาเล่าให้ฟัง

ขณะที ่ว่าทีร้่อยตรศีโิรเวฐน์ ปัญญา ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่ธุรการเทศบาลตําบลนํ้าแพร่พัฒนา 
เสริมเพิ่มเติมวา่ ศาลาสร้างสุขยังมีกองทุน
ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นเงินที่เหลือจากโครงการต่างๆ 
และเงินจากการบริจาคจากหน่วยงานเอกชน 
ทางเทศบาลจึงนํามารวมกัน ตั้งเป็นกองทุน 
ไว ้ช ่วยเหลือผู ้ประสบอัคคีภัย ผู ้ยากจน  
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย

“กองทุนนี้สามารถอนุมัติเงินช่วยเหลือ
ภายในระยะเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง เพื่อ
เป็นการเยยีวยาและช่วยเหลอืในเบือ้งต้นก่อน” 
ว่าที่ร้อยตรีศิโรเวฐน์ทิ้งท้าย...
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ทักษิณ มูลพิงค์

สภาเด็กและเยาวชน ตําบลนํ้าแพร่

เราได ้รับการแนะนําให ้รู ้จักกับน ้อง
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คนหนึ่ง 
แนะนําตัวกันจนรู้วา่ น้องเป็นสมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลนํ้าแพร่ยุคตั้งไข่ 

จากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
เดก็และเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ.2550 ทาํให้เกิด
การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้นในท้องถิ่น 
ทั่วประเทศ ในฐานะที่เป็นรุ่นบุกเบิก ทักษิณ 
มลูพงิค์ ทีย่งัคงดาํรงตาํแหน่งประธานสภาเด็ก
และเยาวชน ตําบลนํ้าแพร่ ได้ย้อนเรื่องราว 
ให้เราฟังวา่ ช่วงแรกของการจัดตั้ง มีแกนนํา
เยาวชนเขา้ร่วมเพียง 5 หมู่บ้าน ก่อนจะครบ
สมบรูณ์ทัง้ 11 หมู่บ้านในอกี 3 ปีถดัมา กระทัง่
ปัจจุบัน เยาวชนตําบลนํ้าแพร่ที่อายุไม่เกิน  
25 ปี ถือเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ

สาํหรับกิจกรรมทีท่าํนัน้ มตีัง้แต่ระดบัพืน้ที่ 
คือกิจกรรมวันเด็ก จิตอาสา อุ้ยสอนหลาน  

รวมถึงการเรียนรู ้ศิลปวัฒนธรรมที่บา้น 
พ่อครูคํา กาไวย์ ศิลปนิแห่งชาติ และการ 
เข้าร่วมกิจกรรมของแหล่งเรยีนรู้ต่างๆ อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง โดยแต่ละครั้งกลุ่มเยาวชนจะ
ประชุมปรึกษากันก่อนวา่ต้องการทําอะไร

“เราไม่มีแผนกิจกรรมประจําปี แต่มีบาง
กิจกรรมทีค่่อนข้างตายตวั เช่น เรือ่งภมูปัิญญา
กับศิลปวัฒนธรรม อยา่งทุกวันศุกร์จะเรียน
ดนตรีพื้นเมือง เรียนการตีกลองสะบัดชัยที่
โรงเรยีนบ้านนํา้แพร่ การประกวดดนตรวีนัเดก็ 
โดยทางเทศบาลตําบลนํ้ าแพร ่เป ็นผู ้จัด 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เราไปร่วมกับกลุ่ม
อื่นๆ เช่น ปลูกปา่วันแม่” ประธานสภาเด็ก 
และเยาวชน ตําบลนํ้าแพร่ ให้ข้อมูล

ที่สําคัญยังมีการจัดตั้งชมรมย่อยอีก 2 
ชมรม คือชมรมสภานักสังคมสงเคราะห์น้อย 
ซึ่งต ่อยอดมาจากคลินิกครอบครัว โดยมี 

ตําบลนํ้าแพร่
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หนา้ที่ออกเยี่ยมผู ้ป ่วยติดเตียง ร ่วมกับ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้นทุกเย็น
วัน เสาร ์และวันอาทิตย ์ในช ่วงปดิ เทอม  
อีกชมรมหนึ่งคือสภานักกฎหมายเยาวชน ซึ่ง
ต่อยอดมาจากศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน 
เพื่อร่วมกันเรียนรู ้เรื่องกฎหมาย และคอย 
ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านในพื้นที่

แล้วยังมีกิจกรรมนอกพื้นที่ที่นา่สนใจ คือ
เครือขา่ยเยาวชนต้นแบบจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
ดาํเนนิการมาตัง้แต่ปี 2555 มสีมาชกิ 11 ตาํบล 
สลบักนัจดักิจกรรม ‘สานพลงัพีเ่สรมิพลงัน้อง’ 
เดือนละ 1 ครั้ง แต่ปัจจุบันจัด 2 เดือนต่อ 
หนึ่งครั้ง เพราะเวลาว่างไม่ค่อยตรงกัน

 “กิจกรรมเครอืข่ายนีเ้รารบัสมคัรครัง้หนึง่ 
30 คน ซึ่งแต่ละครั้งเด็กจะแย่งกันไป โดย 
ข้อดีของกิจกรรม นอกจากจะทําให้พวกเรา
รู้จักกันมากขึ้น ยังเป็นการเรียนรู้ สรา้งสํานึก

รักบ้านเกิด เนื่องจากการไปเข้าร่วมแต่ละครั้ง 
กลับมาที่บ้าน เขาต้องคิดด้วยว่า จะเอาสิ่งที่
เรียนรู้มาปรับใช้กับชุมชนของตนเองอย่างไร 
ตัวอยา่งเช ่น เราไปเดินป่าที่ตําบลแม่ทา  
ป่าบ้านเขากบับ้านเราไม่เหมอืนกนั แต่เขามวีธิี
อนุรักษ์ป่าที่น่าสนใจ คือใช้ชาวบ้านมาช่วย
ดแูล ฉะนัน้พอกลบัมา เราต่อยอดเป็นโครงการ
พาน้องๆ ไปทําฝายที่บ้านแม่ขนิลใต้ หมู่ที่ 8” 
ทักษิณยกตัวอย่าง

นอกจากการเปดิโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้
แล้ว การมีส่วนร่วมคิดร่วมตัดสินใจก็เป็น 
สิ่งสําคัญ ทักษิณอธิบายว่า การส่งต่องานให้
รุ่นถดัไปถอืเป็นภารกิจสาํคญัทีส่ดุ คณะทาํงาน
ของสภาเด็กและเยาวชนจึงมีเด็กและเยาวชน
เกือบครบทุกช่วงอายุ เพื่อให้การทํางาน 
ไม่ขาดช่วง...

ตําบลนํ้าแพร่



26 | นํ้าแพร่ที่สมดุล เกื้อกูลกันและกัน

สวัสดิการดีๆ 
ที่เรามีให้กัน
Welfare

แนวคิดของนายกเทศมนตรียังคงตรึง 
อยู่ในความคิด ทั้งเรื่องผู้ที่แข็งแรงกวา่ ต้อง
ช่วยเหลอืผู้ทีอ่่อนแอกว่า และความต้องการให้
ตําบลนํ้าแพร่เป็นสังคมแห่งการเกื้อกูลกัน  
สิ่งนี้สะท้อนขึ้นมาทันทีที่เราพูดคุยกันถึงเรื่อง
สวัสดิการต่างๆ ในชุมชน ซึ่งแต่ละเรื่องได้รับ
การออกแบบเพื่อสรา้งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น... 

สวัสดิการดีๆ 
ที่เรามีให้กัน
Welfare
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ศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัว
ตําบลนํ้าแพร่

โมเดลแรกที่เราได้ร่วมแลกเปลี่ยน คือ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัว  
ซึ่งมี เกรียงไกร ใจกว้าง ผู้จัดการรายกรณี 
แห่งศนูย์พฒันาครอบครวัและคลนิกิครอบครวั
ตําบลนํ้าแพร่ เป็นผู้ถา่ยทอดเรื่องราว 

ภารกิจสาํคญัของศนูย์นี ้คอืการช่วยเหลอื
ผู้ด้อยโอกาสในตําบลนํ้าแพร่ ซึ่งรวมความ
กว้างถงึผู้สงูอาย ุเดก็และเยาวชนในครอบครวั
ยากจน คนพิการ คนเร่ร่อน ผู้มีรายได้น้อย  
ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อ
ดังกลา่ว ตั้งแต่ลูก พ่อแม่ ปู่ยา่ตายาย 

“โครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2555 แล้ว 
ก่อนหน้านีเ้รามโีครงการสวสัดิการเตมิเตม็ ซึง่
เป็นกิจกรรมของพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนษุย์จงัหวดัเชยีงใหม่ ร่วมกบัศนูย์พฒันา
สังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมา 
ในปี 2557 เราเห็นว่างานของโครงการ

สวัสดิการเติมเต็มกับศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ 
นี้ มีความคล ้ายคลึ งกัน  จึ งยุบรวมกัน”  
เกรียงไกรเท้าความ

ด้วยความทีเ่กิดจากการควบรวมโครงการ 
จึงทําให้ภารกิจของศูนย์แห่งนี้ค่อนข้างกว้าง 
และหลากหลาย  ตั้ ง แต ่การช ่วย เหลือ 
ผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาครอบครัวให้เข้มแข็ง
ขึ้น ตลอดจนการลดความรุนแรงในเด็กและ
สตรี พร้อมกับมีการจัดตั้งทัพหนา้ที่เรียกว่า 
‘ทีมจัดการสวัสดิการสังคมตําบลนํ้าแพร่’ 
จํานวน 22 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 
ภาครัฐ ท้องที่ ท้องถิ่น ชุมชน ประชาสังคม  
รวมไปถึงตัวแทนของคณะสงฆ์ เพื่อเปน็ 
คณะทํางาน

“ตอนแรกเราตั้งใจทําเรื่องความรุนแรง
เป็นหลัก เพราะเป็นนโยบายที่สั่งตรงมาจาก
ภาครฐั แต่พอสาํรวจแล้ว เราพบว่า มคีวามรุนแรง

ศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัว
ตําบลนํ้าแพร่
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เกิดขึน้แค่ 2 กรณเีท่านัน้ ส่วนปัญหาหลกัจรงิๆ 
คอื ผู้ด้อยโอกาสในสงัคม เราเลยหนัมาทาํงาน
ด้านนี้ด้วย โดยวิธีทํางานของเรานั้น จะมี 
ทีมจัดการลงไปสํารวจตามหมู่บา้นตา่งๆ เพื่อ
ค้นหาผู้ด้อยโอกาสว่ามีจํานวนเทา่ไร จากนั้น
ให้ผู้ใหญ่บา้นรับรองวา่ เป็นผู้ด้อยโอกาสจริง
หรือไม่ ในปีแรก เราสํารวจพบผู้ด้อยโอกาส 
253 คน ทางผม ซึ่งเป็นผู้จัดการรายกรณี 
ลงสํารวจรายละเอียดอีกครั้ง แต่ละกรณ ี
ใช้เวลาแตกต่างกนั บางคนกว่าจะเปิดใจคุยกบั
เรานั้นยาก เมื่อสํารวจครบหมด จึงแยก
ประเภทผู ้ด้อยโอกาส รวมทั้งความจําเป็น 
ต้องได้รับความช่วยเหลือ แบ่งเป็นเร่งด่วน  
ปานกลาง และน้อยที่สุด อยา่งคนพิการที่ป่วย
เรื้อรัง และยังเป็นผู ้สูงอายุ กรณีนี้ถือว ่า 
เร่งด่วน” เกรียงไกรอธิบาย

แต่ละกรณีจะมีรูปแบบความช่วยเหลือ

แตกตา่งกันตามที่ได ้สํารวจมา บางกรณี
ต้องการกายอุปกรณ์ บางกรณีต้องการเงิน
สงเคราะห์ ทางเกรียงไกรจะส่งประวัติไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มูลนิธิสงเคราะห์ 
คนพิ ก า รหยาดฝน  พัฒนาสั ง คมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ 
ผลจากการมีข้อมูลของผู ้ด้อยโอกาสทุกคน  
จึงทําให้ความช่วยเหลือมาเร็วขึ้น และตรง
ความต้องการขึ้น

“เมื่อก่อนเวลาภาครัฐเขา้มาช่วย มีบา้งที่
ไม่ตรงความต้องการ อย่างเช่น สาธารณสุข 
ไปเยีย่มผู้ด้อยโอกาส เขาไม่รู้ว่า คนคนนัน้เป็น
โรคเบาหวาน ของเยี่ยมเป็นโอวัลติน หรือนม
รสหวาน แต่พอมีข้อมูล เราแจ้งได้เลยว่า  
คนนี้ให้ของแบบนี้ไม่ได้ ที่สําคัญเราปรับปรุง
ข้อมูลอยูเ่สมอ โดยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้
เป็นหนา้ที่ของทีมสวัสดิการ เพราะบางคน 
ตอนลงไป แค่ป่วยธรรมดา แต่อีก 3 เดือน
กลายเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ส่วนผมจะลงสํารวจ 
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อดูวา่ใครมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
เพราะอย่างกลุ่มผู้มรีายได้น้อย พอเราช่วยเหลอื 
ประสานวิทยากรเข้าไปสอนอาชีพ แล้วเขา
ต่อยอดได้ เราก็ดึงเขาออก” เกรียงไกรเล่า 
โดยละเอียด

สําหรับเรื่องความรุนแรงในครอบครัว  
แม้จะน้อย แต่ศูนย์ฯ ยังคงสอดส่องดูแลเสมอ 
ซึง่ทีพ่บ ล้วนแต่เป็นกรณร้ีายแรง ทีศ่นูย์รบัมอื
เองไม่ได้ ต้องส่งต่อให้ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 
1300 ช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และ 
คนพิการ (เดิมเรียกว่า ศูนย์ประชาบดี) แต่
ศนูย์ฯ ทีน่ีร่บัหน้าทีช่่วยเหลอืเบือ้งต้น ด้วยการ
ลงไปเยี่ยมเจ้าทุกข์ทุกๆ 2 วัน 

เกรียงไกร ใจกว้าง
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“คดีที่เราเจอ คือข่มขืนกระทําชําเราเด็ก 
ซึง่เดก็ทีโ่ดนกระทาํ เขาจะเงยีบ ไม่กล้าเปิดปาก
คุยกับใคร เราต้องลงเยี่ยมบ่อยๆ และส่งตอ่
ข้อมูลให้หน่วยงานตรง นอกจากนี้เวลาเจอ
กรณแีบบนี ้มกัมเีรือ่งการดาํเนนิคด ีการตรวจ
ร่างกาย ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากหลาย 
ภาคส่วน ซึ่งเราทําหนา้ที่ได้เพียงประสานงาน 
ลงไปเยีย่ม พดูคยุ ให้กาํลงัใจ ผมเคยออกเยีย่ม
กรณหีนึง่ทกุวนั ไม่ได้ไปคยุ แต่ลงไปดวู่ายงัอยู่ 
ไม่ได้คิดสั้น โดยใช้ทีม อสม.หมู่บ้านที่เป็น 
ผู้หญิงไปช่วย ลงจนกว่านักสุขภาพจิตของ 
โรงพยาบาลประจาํอาํเภอจะบอกว่าเขามจีติใจ
ที่ดีขึ้น เราถึงทิ้งช่วงได้ แต่ยังต้องลงเยี่ยม 
จนกวา่เขาจะใช้ชีวิตตามปกติได้จริง” 

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิก
ครอบครัวดูแลผู้ด้อยโอกาสจํานวน 235 คน 
ซึ่งลดลงจากที่สํารวจครั้งแรก ด้วยวา่พวกเขา
ส่วนหนึ่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว 

นอกจากนี ้อกีแนวทางหนึง่ในการช่วยเหลอื
ที่นายกเทศมนตรีทํา คือการผลักดันให ้ 

ผู้ด้อยโอกาสได้เป็นสมาชกิของกองทนุสวสัดกิาร
ชุมชนตําบล โดยกลุ่มอาชีพและกลุ่มกิจกรรม
ต่างๆ ในตําบลช่วยอุปถัมภ์จ่ายเงินคา่สมาชิก
ให้พวกเขาตามกาํลงัทีพ่อม ีเพือ่ให้ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับสวัสดิการเท่าเทียมกับคนอื่น

“ผู้ด้อยโอกาสส่วนใหญ่มักจะคิดว่า เขา 
ไม่ได้รับโอกาสทางสังคมเลย เราจึงพยายาม
หาทางช่วยเหลือ โดยเราจะแบ่งผู้ด้อยโอกาส
เป็นหมู่บ้าน สมมตหิมู่นีม้ผีู้ด้อยโอกาส 10 คน 
และทกุคนไม่ได้เป็นสมาชกิกองทนุฯ กลุ่มอาชพี
ที่เข้มแข็งก็ช่วยอุปถัมภ์ผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ 
ด้วยการจา่ยค่าสมาชิกรายปีแทน ซึ่งทุกกลุ่ม
ยนิดช่ีวยเหลอื นอกจากนี ้ยงัมกีองทนุหมู่บ้าน 
ที่จัดสรรกําไรส่วนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อย
โอกาสด้วย พอสิน้ปีหลงัจากเราส่งเสรมิทกุด้าน
แล้ว จะประเมนิว่ามคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้หรอืไม่ 
สามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วหรือไม่ ถา้ได้
ดแีล้ว เราจงึนาํเขาออกจากกลุ่ม เพือ่ให้โอกาส
เปดิกว้างสําหรับผู้อื่นต่อไป” เกรียงไกรสรุป 
ทิ้งทา้ย...
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กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนํ้าแพร่

“คนแขง็แรงกว่าต้องช่วยเหลอืคนอ่อนแอ
กวา่” นี่คือสิ่งที่ อนุชา รีบเร่ง นายกเทศมนตรี
ตําบลนํ้าแพร่พัฒนากล่าวยํ้าไว้ในการสนทนา 
และกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนํ้าแพร่ 
ก็คือเครื่องมือหนึ่ง ซึ่งตอบรับกับปณิธาน 
ของนายกฯ 

บุญลพ พรหมมิตร ประธานกองทุน
สวสัดกิารชมุชนตาํบลนํา้แพร่ ย้อนความให้ฟัง
ว่า ในปี 2539 ชมรมผู้สงูอายตุาํบลนํา้แพร่ได้
มกีารปรกึษาหารอืกนัระหว่างกลุ่มตวัแทนของ
แต่ละหมูบ่า้น หมู่บา้นละ 2 คน เกิดเป็น 
ข้อตกลงร่วมกันวา่ ยามมีสมาชิกเสียชีวิต จะ
เกบ็เงนิจากสมาชกิชมรม ซึง่มอียู่มากถงึ 400 
กวา่คน คนละหนึ่งบาท เพื่อนําไปซื้อพวงหรีด 
อีกส่วนหนึ่งนําไปใช้ทําสังฆทานให้ผู้เสียชีวิต

กระทั่งในปลายปี 2551 ทางสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ 
พอช. ได้เขา้มาให้คําแนะนําเรื่องกองทุน
สวสัดกิารชมุชน ทางองค์การบรหิารส่วนตาํบล
นํา้แพร่ในเวลานัน้ เหน็ว่าชมรมผู้สงูอายมุกีาร
ทํากิจกรรมที่เข้ากับหลักเกณฑ์ จึงส่งเสริมให้
เกิดการยกระดบักองทนุของชมรม เป็นกองทนุ

สวัสดิการชุมชนตําบลนํ้าแพร่ เริ่มต้นเมื่อวันที่ 
1 มกราคม 2552

“ตอนนั้นเรามีสมาชิกอยู่ 200 กว่าคน 
เป็นผู ้สูงอายุทั้งหมด จํานวนสมาชิกลดลง 
เพราะเราเก็บเงินมากขึ้น คือเก็บวันละบาท 
และเกบ็ทกุเดือน โดยกรรมการผู้สงูอายปุระจาํ
หมู่บา้น หมู่บา้นละ 2 คน เป็นผู้ไล่เก็บเงิน
สมาชิกให้ครบภายในวันที่ 4 และพอวันที่ 5 
จะนาํเงนิมารวมทีก่องกลาง มาตอนหลงัช่วงปี 
2553-2554 กองทุนโตขึ้น จึงเปิดรับสมาชกิ
ทุกกลุ่มวัย” บุญลพเล่า

เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เก็บไป นํามาจัด
สวัสดิการให้กับสมาชิก ครอบคลุมตั้งแต่เกิด
จนเสียชีวิต ซึ่งปัจจุบันนี้กองทุนจัดสวัสดิการ
ให้สมาชิก 7 เรื่องด้วยกัน ประธานกองทุนฯ 
สาธยายให้เราฟังเป็นข้อๆ  

1) การเกิด กองทุนฯ มอบเงินรับขวัญ
สําหรับเด็กที่เป็นบุตรของสมาชิก จํานวน  
500 บาท

2) การเจ็บป่วย เมื่อสมาชิกเจ็บป่วยหรือ
คลอดบุตร เป็นเหตุให้นอนโรงพยาบาล จะได้
รับสวัสดิการเป็นเงิน 100 บาทต่อหนึ่งคืน  

กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนํ้าแพร่

บุญลพ พรหมมิตร
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ไม่เกิน 6 คืนต่อปี
3) การเสียชีวิต ได้รับการช่วยเหลือตาม

อายุของการเป็นสมาชิก หากสมทบเงินออม
ครบ 180 วันขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 1 ปี จะได้รับ
สวัสดิการฌาปนกิจศพละ 2,500 บาท กรณี
ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1-5 ปี ได้รับ 3,000 บาท 
และหากเป ็นสมาชิกเ กิน  5 ป ีขึ้นไปจะ 
ได้รับ 4,000 บาท อย่างไรก็ดี กรณีที่สมาชิก
หายสาบสูญ และไม่ปรากฏหลักฐานที่เชื่อถือ
ได้วา่เสียชีวิตแล้ว จะไม่มีการจา่ยสวัสดิการ

4) การศึกษา สมาชิกที่กําลังศึกษาระดับ
ก่อนอดุมศกึษา มสีทิธไิด้รับทนุการศึกษา โดย
พิจารณาจากผลการเรียนเป็นหลัก หากได้ 
ผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป กองทุนให้ทุน
การศึกษา 300 บาท หากได้ผลคะแนนเกิน 
3.5 ขึ้นไป มอบให้ 350 บาท และกรณีที่ได้
เกรดเฉลี่ย 4.00 จะมอบให้ 400 บาท 
นอกจากนี้ กรณีที่สมาชิกต้องการเงินเพื่อ 
การศกึษา กองทนุฯ ให้กูป้ลอดดอกเบีย้ วงเงนิ
ไม่เกิน 2,000 บาท โดยต้องมีผู้คํ้าประกัน  
2 คน และต้องชําระคืนภายใน 6 เดือน และ
กรณีที่สมาชิกสําเร็จการศึกษาระดับชั้น 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มธัยมศึกษาตอนปลาย และมคีวามประสงค์จะ
ศึกษาต่อทั้งสายสามัญและสายอาชีพ กองทุน
มีทุนการศึกษามอบให้คนละ 300 บาท

5) การช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นผู ้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยทุพพลภาพ ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ และประสบอัคคีภัย คณะกรรมการ
จะพิจารณาเป็นครั้งๆ ไป โดยแต่ละรายจะให้
ไม่เกิน 500 บาทต่อคนต่อปี และในปี 2559 
กองทุนยังได ้ขยายความช ่วยเหลือไปยัง 
ผู้สงูอาย ุซึง่เป็นผู้ด้อยโอกาสทีไ่ม่ได้เป็นสมาชกิ 
โดยให้แต่ละหมู่บา้นคัดเลือกมาปีละ 1 คน 

6) การบวช ถา้สมาชิกบวชเป็นสามเณร 
กองทุนสนับสนุนเงินทําบุญรูปละ 500 บาท

7) สาธารณประโยชน์อืน่ๆ เช่น สมทบงาน
ประจําปี และงานเทศกาลต่างๆ ของตําบล 
ตามคณะกรรมการเห็นสมควร

ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบล 
นํ้าแพร่ มีสมาชิกอยู่ 1,247 คน โดยผู้สมัคร
จะต้องเสียคา่ธรรมเนียม 20 บาท เว้นแต ่
คนที่สมัครในวันที่ 12 สิงหาคม และวันที่  
5 ธันวาคม จะได้รับการยกเว้น ซึ่งตามข้อมูล
เมือ่ปี 2558 กองทนุมยีอดเงนิสะสมประมาณ 
2 ล้านบาท 

นอกจากเงินที่ได้จากการออมของสมาชิก
แล้ว กองทุนฯ ยังได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากเทศบาลตําบลนํ้าแพร่พัฒนา เป็นประจํา
ตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นมา ปีละ 100,000 บาท 
ส่วนทางภาครัฐอุดหนุนงบประมาณตั้งแต่ 
ปี 2553 ผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) จํานวน 3 รอบ โดยแต่ละ
ครัง้จะสมทบให้เท่าตวัหนึง่ของเงนิออมสมาชกิ 
ตามนโยบายสวัสดิการ 3 ขา ของรัฐบาล

“เราอยากให้ทุกคนเข้าเป็นสมาชิก ทาง
พระสงฆ์ กํานัน ผู้ใหญ่บา้น ผู้นําชุมชนแต่ละ
แห่ง ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ทําให้มีคนเขา้มา
มากขึ้นเรื่อยๆ” บุญลพว่า

และอย่างทีท่ราบกนัแล้ว เพือ่ให้ผู้ด้อยโอกาส
ในตําบลนํ้าแพร่ ซึ่งมีอยู่ 200 กวา่คน ได้รับ
สวัสดิการที่เทา่เทียมกับประชาชนทั่วไป ทาง
นายกเทศมนตรีจึงได้พูดคุย ประสานกลุ ่ม
องค์กรตา่งๆ ในชุมชน ให้ช่วยกันอุปถัมภ์คน
กลุ่มนี้ ด้วยการจา่ยเงินออมสมทบรายปีให้
แทน เพื่อสรา้งความเท่าเทียมกัน และสังคมที่
เกือ้กลู อนันาํมาซึง่ความสขุใจแก่คนในตาํบล...
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สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านแสนตอ

เรามาพบชายอาวโุสทีอ่าคาร 2 คูหากลาง
หมู่บา้น ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการเงินของ 
คนบ้านแสนตอ หมู่ที่ 6 ด้วยที่นี่เป็นที่ทําการ
ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแสนตอ 
ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 
และสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบา้น 
แสนตอ

คํา ทําสวน รองประธานสถาบันการ
จัดการเงินทุนชุมชนบ้านแสนตอ อธิบายว่า 
สถาบันนี้ต่อยอดมาจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตฯ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2542 โดยช่วงนั้น
กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เข้ามา
เปิดอบรมและอนุมัติเงนิกู้ยืมแก่ชาวบ้าน ผ่าน
โครงการ กข.คจ. จํานวน 280,000 บาท  
โดยมีข้อแม้ว่า บ้านแสนตอต้องพัฒนาระบบ
เงินออม คําจึงรวมกลุ่มชาวบ้านจํานวน 40 
กวา่คนจัดตั้งกลุม่ออมทรัพย์เพื่อการผลิตฯ 
และจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารงาน

“ตอนแรกเรากาํหนดให้สมาชกิฝากขัน้ตํา่

เดอืนละ 30 บาท แล้วปรบัเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ เป็น 
50 บาท แต่หา้มเกิน 500 บาท โดยในรอบปี
หนึ่งสมาชิกจะต้องฝากเท่ากันทุกเดือน จะ
เปลี่ยนแปลงให ้รอขึ้นป ีใหม ่ โดยเราคิด
ดอกเบี้ยเงินฝากให้ร้อยละ 3 เปดิทําการ 
ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน” คําเลา่ 

นอกจากเงินฝากแล้ว ทางกลุ่มยังปล่อยกู้
ให้สมาชิกในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท โดย
สมาชิกเลือกได้ว่า จะเสียดอกเบี้ยร้อยละ 6 
โดยคิดจากเงินต้นแบบคงที่ หรือร้อยละ 12  
คิดแบบลดต้นลดดอก แต่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตฯ มีแผนจะยกเลิกบริการปล่อยกู  ้
ในอีกไม่ช้า เพราะสถาบันการจัดการเงินทุน 
ชมุชนฯ มบีรกิารนีเ้ช่นกนั และให้วงเงนิสงูกว่า

กลุ ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตฯ ค่อยๆ 
เตบิโตขึน้ตามลาํดบั และเริม่ต่อยอดการทาํงาน
ด้วยการจดัตัง้ร้านค้าชมุชนเพือ่การเกษตร โดย
นําสินคา้ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น ปุ๋ย  
ยาฆ่าแมลง ข้าวสาร ฯลฯ มาจําหน่ายแก่

สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านแสนตอ
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สมาชิกกลุ่ม ช่วงแรกใช้วิธีสั่งสินค้ามาตุนไว้ 
แล้วให้สมาชิกมาซื้อที่ร้าน แต่ภายหลังบริหาร
ลาํบาก และมสีนิค้าค้างสตอ็ก ทาํให้เปลีย่นวธิี
มาทําร้านแบบ ‘ลอยฟ้า’ คือเปดิให้สมาชิก 
สั่งสนิค้าล่วงหนา้ 

“ร้านค้าชมุชนนี ้เปิดให้สัง่ของปีละ 2 ครัง้ 
คือทุกเดือนมกราคม ซึ่งเป็นชว่งนาดอ หรือ
นาปรัง กับเดือนกรกฎาคม ซึ่งเปน็ช่วงนาป ี
โดยสนิค้าทัง้หมดนี ้เราจะตัง้ราคาขายโดยบวก
กําไรไป 6 เปอร์เซ็นต์ ชาวบ้านสามารถซื้อ 
เงินเชื่อ โดยเราจะนําเงินจากกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตฯ จํานวน 250,000 บาท มา
สํารองจ่ายไปก่อน พอขายผลผลิตได้ค่อยนํา
เงินมาจ่าย หากสมาชิกไม่จา่ยหนี้เกา่ จะ 
ไม่สามารถสั่งซื้อของรอบใหม่ได้ ยกเว้นแต่ว่า 
ปีนั้นจะมีโรคระบาด หรือภัยธรรมชาติที่ทําให้
ผลผลิตเสียหาย ทางสมาชิกสามารถมาแจ้ง
ทางรา้นค้าไว้ก่อน เพื่อทําเรื่องผ่อนผันการ
ชําระหนี้” คําอธบิาย

ต่อมาในปี 2552 กรมพฒันาชมุชนเหน็ว่า
กลุ่มออมทรพัย์เพือ่การผลติฯ มคีวามเข้มแขง็ 
เลยผลักดันให้ต่อยอดเป็นสถาบันการจัดการ
เงินทุนชุมชนฯ และได้พาคณะกรรมการไป
อบรมทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่เป็นเวลา 4 วนั จากนัน้
ไปดูงานต่อที่บ้านเหลา่ดู ่ ตําบลหนองยวง 
อําเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลําพูนอีกครั้ง 
เมือ่คณะกรรมการกลบัมาจงึเล่าประสบการณ์
และถามความเห็นชาวบา้น ปรากฏว่า ทุกคน
เหน็พ้องต้องกนัให้จดัตัง้สถาบนัจดัการเงนิทนุ
ชุมชนบ้านแสนตอขึ้นอยา่งเป็นทางการเมื่อ 
วนัที ่30 สงิหาคม 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นแหล่งเงินทุนในการสร้างอาชีพ และ
บรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน รวมถึง
แก้ปัญหาหนี้นอกระบบด้วย

กระบวนการจัดตั้งเริ่มด้วยการระดมทุน
จากกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้านมาเป็นผู้ถือหุ้น ทั้ง
กองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิตซึ่งเป็นแกนนํา 
กลุ่มสตรแีม่บ้าน กองทนุหมู่บ้าน กลุ่มเยาวชน 
กลุ ่มผู ้สูงอายุ กลุ ่มฌาปนกิจสงเคราะห ์ 
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กองทนุขยะ 
ฯลฯ ให้มาเปดิบัญชีเงินฝากกับสถาบันฯ  
จากนัน้จงึเปิดรบัสมาชกิรายบคุคล ซึง่ส่วนใหญ่
เป็นสมาชกิกลุ่มออมทรพัย์เพือ่การผลติฯ ด้วย 
โดยคิดคา่สมัครคนละ 20 บาท มีบริการฝาก
ถอน และปล่อยกู้

สถาบันจัดการเงินทุนชุมชนบ้านแสนตอ
เปดิทําการทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน ม ี
ข้อกําหนดให้สมาชิกต้องฝากเงินทุกเดือนใน
อตัราคงทีต่ัง้แต่ 100 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท 
การเปลีย่นแปลงยอดเงนิฝากสามารถทาํได้ใน
ปีถัดไป โดยสถาบันฯ คิดดอกเบี้ยเงินฝากให้ 
ร้อยละ 3 ส่วนบรกิารกู้เงนิมรีปูแบบและอตัรา

คํา ทําสวน
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ดอกเบีย้เหมอืนกลุ่มออมทรพัย์เพือ่การผลติฯ 
แต่เพดานกู้สูงสุดอยู่ที่ 400,000 บาท ระยะ
เวลากู้ไม่เกิน 4 ปี และ 1 ครัวเรือนมีสิทธิ์กู้ได้
ไม่เกิน 1 สญัญา และหากกู้เงนิเกิน 100,000 
บาท ทางสถาบนัฯ ขอให้มโีฉนดทีด่นิมาคํา้ประกนั 

 “สถาบนัฯ เรามวีตัถปุระสงค์ในการแก้หนี้
นอกระบบของคนในชุมชน ตอนที่เรามั่นคง  
เราช่วยสมาชิก 3 ราย เคลียร์หนี้นายทุน  
แล้วมาผ่อนกบัเราแทน อีกหลายคนเขาจดัการ
กันเอง กู้จากที่นี่ไปที่โน่น เพราะดอกเบี้ยเรา
ถูกกวา่มาก” คําวา่

สําหรับเร่ืองสวัสดิการ คํายกตัวอย่างวา่ 
หากผู้ปกครองต้องการฝากเงนิให้เดก็เกิดใหม่ 
คณะกรรมการสถาบันฯ จะเปดิบัญชีให้โดยมี
เงินขวัญถุง 500 บาท ส่วนกรณีเจ็บป่วย
นอนโรงพยาบาล สถาบันฯ จา่ยให้รายละ 
ไม่เกิน 500 บาท และหากเสียชีวิต จะชว่ย 
ค่าทําศพ 4,000 บาท นอกจากนี้ยังมีเงิน
สมทบกิจกรรมโรงเรียนปีละ 2,400 บาท  
อกีทัง้สมทบเงนิเข้ากองทนุสวสัดกิารชมุชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสจํานวน 10 คน คนละ 365 บาท 

นอกจากนี้ ทุกวันที่ 10 มกราคมของทุกปี 

กลุม่ออมทรัพย์เพื่อการผลิตฯ และสถาบัน 
การเงินชุมชนบา้นแสนตอ จะปันผลกําไร  
ในรูปแบบเดียวกัน โดยแบ่งเป็น 5 หมวด 
ประกอบด้วย 1) ปันผลคืนสมาชิก ร้อยละ 30 
2) ค่าบรหิารจดัการ ร้อยละ 10 3) ค่าสวสัดกิาร 
ร้อยละ 30 4) สมทบกองทนุประกนัความเสีย่ง 
ในกรณีลูกหนี้เสียชีวิตแล้วหนี้สูญ ร้อยละ 15 
และสดุท้าย 5) จ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ 
ร้อยละ 15

ปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตฯ มี
สมาชิก 286 คน เงนิหมุนเวียน 4 ลา้นบาท 
ส่วนสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนมีสมาชิก 
184 คน มเีงนิหมนุเวยีนประมาณ 3 ลา้นบาท 
โดยสถาบันฯ เปิดรับสมาชิกนอกหมู่ที่ 6 ด้วย 
โดยกําหนดให้สมาชิกนอกหมู่บ้านฝากเงินได ้
แต่ไม่มีสิทธกิู้เงิน

เรารับสมุดบันทึกแสดงรายละเอียด 
การดาํเนนิงานของปีทีผ่่านมา ทีป่ระธานยืน่ให้
มาดูใกล้ๆ

“นี่ก็ใกล้วันที่ 10 มกราคม แล้ว เป็นช่วง
ที่เราต้องรีบปิดบัญชีของปี และจา่ยเงินปันผล
พอดี” คําสําทับ...
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แม้ว่าตําบลนํ้าแพร่จะอยู ่ในอําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ แต่ที่นี่ก็มีข ้อจํากัดมากมาย
หลายประการ ความเจริญที่เข้ามา คือการรุกคืบ
ของนายทุน ที่เข้ามาทําบ้านจัดสรร ทําให้ที่ดิน
ของที่นี่แพงขึ้นตามลําดับ หากนั่นไม่ได้การันตี
ความเจริญด้านอื่นแม้แต่น้อย ชาวบ้านที่นี่ยังมี
ระบบการดแูลสขุภาพพืน้ฐานไม่ต่างจากทีอ่ืน่ และ
ต้องดิ้นรนคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ต่อความจําเป็น และความต้องการเฉพาะหน้า 
เท่าทีปั่จจยัหลายๆ อย่างจะเอือ้อาํนวย และนีก่ค็อื
ความน่าสนใจของการดแูลสขุภาพในตาํบลแห่งนี.้..
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ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านแพะขวาง
หมู ่บา้นที่เข ้มแข็งเริ่มจากประชาชนที ่

แข็งแรง และกลุ ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาํหมู่บ้าน หรอื อสม.กค็อืผู้ทีม่ส่ีวนสาํคญั
ในการสรา้งชุมชนให้มีสุขภาพ ดังเช่นหมู่ที่ 3 
บ้านแพะขวางแห่งนี ้ทกุวนัจะเหน็บรรดา อสม.
มานั่งทํางานอยู ่ที่ศาลาอเนกประสงค์ของ
หมู่บ้าน หรือที่ที่นี่เรียกว่า ศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน (ศสมช.) บ้านแพะขวาง 

ศูนย ์แห ่งนี้ เ กิดขึ้นตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการให้ชาวบ้าน 
มีส่วนรว่มในการดูแลสุขภาพของตัวเอง โดย
ย้อนกลับไปเมื่อ 20 กว่าปีก่อน ผู ้สื่อข่าว
สาธารณสุข (ผสส.) ของหมู่บา้น ได้ก่อตั้ง
กองทุนยาสีฟันขึ้น เพราะชาวบ้านยุคนั้นไม่มี
ยาสฟัีนใช้ ต้องใช้ใบข่อยสฟัีน โดย ผสส.ระดม
เงินกันคนละ 10 บาท เพื่อซื้อยาสีฟนัแจก
แต่ละครัวเรือน

จนในปี 2534 กระทรวงสาธารณสุขได้
ยกฐานะ ผสส. ขึ้นเป็น อสม. พร้อมกับจัดตั้ง 
ศสมช. ขึน้ในหมู่บ้าน โดยกระทรวงสาธารณสขุ
จัดสรรงบประมาณให้ปลีะ 7,500 บาท  
ขณะทีเ่หล่าบรรดา อสม.เหน็ว่า ปัจจบุนัชาวบ้าน
เข้าถึงยาสีฟันกันหมดแล้ว แต่เรื่องยาทั่วไป  
ซึ่งเป็นปัจจัยสี่ยังขาดแคลนอยู ่ จึงเปลี่ยน
กองทนุยาสฟัีนเป็นกองทนุยาสามญัประจาํบ้าน 

แล้วนาํเงนิในกองทนุไปซือ้ยา เพือ่มาจาํหน่าย
ในราคาถูก และนํากําไรที่ได้มาสมทบคืนสู่ 
กองทนุยาฯ โดยปัจจบุนักองทนุยาฯ มเีงนิสะสม
อยู่ประมาณ 40,000 บาท และมโีรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพตําบลนํ้าแพร่เป็นผู้รับผิดชอบ

หลังจากกองทุนยาฯ ประสบความสําเร็จ
ด้วยดี กลุ่ม อสม.พยายามต่อยอดกิจกรรม 
อีกหลายหลาก ทั้งหมดล้วนอยู่ภายใต้ภารกิจ
สําคัญ 10 เรื่อง ประกอบด้วย 1) การรักษา
พยาบาลที่จําเป็นเบื้องต้น 2) เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันโรค 3) มีกองทุนยาและ
เวชภัณฑ์ฯ 4) ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก  
รวมถงึการวางแผนครอบครวั 5) ควบคมุป้องกนั
โรคติดต่อในชุมชน 6) ส่งเสริมเรื่องแพทย ์
แผนไทย 7) ค้นหาผู้ป่วยสุขภาพจิตในระดับ
ชมุชน เพือ่ให้คาํแนะนาํทีเ่หมาะสม 8) ส่งเสรมิ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 9) คุ ้มครองผู ้บริโภค  
สอดส่องดแูลพฤตกิรรมของร้านค้า ร้านอาหาร 
10) ป้องกันควบคุมอุบัติเหตุ และอุบัติภัย

สําหรับกิจกรรมที่โดดเด่น อยา่งแรกคือ
แพทย์แผนไทย ซึ่งดําเนินการตั้งแต่ปี 2542 
โดย เรือนคํา โปธา เลา่ถึงความเป็นมาว่า  
ช่วงนั้นสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สนับสนุนงบประมาณ 20,000 บาท เพื่อให้
กลุ ่ม อสม.ช่วยรณรงค์ในพื้นที่ พร้อมกับ 

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านแพะขวาง
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เรือนคํา โปธา 

ส่งตัวแทนเข้ามาให้ความรู ้ ทั้งเรื่องการทํา 
ลูกประคบ ทําสบู่ แชมพูสมุนไพร ขมิ้นอัดเม็ด 
นํา้ยาบ้วนปาก ยาหม่องไพล ลปิสตกิมนัใบเตย 
การนวด และการอบสมุนไพร 

“ตอนนัน้เขาสอนอยู่เดอืนหนึง่ จากนัน้เรา
ทดลองผลติกนัเอง อนัไหนขายได้กท็าํต่อเนือ่ง 
เช ่น สบู ่ แชมพูสมุนไพร นอกจากนี้ยังม ี
มหาวทิยาลยันอร์ท-เชยีงใหม่ เข้ามาสอนเรือ่ง
การทํานํ้ายาล้างจาน เราผลิตออกขายขวดละ 
10 บาท โดยรายได้ทั้งหมดเขา้กองทุน ศสมช. 
เพื่อใช้เป็นกองกลาง อยา่งคา่รถ คา่นํ้ามัน 
เวลาไปดูงาน” เรือนคําอธิบาย

ในแต่ละวัน ศูนย์ฯ ให้บริการอบสมุนไพร 
ในราคา 20 บาท ไม่มีจํากัดเวลา นวดตัว 
ชั่วโมงละ 100 บาท นวดเทา้ด้วยกะลา  
ชั่วโมงละ 100 บาท โดยเปิดให้บริการทุกวัน 
ไม่มีวันหยุด ซึ่งสว่นใหญ่ผู้คนจะมาใช้บริการ

วันเสาร์และวันอาทติย์
ไม่เพยีงแค่นัน้ กลุ่ม อสม.ยงัปลกูสมนุไพร

ขายด้วย โดยพืชที่มาแรงที่สุดเวลานี้ คือ 
ผักเชียงดา ซึ่งมีสรรพคุณมากมาย เช ่น  
มีสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นต้นเหตุของโรค 
เส ้นเลือดหัวใจอุดตัน ช่วยลดความร ้อน 
ในร่างกาย แก้อาการปวดเมือ่ยจากการทาํงาน 
ช่วยทําให้เจริญอาหาร ชําระลา้งสารพิษ
ตกค้างในรา่งกาย ใช้บรรเทาเบาหวาน โดย 
ไปช่วยลดระดับนํ้าตาลในเลือด บํารุงสายตา 
แก้ตาฝา้ฟาง ช่วยแก้หูชั้นกลางอักเสบ ฯลฯ

นอกจากแพทย ์แผนไทยแล ว้  การ 
ควบคมุโรคกเ็ป็นอกีงานที ่อสม.บ้านแพะขวาง
ภาคภมูใิจ เพราะสมยัก่อนทีน่ีม่โีรคไข้เลอืดออก
ระบาดอย่างหนัก สําราญ พิมสาน ประธาน 
อสม.บ้านแพะขวาง เล่าให้ฟังว่า ปีที่ระบาด
สูงสุด มีผู้ป่วยมากถึง 73 ราย ซึ่งทีมงาน 

สําราญ พิมสาน
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ลงพื้นที่ สืบหาสาเหตุจนรู้ว่า มีลูกนํ้ายุงลาย
จากเศษนํ้าคา้งตามกองขยะต่างๆ จึงนําไปสู่
โครงการหมู ่บ ้านประดับดาว จนปัจจุบัน 
บ้านแพะขวางปลอดจากโรคไข้เลือดออกแล้ว

งานสาํคญัอกีอย่างคอื การดแูลหมอกควนั 
ซึ่งทําตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 
โดยหมู่บ้านนีม้ข้ีอกาํหนดเรือ่งการเผา ด้วยการ
จาํกัดเวลาให้ทาํในช่วง 12.00-15.00 น. และ
เผาได้เฉพาะเศษไม้ ห้ามเผาพลาสตกิเดด็ขาด 
หากฝ่าฝืนคณะกรรมการหมู ่บ้านจะเขา้มา
ดําเนินการตามระเบียบ

ปัจจุบัน กลุ ่ม อสม.บา้นแพะขวาง มี
จํานวน 13 คน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ไปตามคุ้ม มหีน้าทีป่ระจาํ คอืตรวจเยีย่มชมุชน
สปัดาห์ละ 1 ครัง้เป็นอย่างน้อย และทกุวนัศกุร์
จะออกสํารวจลูกนํ้ายุงลาย ตรวจดูเกลือ
ไอโอดีนตามร้านอาหาร และครัวเรือนของ 
ชาวบ้าน นอกจากนี้ยังต้องคอยดูแลผู ้ป่วย 
เบาหวาน ความดนัโลหติสงู ด้วยการเจาะเลอืด 

ตรวจนํ้าตาล วัดความดัน รวมถึงให้ความรู้
เรื่องสุขศึกษา และโภชนาการแก่ประชาชน
กลุ่มเสี่ยง ตลอดจนนําชาวบา้นออกกําลังกาย 
ทั้งรําวงมาตรฐานและแอโรบิก ทุกวันจันทร์  
วันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่ 19.00 น. เป็นต้นไป

นอกจากนี้ กลุ ่ม อสม.หมู ่ที่ 3 ยังจัด
กิจกรรมร่วมกับ อสม.หมู่อื่นๆ แต่ทั้งนี้ ยกเว้น
หมู่ที ่8 บ้านแม่ขนลิใต้ ซึง่อยู่ห่างไกลทีส่ดุ ผ่าน
โรงเรยีนนวตักรรมตาํบล ซึง่เป็นการแลกเปลีย่น
วิทยาการความรู ้ระหวา่งกัน โดยที่ผา่นมา 
ทางกลุ่มนาํเสนอกิจกรรมการจดัการขยะ และ
การทํานํ้ายาล้างจาน 

ที่ เล ่ามาทั้งหมดนี้ เป ็นเพียงเศษเสี้ยว 
ของการทํางานตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี 
ของ อสม.บ้านแพะขวางเท่านัน้ สิง่ทีท่ัง้ 13 คน
ทํานั้น เกิดขึ้นจากใจอาสา ไม่ได้คาดหวัง 
ผลตอบแทนเป็นตวัเงนิ หากแต่เป็นความสขุใจ
ที่ได้เห็นคนในหมู่บา้นมีสุขภาพที่ดีขึ้น...
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หมู่บ้านประดับดาว บ้านแพะขวาง

เมื่อครู่ สําราญ พิมสาน ประธาน อสม.
บ้านแพะขวาง พูดถึงหมู่บ้านประดับดาว ซึ่ง
ทําให้รู ้สึกแปลกใจว่าคืออะไร ทําไมบา้น 
แต่ละหลงัของหมู่ที ่3 ถงึมป้ีายตดิดาวประดบั
อยู่หน้าบ้าน 

กระทัง่เรารู้คาํตอบ เพราะทีน่ีข่ึน้ชือ่ว่าเป็น
หมู่บ้านที่สามารถจัดการขยะได้ดีเยี่ยม โดย
อาศัยความร่วมมือจากชาวบ้านทุกครัวเรือน

บุญชุม วงค์คาํอ้าย อสม. บ้านแพะขวาง 
เล่าว่า เมื่อสมัยสิบปีที่แล้ว บ้านแพะขวาง 
มีขยะมูลฝอยสะสม และพอถึงฤดูฝน ขยะ 
เหล่านีก้ลายเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ยงุลาย จนเกิด
โรคไข้เลือดออกระบาด มีผู้ป่วยมากถึง 73 
ราย ภายหลังแกนนําหมู่บ้าน ทั้งผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบล 
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู ่บา้น  
จึงมาประชุมปรึกษาหารือกัน เพื่อหาแนวทาง
จัดการ

“ต้นเหตุเกิดจากขยะ ก็ต้องจัดการที่ขยะ” 
บุญชุมวา่

ในป ี 2550 พวกเขาเริ่มนวัตกรรม 
ตลาดนดัขยะขึน้ โดยเริม่จากแนะนาํชาวบ้านให้
รู้จกัแยกขยะ หากเป็นขยะเปียก เช่น เศษอาหาร 
หรือใบไม้ ก็ให้นําไปทําปุ๋ย ส่วนขยะแห้ง และ
ขยะรีไซเคิล ใหแ้ยกประเภทแล้วนํามาขายที่
ศาลาอเนกประสงค์บ้านแพะขวาง ในทกุวนัที ่5 

หมู่บ้านประดับดาว บ้านแพะขวาง

ของเดอืน จากนัน้คณะกรรมการหมู่บ้านจะนาํ
รถมาขนขยะไปยังโล้งรับซื้อขยะ

ส่วนราคารับซื้อนั้นจะไม่เทา่กันทุกครั้ง 
โดยทุกวันที่ 4 จินตนา วิญญา ซึ่งเป็น อสม. 
ด้วยเช่นกัน จะไปดูราคาที่โล้งขายขยะก่อน 
จากนั้นกลับมาตั้งราคาขายในหมู่บ้าน โดย 
ตัง้ราคาถกูกว่าราคาตลาดประมาณ 1 บาท แต่
ชาวบ้านต้องแยกประเภทให้ละเอียด เช่น 
เหล็ก สังกะสี สเตนเลส ทองแดง ทองเหลือง 
พลาสติกใส พลาสติกขุ ่น พลาสติกกรอบ  
ขวดรวม เพราะแต่ละอย่างราคาไม่เท่ากนั และ
วิธีนี้จะได้เงินมากกว่าขายให้ซาเล้ง ซึ่งนิยม 
รับซื้อขยะแบบเหมารวม

“เวลาชาวบ้านมาขาย เราจ่ายเงนิสดไปก่อน 
โดยอาศัยทุนจากตอนที่ อบต. ให้มา 10,000 
บาท ตอนนั้นได้กันทุกหมู่บา้น  โดยเราเอาเงิน
ประมาณ 5,000 บาท ไปซื้อเครื่องชั่ง และ
อุปกรณ์ตา่งๆ ที่จําเป็น ส่วนที่เหลือเรากัน 
ออกมา 4,000 บาท สาํหรบัเป็นทนุหมนุเวยีน
ในการรับซื้อขยะ โดยรับซื้อทุกอย่าง ตั้งแต่ 
ขวดนํ้า กระป๋องนํ้า ขวดเหลา้ ขวดเบียร์  
ขวดซอีิว๊ ทีป่กตซิาเล้งไม่ยอมรบัซือ้ แต่เราเอา 
ต่อให้มีกําไรแค่ 10 สตางค์ก็เอา เพราะเรา
อยากให้ชุมชนสะอาด แต่ก็มีบางอย่างเรา 
ไม่รบัซือ้ แต่รบัไปจดัการให้ อย่างภาชนะทีบ่รรจุ
สารพิษ เช่น ขวดยาฆ่าแมลง หลอดไฟ ซึ่งจะ
ส่งให้เทศบาลไปทําลายอีกที” จนิตนาอธิบาย
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ปริมาณลงอย่างเห็นได้ชัด แม้แต่ขยะที่เคยอยู่
ตามถนนหนทางกห็ายไปหมด เพราะชาวบ้าน
รวมพลังกัน ที่สําคัญ สิบเอกไพรินทร์ กาไวย์ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ยังรับหน้าที่หลักในการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อแจ้งขา่วสาร
อย่างต่อเนื่อง

นอกจากตลาดนัดขยะแล ้ว  อีกหนึ่ ง
นวัตกรรมที่ เป ็นการต ่อยอดขึ้ นมาก็คือ 
‘หมู่บา้นประดับดาว’ ซึ่งมีผู้เขา้ร่วมมากกว่า 
100 หลงัคาเรอืน จากทัง้หมด 126 หลงัคาเรอืน 
จํานวนที่ไม่ได้เขา้ร่วมนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
บ ้านหลังนั้นมีขยะไม ่เยอะ ก็เลยจัดการ 
ด้วยตนเองบา้ง หรือไม่ก็ไปทํางานตา่งถิ่น  
ต่างอําเภอบ้าง

นอกจากนี้ ขยะบางประเภทที่มีของเหลว
บรรจุอยู ่ ก่อนนํามาขาย ชาวบ้านต้องลา้ง
ทําความสะอาดให้เรียบร้อยเสียก่อน เพราะ
นํ้าคา้งในขวดเหลา่นี้ คือแหล่งเพาะพันธุ ์ 
เชื้อโรคอย่างดีนั่นเอง

“การแยกขยะดูเหมือนเป็นงานหนัก แต่
ความจรงิแล้วไม่ใช่ ด้วยแต่ละบ้านขยะไม่เยอะ
มากนกั เพยีงแต่ทีผ่่านมาจะสะสมกนัไว้เท่านัน้
เอง ทีส่าํคญัเรายงัคอยหาวธิจีดัการให้เขาด้วย 
อย่างนํ้าค้างขวด สามารถนําไปใช้ทําปุ๋ย เอา
ผสมกบัมลูสตัว์ ซึง่เรือ่งพวกนีค้ณุหมอ รพ.สต.
จะเขา้มาสอนเป็นประจําอยู่แล้ว เรามีหน้าที ่
นําไปถา่ยทอดต่อ” จินตนาว่า 

เพียงไม ่กี่ เดือนหลังจัดการขยะอยา่ง
จริงจัง ปรากฏวา่ขยะในบ้านแพะขวางลด

บุญชุม วงค์คาํอ้าย จินตนา วิญญา
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ส่วนการประดับดาวก็ให้คะแนนความ
สะอาดของบ้านแต่ละหลังนั้น อยู ่ภายใต้
หลกัคดิว่า ปรบัแนวคดิ สร้างจติสาํนกึ ลงมอืทาํ 
และนําไปต่อยอด โดยปรับแนวคิดก็คือ ทําให้
ทุกคนตระหนักว่าขยะเกิดจากตัวเรา เราต้อง
เป็นคนแก้ เริม่จากการคดัแยกขยะในครวัเรอืน 
จากนั้นสร้างจิตสํานึก โดยรณรงค์ให้ทุกคน
เข้าร่วมโครงการเพือ่ช่วยกนัรกัษาสิง่แวดล้อม 
ตามด้วยการลงมือทํา ทั้งการนําขยะมาขายที่
ตลาดนดั ตลอดจนปลกูพชืผกัสมนุไพร และทาํ
หน้าบ้านให้น่ามอง สุดทา้ยคือนําไปต่อยอด 
เช่น ทําปุ๋ยหมักจากขยะเปียก ทําลูกประคบ
สมุนไพร ทําสบู่ และแชมพูสมุนไพร เป็นต้น 
ซึ่งแนวคิดทั้งหมดจะถูกแทนค่าด้วยดาว ดังนี้

บ้านที่ได้ดาว 1 ดวง แสดงว่า บ้านหลังนั้น
เข้าร่วมโครงการแล้ว

บ้านทีไ่ด้ดาว 2 ดวง แสดงว่า บ้านหลงันัน้
มีการคัดแยกขยะ

บ้านทีไ่ด้ดาว 3 ดวง แสดงว่า บ้านหลงันัน้
ทําปุ๋ยหมักและไม่เผาขยะด้วย

บ้านทีไ่ด้ดาว 4 ดวง แสดงว่า บ้านหลงันัน้
มกีารคดัแยกขยะ นาํขยะมาขายทีต่ลาดรบัซือ้ 
และทําปุ๋ยหมักที่บ้าน

บ้านทีไ่ด้ดาว 5 ดวง แสดงว่า บ้านหลงันัน้
จัดการขยะได้อย่างครบถ้วน มีการปลูกพืชผัก
สวนครัวด้วย

ทั้ งนี้  ทุก  3 เดือนจะมีอาสาสมัคร
สาธารณสขุประจาํหมู่บ้าน ร่วมกบัโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล และเทศบาลตําบล

นํ้าแพร่พัฒนามาร่วมกันประเมิน นอกจาก
ประเมินระดับครัวเรือนแล้ว ยังมีการประเมิน
ระดับคุ้มบ้านทั้ง 9 แห่งในบ้านแพะขวางด้วย 
หากคุ้มบ้านไหนมีบ้านที่ได้ 5 ดาว เกิน 5 หลัง 
ก็จะได้ป้ายคุ้ม 5 ดาว เพื่อยืนยันว่าคุ้มบ้านนี้
มีประสิทธิภาพในการจัดการขยะอย่างดีเยี่ยม 
ทีส่าํคญัคอืเป็นการกระตุ้นให้แต่ละบ้านตืน่ตวั
เรื่องการดูแลความสะอาด

ผลจากความร่วมไมร้่วมมือของชาวบ้าน
แพะขวาง ทําให้ที่นี่ได้รางวัลการันตีมากมาย 
เช่น รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ปี 2552 จาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ
ยังเข้ารอบที่ 1 ในโครงการประกวดชุมชน
ปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 
86 พรรษา เมื่อปี 2556 อีกด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อหมู่บ้านมีผลงาน ทําให้
หน ่วยงานต ่างๆ หลั่ งไหลเข ้ามาให ้การ
สนับสนุน ทั้งเครื่องมือและงบประมาณ เช่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เครื่องบดขยะ และ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนเงิน
เพิ่มเติม โดยคณะกรรมการนําเงินที่ ได ้
มาจัดตั้งเป็นกองทุนขยะ เพื่อใช้ในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ เช่น ซื้อรถสําหรับเก็บขยะ 
ให้ทนุการศกึษาเดก็ด้อยโอกาสทกุปี ปีละ 2 คน 
และช่วยอปุถมัภ์ผู้ด้อยโอกาสในชมุชน 1-2 คน 
ด้วยการจ ่ายเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลนํ้าแพร่ให้ในปีแรก ส่วนปีต ่อๆ ไป 
ให้สมาชิกนั้นสมทบด้วยตนเอง...
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ชมรมเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

ด้วยความที่คนนํ้าแพร่หลายคนไม่ชอบ
ออกกําลังกาย ซํ้ายังมีพฤติกรรมการบริโภคที่
ไม่ถูกตามหลักโภชนาการ ทําให้โรคเบาหวาน
กับความดันโลหิตสูงกลายเป็นโรคยอดฮิต 
ของคนที่นี่ โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบล
นํ้าแพรจ่ึงตัดสินใจก่อตั้ง ‘ชมรมเบาหวาน 
ความดนัโลหติสงู ตาํบลนํา้แพร่’ เพือ่เป็นกลไก
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

เริ่ มจากในป ี 2548 โรงพยาบาล 
จัดทําโครงการ ‘คัดกรองผู ้ป ่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง’ โดยตั้งต้นจากกลุ ่มที่มี 
ความเสี่ยงก ่อน  เพื่อให ้คําแนะนําเรื่อง
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม จนกระทั่งเมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2553 กลุ ่มผู ้ป ่วยและ 
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมู่บ้านได้ร่วมกนั
ตอ่ยอดเป็นชมรมอย่างเป็นทางการ ภายใต้

แนวคดิทีว่่า ‘ลดโรคเพือ่ความยัง่ยนื ร่วมมอืกนั
ด้วยความผกูพนั สู้โรคความดนัและเบาหวาน’

วไิลพร แก้วปกุ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ 
ซึ่งมาประจําการที่นี่ตั้งแต่ปี 2558 เล่าว่า 
ชมรมนีม้สีมาชกิประมาณ 100 คน มภีารกิจหลกั 
คอืการสร้างกิจกรรมเพือ่รณรงค์ และให้ความรู้
เรื่องโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
แก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
ทุก 3 เดือน ด้วยงบสนับสนุนจากกองทุน 
หลกัประกนัสขุภาพตาํบลนํา้แพร่ และทกุสิน้ปี
จะมีการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน

กิจกรรมของชมรมมีหลากหลาย ตั้งแต่
การเชญิวทิยากรจากโรงพยาบาลหางดงมาให้
ความรู้ และแนะนาํเรือ่งโภชนาการ เชญิผู้ป่วย
ที่ดูแลตัวเองได้ดีมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
เพื่อสรา้งแรงบันดาลใจแก่คนอื่นๆ รวมถึง 
การจดัอบรมเรือ่งการดแูลฝ่าเท้าแก่ผู้ป่วย และ
เพิ่มพูนทักษะแก่อาสาสมัครสาธารณสุข 

“ถึงบางกิจกรรมจะเกิดจากการส่งเสริม
ของ รพ.สต. แต่กม็หีลายกิจกรรมทีส่มาชกิเป็น
ผู้ผลักดัน เวลาพบกันแต่ละครั้ง สมาชิกแต่ละ
หมู่บ้านก็ไปช่วยกันคิดว่า ครั้งนี้จะทําอะไร 
อย่างบา้นแพะขวาง หมู่ที่ 3 เขาจะโดดเด่น
เรื่องรําไม้พลอง ส่วนบา้นใหม่ป่าจี้ หมู่ที่ 5 จะ
ถนดัเรือ่งราํวงมาตรฐาน พดูง่ายๆ คอืชาวบ้าน

ชมรมเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
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ทําส่วนหนึ่ง โรงพยาบาลทําส่วนหนึ่ง ถา้ 
ปล่อยให้ชาวบ้านทําเองหมด โอกาสสําเร็จคง
ยาก เพราะเวลานี้เรายังต้องกระตุ้นต่อเนื่อง” 
วิไลพรกลา่ว

นอกจากนี้ ชมรมยังมีนโยบายสร ้าง
สวัสดิการแก่สมาชิก ด้วยการเก็บเงินเดือนละ 
10 บาท ปัจจุบันมียอดเงินมากกว่า 50,000 
บาทแล้ว และเงินนี้ นําไปใช้ในกรณีที่สมาชิก
ต้องนอนโรงพยาบาล โดยจ่ายเป็นเงนิช่วยเหลอื
ครั้งละ 200 บาท คนหนึ่งไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี 
ส่วนกรณีเสียชีวิตจะจา่ยให้ 500 บาท

“เวลานี้ชมรมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
เหมือนเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกคน 
เพราะช่วงแรกที่ทํา ความร่วมมือยังมีน้อย 
เวลาออกหนงัสอืเชญิ มคีนมาร่วมแค่ 20-30 
คน แต่ตอนนี้มีคนเขา้ร่วมมากขึ้น นอกจากนี้ 
เราพยายามทําตารางกิจกรรมใหช้ัดเจนขึ้นวา่ 
แต่ละครั้งจะทําอะไร ส่วนอนาคต เราตั้งใจจะ
จดักิจกรรมให้ถีข่ึน้ เพราะต้องยอมรบัว่า เวลานี้
เรามีภาระค่อนข้างมาก จึงไม่ค่อยมีเวลา 
เท่าที่ควร” พยาบาลวชิาชีพอธิบาย

อย ่าง ไรก็ดี  ในชุมชนมีผู ้ที่ เป ็น โรค 
ความดันโลหิตสูงราว 350 คน และผู้ป่วย 
เบาหวานอกีประมาณ 160 คน แม้บางส่วนจะ
ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรม ด้วยข้อจํากัดเรื่อง 

การจ่ายเงินทุกเดือน หรือหลายคนมีปัญหา
สุขภาพทําให้ออกจากบ้านไม่ได้ แต่ชมรม 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูงก็ไม่เคยเลือก
ปฏิบัติ เพราะให้ความสําคัญกับชุมชนเสมอ

ขณะทีโ่รงพยาบาลเองกม็คีลนิกิเบาหวาน
ความดนั เปิดทาํการเดอืนละ 2 ครัง้ ทกุวนัพธุ
ที่ 2 และ 4 ของเดือน เพราะหลายคนยัง 
ไมเ่ข้าใจการดูแลเรื่องอาหาร ที่สําคัญคือมี 
ผู ้ป่วยโรคนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 
2558 มีผู้ป่วยเบาหวานหนา้ใหม่ 11 คน ส่วน
ความดันโลหิตสูงมีถึง 22 คน

“ทั้งสองโรคนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามดูแล
ตลอด เช่น เรากําลังคิดเรื่องการบําบัดด้วย 
การแช่เท้า นวดเท้าหลงัออกกาํลงักาย สาํหรับ
คนทีป่ลายประสาทเริม่เสือ่ม เป็นเหนบ็ชา เป็น
ตะคริวบ่อย คือทําที่นี่แล้วสามารถกลับไป 
ทาํต่อทีบ้่านได้ อกีอย่างหนึง่ เราตัง้ใจจะทาํให้
ที่นี่เป็น One-stop service (บริการแบบ
เบด็เสรจ็) โดยไม่ต้องไปรกัษาถงึทีโ่รงพยาบาล
หางดง มารักษาที่นี่ก็ได้ ขณะเดียวกัน เราจะ
ลงไปทํางานในระดับชุมชนมากขึ้น เพื่อแก้
ปัญหาคนไข้ไม่มาตามนัด แต่ต้องยอมรับว่า 
ยงัมอีปุสรรคหลายอย่าง เช่น เรือ่งการโยกย้าย
ยา เพราะนํ้าแพร่มี 11 หมู่บา้น และค่อนขา้ง
กว้างด้วย” วิไลพรทิ้งท้าย...

วิไลพร แก้วปุก
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เศรษฐกิจชุมชน
Community’s economy
เศรษฐกิจชุมชน
Community’s economy
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ผู ้นําทางของเราพาไปเยี่ยมชมกลุ ่ม
อาชีพที่โดดเด่นของตําบลนํ้าแพร่ ซึ่งเรา 
พบว ่ามีความหลากหลายมากทีเดียว  
แต ่ละกลุ ่มมีลักษณะที่ทั้ ง เหมือนและ 
แตกต่างอยู่ในท ีเราเดนิทางอย่างไม่เร่งร้อน 
ด้วยอากาศยามบ่ายนั้นร้อนอยู่แล้ว...
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บตําบลนํ้าแพร่

ด้านข้างที่ทําการเทศบาลตําบลนํ้าแพร่
พัฒนา  ลงมายังลานดินที่อยู ่ตํ่ ากวา่ตัว
สํานักงาน มีอาคารทําการหลังหนึ่งที่สรา้งขึ้น
อยา่งเรียบง่ายด้วยไม้ฝาและไม้ซี่ มองจาก
ระยะไกลแทบไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้น กระทั่ง
เดินเข้าไปใกล้ จึงเห็นว่ามีกองผ้าวางเรียงกัน 
ดา้นหน้าทางเขา้ ภายในอาคารมีจักรเย็บผ้า
หลายสิบตัวกับเศษผา้กองพะเนิน ขณะที ่
หญิงชาวบ ้านสามคนกําลั งขะมัก เขม ้น 
ในงานการของตัว

หนึ่งในนั้นมี จันทนีย์ ยุงรัมภ์ ประธาน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บรวมอยู่ด้วย 
เธอเลา่ให้ฟังวา่ เมื่อปี 2551 เธอเป็นสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแพร่ จากหมู่ที่ 8 
บ้านแม่ขนลิใต้ ทัง้ยงัเป็นประธานกลุ่มแม่บ้าน 
ทําให้มีโอกาสได้ทํางานกับกลุ่มเกษตรกร เธอ
สังเกตว่า นอกฤดูทํานา แต่ละคนมีเวลาว่าง
ค่อนข้างมาก เลยเสนอให้รวมกลุ่มตัดเย็บ 
ขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้เสริม แต่ทําได้ไม่นาน 
กล็้มไป เนือ่งจากหมู่บ้านนีม้ขีนาดเลก็ อยู่ไกล
ชมุชน ประกอบกบัมอีทุยานแห่งชาตอิอบขาน
อยู่ในพื้นที่ เลยเป็นเหตุให้หลายคนเลือกไป
ทํางานที่อุทยาน นั่นจึงทําให้กลุ ่มตัดเย็บ 
ต้องขยายกลุ่มเป้าหมายจากบ้านแม่ขนิลใต้ 
มาเป็นทั้งตําบลนํ้าแพร่

“เมือ่ปี 2552 เราไปเสนอในทีป่ระชมุกลุ่ม
แม่บ้านของตําบลว่า อยากสร้างอาชีพตัดเย็บ
ให้เป็นอาชีพเสริม เพราะผู้หญิงอยู่กับบ้าน
เฉยๆ ไม่ได้ทําอะไร นา่จะทําได้ โดยเรา 
ได้สมาชิกมา 20 คน ช่วงแรกนั้นไม่มีพื้นที่ 
อาศัยไปเชา่ที่ส่วนหนึ่งของปั๊มนํ้ามัน อยู่ที่นั่น
ได้สักปีหนึ่ง อบต. ก็ช่วยเหลือ ให้ยา้ยมาอยู่ที่
อาคารนี้แทน” จันทนีย์ย้อนความให้ฟัง

นอกจากอนุเคราะห์สถานที่แล้ว องค์การ
บริหารส่วนตาํบลนํา้แพร่ในเวลานัน้ยงัร่วมกบั
ศนูย์พฒันาสงัคมหน่วยที ่13 จงัหวดัเชยีงใหม่ 
สนับสนุนงบประมาณในรูปแบบของอุปกรณ์
ต่างๆ รวมถึงจา้งวิทยากรมาสอนเพิ่มทักษะ
เป็นเวลา 260 ชั่วโมง หลังจากการฝึกสอน 
กลุ่มมเีงนิเหลอืประมาณ 20,000 บาท จงึได้
ใช้เงินสว่นนี้เป็นทุนหมุนเวียนสําหรับการซื้อ
วัตถุดิบ เช่น ผ้า ดา้ย เข็ม เป็นต้น

“กระทั่งปี 2553 กลุ ่มเราแข็งแรงขึ้น  
จึงจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ทําให้เรา 
มีงานต่อเนื่อง โดยเวลานี้เรามีสินค้าอย่าง
กางเกงวอร์ม เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต เสื้อพื้นเมือง  
ผ้านวม และเรายังหาตลาดของตัวเองด้วย  
วันนี้เรามีลูกคา้รับสินคา้ไปขายที่เชียงใหม ่
ไนท์บาซาร์ และตามเว็บไซต์ ซึ่งต่อจากนี้  
เราตั้งใจพัฒนาแบรนด์ของตัวเองขึ้น เพื่อ 
นําไปขายตามถนนคนเดิน ตามบูทต่างๆ” 
ประธานกลุ่มอธิบาย

ปัจจบุนักลุ่มตดัเยบ็ตาํบลนํา้แพร่มสีมาชกิ 
24 คน กระจายตัวอยู่ทั้ง 11 หมู่บา้น โดย
ลกัษณะของกลุ่มนัน้ ประธานอธบิายว่า ทางกลุ่ม
ไม่ได้ให้สมาชกิลงหุ้น เพราะมทีนุตัง้ต้นอยูแ่ล้ว 

จันทนีย์ ยุงรัมภ์
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จันทนีย์เล่าให้ฟังอีกว่า การแบ่งงานใช้วิธี
เฉลีย่ตามกาํลงัและความสามารถของแต่ละคน 
โดยทุกคนที่ทํางานจะได้รับค่าจ้างตามจํานวน
ชิ้นงานที่รับไป แล้วแบ่งเงินในอัตราส่วน 60 
ต่อ 40 คือเย็บผ้าตัวหนึ่ง 50 บาท คนเย็บ
จะได้เงิน 30 บาท อีก 20 บาท จะนําเข้า
กองกลางเป็นค่าบริหารจัดการ เชน่ ค่าผ้า
ในกรณทีีล่กูค้าไม่ได้นาํผ้ามาให้ ค่าด้าย ค่าไฟ 
ค่าอปุกรณ์ และทกุสิน้ปี กลุ่มฯ จะปันผลให้แก่
สมาชิกตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยัง
จัดสวัสดิการในกรณีที่สมาชิกเจ็บป่วยต้อง
นอนโรงพยาบาล โดยกลุ่มให้คืนละ 100 บาท 
แต่ไม่เกิน 5 คืนต่อปี นอกจากนี้ยังอุปถัมภ์
เงินค่าสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสอีกปีละ 2 คน 

“ตอนนี้หลายๆ คนเริ่มอยากมีจักรของ
ตัวเอง เพราะเดินทางมาที่นี่ไม่สะดวก เราเลย
ให้สมาชกิกู้เงนิกองกลาง ซึง่เหลอือยู่ประมาณ 
20,000 กว่าบาท ให้ไปซื้อจักรเย็บผ้าโดย
ไม่คดิดอกเบีย้ เพือ่เขาจะได้ทาํงานได้มากขึน้” 
จันทนีย์ว่า 

เคล็ดลับที่ทําให้กลุ่มฯ มีความเข้มแข็ง
อย่างทุกวันนี้ ประธานกลุ่มฯ บอกว่า มาจาก
ความขยันและความตั้งใจของสมาชิก ด้วย
ทกุคนพยายามพฒันาฝีมอืของตนเองอยู่เสมอ 
จนทาํให้วนันีส้ามารถผลติผลงานได้หลากหลาย 
และมีคุณภาพ... 
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จักสานผู้สูงอายุบ้านแสนตอ

หมวกสาน ไม้กวาดทางมะพรา้ว เข่ง และ
ตะกร้า เรียงรายอยู ่เต็มหน้าร้านขายของ 
ของ คํา ทําสวน อดีตผู้ใหญ่บา้นแห่งหมู่ที่ 6 
โดยมี พร ทาํสวน ภรรยาของเขา คอยประจํา
อยู่หนา้ร้าน

 “คนเฒ่าคนแก่ทีน่ีเ่ป็นคนทาํทัง้นัน้แหละ” 
พร ในฐานะประธานกลุ ่มจักสานผู ้สูงอายุ 
บา้นแสนตอ เลา่ให้ฟัง

จุดเริ่มตน้ของกลุ่มนี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2553 
เมื่อพัฒนากรอําเภอหางดงเข้ามาสํารวจ 
ความเป็นอยู่ของผู้คนในหมู่บา้น และพบวา่ 
ผู้สูงอายุในหมู่บา้นนี้ส่วนใหญ่อยู่วา่งๆ ไม่มี
อาชีพเสริม และเมื่อสํารวจทุน ก็พบวา่ คนที่นี่
ทาํจักสานเป็น แต่ก็มีปัญหา ด้วยหาวัสดุอยา่ง
ไม้ไผ่มาทําเปียตอกไม่ได้ บวกกับไม่มีสถานที่
วางขาย กลายเป็นของทิ้งขวา้งไม่มีใครสนใจ 
พัฒนากรอําเภอ ในฐานะตัวกลาง จึงชักชวน 
ผูสู้งวัยจํานวน 49 คน ให้มารวมตัวกันที ่

วัดอุโบสถ (วัดประจําบา้นแสนตอ) เพื่อสอน
อาชีพ อาทิ การทํานํ้ายาล้างจาน นํ้ายาซักผ้า 
พร้อมกับให้เงินอุดหนุนอีก 20,000 บาท

ทว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนากรอําเภอมาสอน
กลบัไม่ได้รบัความสนใจจากชาวบ้านเท่าใดนกั 
บรรดาผู้เฒ่าผู้แกจ่ึงถือโอกาสนี้นําเงินมาตั้ง
กองทุนจักสาน เพื่อเป็นเงินกองกลางสําหรับ
ซื้อไม้ไผ่ โดยช่วงแรก แดง ศรีปัญญา ซึ่งเป็น
ฝ่ายการตลาด รบัหน้าทีจ่ดัหาไม้มาจาํหน่ายต่อ
ให้สมาชิก ซึ่งเงินที่ได้จากการขายจะกลับเขา้
กองกลาง เพื่อเป็นทุนซื้อไม้รอบต่อไป ส่วน
สมาชิกก็นําไม้ไผ่กลับไปสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ที่บา้น ทั้งหมวก หวด สุ่ม ตะกรา้สาน ไม้กวาด
ทางมะพรา้ว และเปลญวน 

เมือ่ทาํเสรจ็กน็าํไปวางขายทีห่น้าบ้านของ
ตัวเองบา้ง ฝ่ายการตลาดซื้อต่อแล้วนําไปขาย
อีกทอดบ้าง โดยรายได้จากการขายส่วนหนึ่ง
จะจัดสรรเขา้กองทุน 5-10 บาท 

จักสานผู้สูงอายุบ้านแสนตอ
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มาวันนี้ แดงไม่ได้รับหนา้ที่ดังกลา่วแล้ว  
ผู้สานแต่ละคนต้องหาไม้ไผ่เอง เงินกองกลาง
แปรสภาพเป็นเงนิให้ยมืในกรณทีีช่าวบ้านไม่มี
เงนิซื้อไม้ ขณะที่วิธีกระจายสินคา้ หากไม่ขาย
เอง สามารถนาํไปฝากขายทีร้่านของป้าพร ซึง่
ถือเป็นรา้นค้าชุมชนได้ โดยปา้พรจะบวกกําไร
เพิ่มเล็กน้อย มีตั้งแต่ 5 บาท 10 บาท 15 บาท 
และ 20 บาท

อย่างไรก็ดี ร้านค้าชุมชนจะรับสินคา้ไว้ 
ในจาํนวนทีเ่หมาะสมเท่านัน้ หากประเภทไหน
มมีากเกินไปกจ็ะไม่รบัฝาก อย่างหมวกซึง่ขาย
ไม่ค่อยดมีาตัง้แต่ปี 2556 ส่วนทีย่งัขายได้ คอื
ซ้าหวด ไม้กวาดทางมะพร้าว เปลญวน สุ่มไก่ 
กระชัง และอุปกรณ์จับปลา

“เราไม่ได้หวังกําไร แค่อยากให้ผู้สูงอายุ 
มีรายได้นิดๆ หน่อยๆ ที่สําคัญคือทําแล้วมี
ความสุข เป็นการใช้เวลาว่างให้มีประโยชน”์ 
ลุงคําช่วยสรุปการทํางานของกลุ่ม...

พร ทําสวน
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วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมบ้านใหม่ป่าจี้วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมบ้านใหม่ป่าจี้

วิฑูรย์ แก้วคําต๋า
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เราเดนิทางมายงับ้านใหม่ป่าจี ้หมู่ที ่5 ซึง่
ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องตุ ๊กตาปั้นดินเผา ระหว่างรอ
เจ้าบ้าน มองเห็นตุ๊กตาปั้นรูปสัตว์จํานวนมาก 
ประดบัประดาอยู่บรเิวณหน้าบ้าน เมือ่ลดัเลาะ
ไปแอบดยูงับ้านใกล้เรอืนเคยีงแต่ละหลงั กพ็บ
ผลงานศิลปะเหล่านี้อยู่ 

วฑิรูย์ แก้วคาํต๋า เจ้าของบ้านทีเ่รารอพบ 
เดินเข้ามาทักทายกับเรา ปัจจุบันเขาเป็น
รองประธานกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรม
บ้านใหม่ป่าจี้ เราพูดคุยกันตรงหน้าบ้าน จน
รับรู ้เรื่องราวว่า เมื่อปี 2547 ครอบครัว
ประสบปัญหา เงินทองที่หามาได้ไม่พอเลี้ยง
ครอบครัว ตอนนั้นชาวบ้านที่นี่เคยไปดูงานที่
ชุมชนป่าตาล อําเภอหางดง ที่นั่นมีภูมิปัญญา
เรื่องเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งสามารถสร้างรายได้
ให ้ครัวเรือนและชุมชน ความสําเร็จของ
คนทีน่ัน่เลยกลายเป็นแรงบนัดาลใจของคนทีน่ี่ 
เพราะจะว่าไปแล้วคนบ้านใหม่ป่าจีก้ม็ศีกัยภาพ 
และฐานทรัพยากรไม่แตกต่างกัน ชาวบ้านที่
สนใจประมาณ 2-3 ครัวเรือน จึงรวมกลุ่มกัน
ซื้อดินแล้วนํามาโม่เอง

เพียงไม่กี่เดือน ชาวบ้านใหม่ป่าจี้ก็เริ่ม
ป ั้นงานออกสูต่ลาด ด้วยวิฑูรย ์มีพื้นฐาน
ทางด้านศิลปะอยู่แล้ว จึงไปได้ไว แล้วยังมี

เคล็ดไม่ลับว่า ต้องรู้สึกสนุก และพึงพอใจกับ
งานที่ทํา ปั้นไปตามจินตนาการ ไม่ได้สนใจว่า
จะต้องสวยเหมือนของคนอื่น เพราะขึ้นชื่อว่า
งานทํามือ ย่อมต้องมีเอกลักษณ์ โดยผลงาน
ชิ้นแรกที่ทํา คือกระถางต้นไม้รูปหมู ซึ่งนําไป
ขายทีถ่นนคนเดนิและเร่ขายตามร้านขายต้นไม้
ต่างๆ ปรากฏว่ามคีนให้ความสนใจพอสมควร

“เรามาฝึกกันเอง เพราะคนอื่นมีวิชาแต่
เขาไม่ค่อยจะสอนกนั แต่พอเราเป็น เราไม่เคย
หวงวชิา ใครอยากให้สอน หรืออยากมาดูงาน
ก็มาได้ ที่สําคัญคนส่วนใหญ่เขาสนใจที่ไอเดีย 
คือเราอาจปั้นได้ไม่สวยมาก แต่ถา้แนวคิดดี 
ของก็ขายได้” วิฑูรย์กล่าวอย่างอารมณ์ดี

พอปลายปี 2548 องคก์ารบริหาร
ส ่วนตําบลนํ้ าแพร ่ได ้เข ้ามาชวนให ้ชาว
บ้านใหม่ป่าจี้รวมกลุ่มกันอย่างจริงจัง เพื่อจะ
ได้จดัสรรงบประมาณลงมาได้สะดวก ชาวบ้าน
จึงเริ่มหาสมาชกิเพิ่มเติมเป็น 4 ครัวเรือน

กระบวนการสร้างกลุ่ม อยู่ที่การเริ่มทํา
การตลาดเต็มตัว ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ 
จนถึงการกําหนดราคามาตรฐาน และในกรณี
ที่ลูกคา้สั่งสินค้าเข้ามาจํานวนมาก ทางผู้รับ
ออร์เดอร์จะเฉลี่ยงานไปให้สมาชิก ไม่มีการ
หวงหรือเม้มงานไว้กับตัว
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กระทั่งปี 2554 กลุ่มได้ขึ้นทะเบียนเป็น
วสิาหกิจชมุชนหตัถกรรมบ้านใหม่ป่าจี ้โดยเริม่
ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ มีการสรา้ง
แบรนด์ ‘Smile Ceramic Nice Furniture’ 
โดยมีหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญอย่าง ภานุมาศ  
เถวรรณ์ ประธานกลุ่มวสิาหกิจชมุชนหตัถกรรม
บ้านใหม่ป่าจี้ รับหนา้ที่เดินสายหาตลาดให้

“เราส ่งสินคา้ไปขายที่ประเทศจีนกับ
ไต้หวันด้วย อย่างที่จีนนั้น ประธานเขาขับรถ
ไปทําตลาดด้วยตัวเอง เพราะกอ่นหน้านั้น 
แกขายของอยู่ทีบ้่านป่าหวาย และลองตลาดที่
ถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏว่าขายได้ 
เพราะงานของเราเป็นคนละแนวกับที่นั่น  
คนจนีทีม่าเหน็เลยซือ้ของเราไป โดยใช้แบรนด์ 
Smile Ceramic แต่ต้องยอมรับวา่ พอเป็น
เครือ่งป้ันดนิเผา กม็อุีปสรรคตรงของแตกง่าย” 
วิฑูรย์ว่า

ทว่าเทียบกันแล้ว ตลาดในประเทศดีกว่า

จตุพร ม่วนคําดี
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ตลาดเมืองนอก เพราะคนปั้นน้อยกว่าคนซื้อ 
คา่ขนส่งก็น้อยกวา่ เวลามีปัญหาสามารถ 
พูดคุยกับลูกคา้ได้ทันที ที่สําคัญสามารถใช้ 
ไอเดียใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา โดยปัจจุบันนี้ 
วิฑูรย์ส่งสินคา้ไปกรุงเทพฯ ตั้งแต่ตลาดไท
จนถึงตลาดคลองสิบห้า แต่ว่าไม่ได้ติดแบรนด์ 
เพราะถือวา่เป็นงานแฮนด์เมด

ป ัจ จุ บั น วิ ส าห กิ จ ชุมชนหั ตถกร รม 
บ้านใหม่ปา่จี้มีสมาชิกอยู่ราว 40 คน จาก  
7 ครัวเรือน โดย 5 ครัวเรือนผลิตสินค้า
เครื่องปั้นดินเผาเป็นหลัก ส่วนอีก 2 ครัวเรือน
ผลิตสินค้าจากไม้ นอกจากนี้ แต่ละบ้านยัง 
แตกยอดผลติภณัฑ์ของตวัเองตามความสนใจ
และความถนัด อย่างวิฑูรย์เอง ปัจจุบันผลิต
งานสําเร็จรูป งานทําโอ่งปูน ตุ๊กตาเณร และ
งานเซรามิก ตามแต่ลูกคา้จะสั่ง 

 “สินคา้แต่ละประเภทจะมีกลุ ่มลูกคา้ 
อย่างตุ๊กตาเณร ผมทําสูง 1.5-2 เมตร ราคา

องค์ละ 2,800-4,000 บาท เน้นตลาดวัด 
เป็นหลัก ส่วนโอ่งของเราก็ไม่เหมือนที่ราชบุรี 
เพราะเราเน้นความโบราณ แลดูแล้วเหมือน
ของเก่า” วฑิูรย์วา่

เห็นแบบนี้ รองประธานกลุ่มบอกว่า งาน
เครื่องปั้นสามารถสร้างรายได้ในเกณฑ์ที่ 
น่าพอใจ โดยครวัเรอืนหนึง่อยู่ทีห่ลกัหมืน่บาท
ต่อเดือน และในช่วงเทศกาลอย่างปีใหม่ อาจ
ได้มากถงึ 50,000-60,000 บาทเลยทเีดยีว 
จากอาชีพเสริมจึงขยับเป็นอาชีพหลักของคน 
ที่นี่ไปโดยปริยาย

 “ทุกวันนี้มีทั้งเด็กและผู ้ใหญ่ จากใน
จังหวัดเชียงใหม่ และต่างจังหวัดมาดูงานอยู่
บ่อยๆ โดยเทศบาลจะเป็นคนพาเข้ามา บางครัง้
เราเดินสายไปสอนตามโรงเรียน ทั้งโรงเรียน
บ้านนํา้แพร่ และโรงเรยีนบ้านสนัตอ ถอืเป็นการ
ส่งต่อความรู้ให้คนอื่นๆ วิชาจะได้ไม่สูญหาย
ไปไหน” วิฑูรย์กล่าวทิ้งท้าย...
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เรามาถึงบ้านบ่อ หมู่ที่ 1 ในช่วงคํ่า หลัง
กินอาหารเย็นจนอิ่มได ้ที่แล ้ว ณ อาคาร
อเนกประสงค์ทีไ่ฟนอีอนสว่างโร่ขึน้ เราพบกบั
หญิงสูงวัยเกือบสิบคนกําลังทําแหนมจิ๋ว เรา
เดินเข้าไปทักทาย ในใจนึกค้นหาที่ว ่างใน
กระเพาะอีกสักเพียงน้อย

หญิงวัยเกษียณนาม แม่บัวผัน อ้วนล้วน 
ประธานกลุ่มสตรีแปรรูปอาหารบ้านบ่อ ยิ้ม
ต้อนรบั พร้อมกบัเชญิชวนให้ลิม้ลองผลติภณัฑ์
แหนมจิ๋วด้วยความเป็นกันเอง

 “เราใช้ชื่อยี่ห้อว่า แหนมจิ๋วบ้านบ่อ” 
แม่บัวผันแนะนําผลิตภัณฑ์

กว่าที่กลุ ่มแม่บ้านจะสร้างผลิตภัณฑ์นี้
ขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ย้อนกลับไปเมื่อ
ปี 2550 ชาวบ้านหมู่ที ่1 จาํนวน 25 คน ได้รบั
คําแนะนําเรื่องอาชีพเสริมจากสํานักงาน
เกษตรอําเภอ จนได้เริ่มต้นทําผลิตภัณฑ์
นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาปรับผ้านุ่ม ทว่าทําแลว้
ขายไม่ได้ ต้องเอามาแบ่งกันใช้

แหนมจิ๋วพริกขี้หนูแห่งบ้านบ่อ
กระนัน้ 2 ปีถดัมา สาํนกังานเกษตรอาํเภอ

ไดน้ําความรูม้าให้อีกครั้ง คราวนี้เปลี่ยนมา
สอนทําทองม้วน ปรากฏว่าชาวบ้านทําได้ดี 
ไปขายตามงานต่างๆ อย่างงานปอยหลวง ขาย
หมดทุกครั้ง แต่เคราะห์ซํ้าในความไม่ลงตัว 
ต้องล้มเลิกเพราะต้นทุนสูงเกินไป โดยเฉพาะ
กะทิ ซึ่งพุ ่งจากกิโลกรัมละ 30 บาทเป็น 
40-50 บาทในเวลาอันสั้น

กระทั่งปี 2553 สํานักงานเกษตรอําเภอ
เปลีย่นมาส่งเสรมิการทาํพมิเสนนํา้แทน โดยมี
เป้าหมายเพือ่นาํไปจาํหน่ายในงานแสดงสนิค้า
ที่เมืองทองธานี ทว่าในงานมีอีกหลายหมู่บ้าน
ทําพิมเสนนํ้ามาขายเช่นกัน สินค้าของกลุ่ม
แม่บ้านบ้านบ่อจงึต้องล้มเลกิกิจการไปอกีครา

ปลายปีเดียวกัน สํานักงานเกษตรอําเภอ
ชักชวนกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มผู้สูงอายุอีกหนึ่ง
คํารบ โดยจัดอบรมการทําแหนม และแหนม
ซี่โครง 1 วัน หลังผ่านการอบรม ก็พอดีกับที่
วัดเวียงด้งจัดกิจกรรม ‘กาดมั่วครัวฮอม’ และ
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ต้องการให้กลุ่มแม่บ้านออกร้านขายสินค้าด้วย 
จึงให้งบมา 1,000 บาท รวมกับงบส่วนตัว 
ของกลุ่มแม่บ้านอีกคนละ 70-80 บาท เพื่อ 
ทําแหนมขาย ผลปรากฏว่าสินค้าขายดีมาก  
แถมยังมีลูกคา้สั่งซื้อเขา้มา ทําให้กลุ่มตัดสินใจ
ผลิตแหนมจําหนา่ยอย่างจริงจัง

ในครัง้แรก กลุ่มมทีนุประมาณ 7,000 บาท 
โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตําบล 
นํา้แพร่พฒันา เงนินีแ้บ่งไปซือ้วตัถดุบิ เมือ่ขายได้
จะหักเงินทุนคืน เพื่อเป็นทุนสํารองต่อไป 

ส่วนที่เหลือ แม่บัวจีน ศรีวงศ์ เหรัญญิก
กลุ่ม อธิบายต่อว่า จะจดบันทึกการทํางานไว้ 
ทุกวัน โดยรอบการผลิตอยู่ที่ 2-3 วันต่อครั้ง  
ทําในเวลากลางคืน เนื่องจากกลางวัน สมาชิก
แต่ละคนต้องทํางานอื่น เมื่อครบ 3 เดือน จะ
แบ่งรายได้กันครั้งหนึ่ง โดยกลุ่มมีกฎวา่ จะต้อง
มีทุนสํารองครบ 7,000 บาท ก่อนแบ่งให้
สมาชิกที่มาทําแหนม ซึ่งมีขาประจําอยู ่ราว  
6 คน ใครมาทําบ่อยก็ได้เยอะ มีเหลือก็นําเขา้
เป็นกองกลาง ซึ่งเอามาใชเ้ป็นคา่นํ้าคา่ไฟ  
แบ่งฝากธนาคาร 

เคล็ดลับการผลิตแหนมของที่นี่ อยู่ที่ขนาด
ของแหนมแต่ละลกู ด้วยทาํให้รบัประทานได้ง่าย 
ชิ้นพอดีคํา โดยแหนมจิ๋วนี้ หากใส่ตู ้เย็นไว้ 

สามารถเก็บได้นานถึง 1 เดือน แต่ถา้ไม่ใส่ 
ตู้เย็น สามารถเก็บได้ประมาณ 7 วัน

นอกจากแหนมจิ๋วแล้ว ศูนย์การศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล 
นํ้าแพร่ ยังเขา้มาช่วยอบรมความรู้เพิ่มเติม 
เช่น การทําหมูสวรรค์ และหมูยอ ซึ่งทางกลุ่ม
จะผลิตในโอกาสพิเศษ หรือเมื่อมีคนสั่งซื้อ
เทา่นั้น

ปัจจุบัน สินคา้ของกลุ่มนอกจากจะส่งไป
ตามร้านค้าในตําบลแล้ว ยังมีผู้สั่งซื้อโดยตรง 
สําหรับงานเทศกาลหรืองานประเพณีต่างๆ 
ด้วย โดยแหนมจิว๋ขายเป็นถงุ ถงุละ 5 ลกู ราคา 
20 บาท หากซื้อ 3 ถุง คิด 50 บาท ส่วน 
แหนมซี่โครง ขนาด 7 ขีด ขายถุงละ 30 บาท 
แม้เวลานี้ราคาหมูกับกระเทียมจะขึ้นมาแล้ว 
แต่กลุ่มยังยืนยันราคาเดิม เพื่อรักษาลูกค้าไว้

แม้การทาํแหนมจิว๋สร้างรายได้ไม่มากมาย 
แต่บรรดาแม่บ้านหมู่ที่ 1 แลดูมีความสุข ด้วย
นอกจากรายได้แล ้ว ยังเป ็นโอกาสให้ได ้
สงัสรรค์พดูคยุ ทีส่าํคญักาํไรส่วนหนึง่ของกลุ่ม 
ยังนําไปชว่ยเหลือผู้ด้อยโอกาสผ่านกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลนํ้าแพร่ รวมไปถึงช่วย
งานวันเด็ก วันสงกรานต์ และงานต่างๆ ที่
เทศบาลร้องขอมาอีกด้วย...

แม่จันสม ยาวุฒิ แม่บัวผัน อ้วนล้วน

แม่บัวซอน คราวจันทึก

แม่คําปัน  กันธา แม่อํานวย ดวงดี

แม่บัวซอน คราวจันทึก

แม่คําปัน  กันธา แม่อํานวย ดวงดี แม่จันสม ยาวุฒิ แม่บัวผัน อ้วนล้วน
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์บ้านแม่ขนิลใต้

เราเดินทางไกลไปยังหมู่บา้นแม่ขนิลใต้ 
หมู่ที ่8 ทีค่ล้ายจะอยู่ผิดทีผ่ิดทาง ด้วยทีน่ี่ต้อง
เดินทางขึ้นเขา เลาะเขา้ไปเป็นระยะทางเกือบ 
20 กิโลเมตร ผา่นเส้นทางไปอุทยานแห่งชาติ
ออบขาน แล้วยังเลยเข้าไปอีก ที่นี่ไม่มีแม้
สัญญาณโทรศัพท์ แต่ยังมีไฟฟ้าใช ้ เป ็น
หมู่บ้านขนาดเล็กที่คนเมืองดั้นด้นเขา้มาตั้ง
รกรากอยู่ และทิวทัศน์สองฝั่งทางชวนให้เรา
นึกถึงหมู ่บ้านเล็กๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
มากกว่า

เรามาที่นี่เพื่อพบกับพ่อหลวง และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์บา้นแม่ขนิลใต้ ซึ่งมีที่มา
จากที่ในหมู่บา้นมีเศษใบไม้กองเต็มไปหมด 
เจ ้าหน ้าที่จากองค ์การบริหารส ่วนตําบล 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์บ้านแม่ขนิลใต้

ดวงตา จันทร์แก้วดวงตา จันทร์แก้ว
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นํ้าแพร่ ซึ่งได ้แวะเวียนมาทํากิจกรรมใน
หมู่บ้าน จึงแนะนําให้ ดวงตา จันทร์แก้ว 
ภรรยาผู ้ใหญ ่บ ้าน  นําของเหลา่นี้มาใช ้
ประโยชน์ จงึเป็นทีม่าของการผลติปุ๋ยอนิทรย์ี
ใช้กันเองในบา้นหมู่ที่ 8 ตั้งแต่ปี 2551

“จริงๆ ตอนนั้นเราก็สังเกต เวลาใบไม ้
ไปย่อยสลายยังดินตรงไหน ดินนั้นจะปลูก 
พืชผักได้งาม พอเจา้หน้าที่เขา้มาให้ความรู้ว่า
ใบไม้เนา่ๆ ทําปุ๋ยได้ จึงรวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อ
ทําปุ ๋ย ที่สําคัญยังเป ็นการลดมลพิษจาก 
การเผา ด้วยแต่ก่อนชาวบ้านที่นี่เผาใบไม้  
แล้วก็ใช้สารเคมีเยอะ” ดวงตาเล่า

การทําปุ๋ยในตอนแรกนั้นมีคนมาทําเพียง 
5-6 คน เพราะชาวบ้านยังเคยชินกับการใช้ 
ปุ๋ยเคม ีโดยอาศยัทนุตัง้ต้นจากองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนํ้าแพร่ จํานวน 10,000 บาท ซึ่ง
กลุ่มนําไปซื้อมูลวัว และอุปกรณ์ 

“เราทําปุ๋ยเป็นรอบ รอบละ 1 ตัน โดยใช้
มูลวัวจํานวน 30 กระสอบ ต้นทุนกระสอบละ 
30 บาท จากนั้นนํามาซ้อนทับกับใบไม้ที่
รวบรวมไว้ โดยสลับเป็นชั้น จํานวน 15 ชั้น  
ทิ้งไว้ประมาณ 3 เดือน ให้เกิดการย่อยสลาย 
เมือ่ได้ปุ๋ยมากน็าํมาแบ่งกนัใช้ แต่ว่าการทาํปุ๋ย
กองหนึ่งใช้เวลานาน ทางกลุ่มจึงเริ่มทําพร้อม
กนั 2 กอง เพือ่ให้มปีุ๋ยพอใช้ตลอด แต่ปรมิาณ
ปุ ๋ยที่ผลิตได ้ ก็สอดคล้องกับฤดูกาลด้วย  
เช่น ฤดูฝน ใบไม้ร่วงน้อย เราก็ทําได้น้อย” 
ประธานกลุ่มวา่

ทัง้นี ้เมือ่มปีุ๋ยอนิทรย์ี ดวงตากเ็ริม่ชกัชวน
ชาวบ้าน โดยชี้ให้เห็นถึงผลเสียของปุ๋ยเคมี 
และราคาที่ถูกกวา่หากใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพราะ
กลุ่มขายเพียงกิโลกรัมละ 5 บาท และราคา
สมาชิกจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 3.5 บาทเทา่นั้น 

นอกจากนี้ ในช่วงกาลหนึ่ง รัฐบาลมี
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู ่บา้นและ
ชุมชน  (SML) ซึ่ งบ ้านแม ่ขนิลใต ้ได ้รับ 
งบประมาณจาํนวน 200,000 บาท ทางกลุ่ม 
ได้รับการจัดสรร 15,000 บาท สําหรับทํา 
โรงเรือน  และซื้ อ เครื่ องย ่อยใบไม ้จาก
มหาวิทยาลัยแม ่โจ ้ เพื่อให ้กระบวนการ 
ย่อยสลายเป็นไปเร็วขึ้น

ณ วันนี้กลุ่มฯ มีสมาชิกมากกว่า 10 คน 
ซึ่งภายหลังที่ได้รับงบ SML มา สมาชิกทุกคน
ต้องลงทุนเงนิ คนละ 100 บาท เพื่อเก็บเข้า
กองกลาง สําหรับเป็นคา่ใช้จา่ยจิปาถะ เช่น  
ค่าไฟฟ้า

“ตอนนี้เราพยายามหาวิธีการใหม่ๆ ใน
การผลิตปุ๋ย เพราะถ้าใช้เครื่อง ต้องมีค่าไฟ
ตามมา อย่างล่าสุดเราได้ความรู้จากอาจารย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาแนะนําเรื่องการทําปุ๋ย
ด้วยการพลกิกลบักอง ซึง่ทาํให้เราได้ปุ๋ยเรว็ขึน้ 
ไม่ต้องรอถงึ 3 เดอืน” ภรรยาผู้ใหญ่บ้านกล่าว

ปัจจุบัน นอกจากค่ามูลวัวแล้ว กลุ ่ม
ผลติภณัฑ์ปุ๋ยอนิทรย์ีบ้านแม่ขนลิใต้ มรีายจ่าย
คอืค่าแรงสาํหรับคนมาทาํปุ๋ย วนัละ 200 บาท
ต่อคน โดยการทําปุย๋ครั้งหนึ่งใช ้เวลาทํา
ประมาณ 3-4 วัน โดยเลขานุการกลุ่มจะคอย
จดบนัทกึการทาํงานของสมาชกิอย่างละเอยีด 
และจ่ายเงินเมื่อขายปุ๋ยให้กับลูกค้า ซึ่งมีทั้ง 
ชาวบ้านในหมู่บา้น และโครงการหลวง

การทําปุ๋ยไม่เพียงทําให้ชาวบ้านมีรายได้
เพิม่ขึน้ แต่ยงัมปีุ๋ยดีๆ  ไว้ใช้ใส่แปลงนาแปลงผัก
ของตวัเอง ทีส่าํคญั ปัญหาซึง่เคยรมุเร้าชาวบ้าน 
อย่างปัญหาหมอกควัน เริ่มหายไป ส่งผลให้ 
ที่นี่กลายเป็นหมู่บา้นปลอดควันพิษ เป็นเมือง
ในหุบเขาที่ชวนให้เขา้มาสัมผัส... 

ดวงตา จันทร์แก้วดวงตา จันทร์แก้ว
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ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
Environment

วันนี้การบุกรุกทําลายป่าในพื้นที่ตําบล 
นํ้าแพร่หมดลงแล้ว ส่วนสําคัญเป็นเพราะ 
ความร่วมมอืร่วมใจของชาวบ้าน ทีต่ระหนกัถงึ
ความสําคัญของป่าไม้ ซึ่งเป็นแหลง่ต้นนํ้า 
อาหาร เราเป็นคนเมอืง รู้เพยีงแค่ทฤษฎ ีรู้ตาม
แบบเรียนในหนังสือสังคม แต่วันนี้เราจะได้ 
รับรู้เรื่องราวที่เป็นของจริงกันบา้ง...
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ป่าชุมชนบ้านดอยถํ้า หมู่ที่ 9
อย่างทีเ่รารู้มาว่า พืน้ทีก่วา่ครึง่ของตาํบล

นํ้าแพร่เป็นป่า ที่ครั้งหนึ่งเคยอุดมสมบูรณ์  
แต่การลักลอบตัดไม้ และแผ้วถางทําลาย  
ส่งผลให้ป่าหลายจดุ โดยเฉพาะบรเิวณหมู่ที ่9 
บ้านดอยถํ้า เสียหายอย่างหนัก

จิตร ใจคํา รองนายกเทศมนตรีตําบล 
นํ้าแพร ่ ในฐานะผู ้ผลักดันเรื่องปา่ชุมชน 
มาตลอดเล่าว่า เมือ่ปี 2540 สมยัทีเ่ขายงัเป็น
ผู ้ใหญ่บา้น หมู ่ที่ 9 นั้น วิกฤตเศรษฐกิจ 
ต ้มยํ ากุ ้งทํ า ให ้มีคนตกงานจํ านวนมาก  
หลายคนกลับคืนสู่ภูมิลําเนา ด้วยความที่ไม่มี
รายได้ คนจึงบุกรุกป่า จนกระทั่งปี 2545  
คณะรฐัมนตรมีคีาํสัง่ให้คนทีท่าํกินในเขตป่ามา
ขึ้นทะเบียน โดยมีเงื่อนไขวา่ ต้องทํามาหากิน
ในพื้นที่ปา่อย่างต่อเนื่องมาก่อนปี 2542

“ทางหลวงอนโุลมให้คนทีเ่ข้าไปทาํมาหากิน
อยู่ก่อนปี 2542 ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าได้ 
โดยไม่มกีารจบักมุ และรอพสิจูน์สทิธิต่์อไป แต่
ปัญหาระลอกสองเกิดขึ้น คือคนส่วนหนึ่งเห็น
เป็นโอกาส เข้าไปจับจอง แผ้วถางต่อในพื้นที่
ใกล้เคียง แล้วยังมีกรณีที่ชาวบ้านขายสิทธิ์ให้
นายทนุ เงนิ 20,000-30,000 บาท นายทนุ
ซื้อง่าย สุดท้ายที่ดินไม่ได้ตกอยู่ในมือชาวบ้าน 
กลายเป็นของนายทุนไปเสีย จนเมื่อปี 2546 
ช่วงฤดฝูน มเีหด็ออก ผมขึน้ไปเกบ็เหด็ ปรากฏ
ว่า ทางที่เราเคยเดินเข้าป่า ถูกติดป้ายเป็น 
ทีส่่วนบคุคล ห้ามเข้า ทัง้ทีเ่ป็นพืน้ทีป่่า ผมเลย
เรียกประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพราะที่นี่
คอืผนืป่าของบรรพบรุษุ เป็นหม้อข้าวหม้อแกง
ของเรา แต่เวลานี้ แค่จะเดินผา่น ยังทําไม่ได้” 
จิตรเลา่ถึงแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ป่า

การต่อสู้เปิดฉากขึน้หลงัการประชมุนดัแรก 
มีการระดมบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ทํากินใน
เขตป่า เจ้าหนา้ที่ป่าไม้ เจ้าหนา้ที่อําเภอ เพื่อ
ประกาศเจตนารมณ์ว่า จะอนุรักษ์ปา่ โดยยึด
ตามมตคิณะรฐัมนตร ีพร้อมตัง้คณะกรรมการ
อนรุกัษ์และฟ้ืนฟปู่าชมุชนบ้านดอยถํา้ จาํนวน 
25 คน ลงไปสํารวจในพื้นที่ จนเกิดการ 
ออกเอกสารสิทธิทํากิน (สทก.) ให้ผู ้ที่เข้า 
หลักเกณฑ์ ซึ่งมีผู้ได้รับสทิธิ์ประมาณ 40 ราย 

คณะกรรมการยังจัดทําระเบียบข้อบังคับ
ว่าด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนบา้น 
ดอนถํ้า เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2546 สาระ
สาํคญัของข้อบงัคบั มตีัง้แต่ห้ามบกุรกุพืน้ทีป่่า 
อนุญาตให้เข้าไปทํากินเฉพาะผู้มีเอกสารสิทธิ
ที่ราชการออกให้ และหา้มขยายพื้นที่ทํากิน  
ผู้ได้รับอนุญาตต้องดูแลพื้นที่โดยรอบ ไม่ให้
บุคคลอื่นเขา้มาบุกรุก หา้มซื้อ ขาย โอน 
เปลีย่นเจ้าของทีท่าํกิน ห้ามละทิง้หรอืปล่อยให้
เป็นทีร่กร้างว่างเปล่า ไม่เช่นนัน้คณะกรรมการ
จะขอคืนพื้นที่ ใช้เป็นปา่อนุรักษ์ หา้มตัดไม ้
ไปทําสิ่งปลูกสร้าง ห้ามปลูกสร้างอาคารถาวร
ในพื้นที่ทํากิน เว้นแต่จะมีเอกสารอนุญาต  
ห้ามนาํขยะมลูฝอยมาทิง้ในเขตป่า หากผู้ได้รบั
เอกสารสิทธิฝา่ฝืนข้อบังคับจะถูกพิจารณา 
ให้คืนที่ดินทํากิน เป็นต้น

“ความจรงิแล้วพืน้ทีท่ัง้หมดนีเ้ป็นป่าสงวน
แห่งชาติแม่ท่าช้าง-แม่ขนิล ตรงที่ไม่ถูกต้อง 
เรายดึคนืหมด ได้มาประมาณร้อยละ 70 ส่วน
กลุ่มนายทุน แรกๆ เขาไม่ยอม มีการข่มขู่ แต่
เราไม่กลัว เพราะเราทําในรูปคณะกรรมการ 
เราไปเจรจากันซึ่งหนา้ มีอยู ่รายหนึ่งเป็น
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ข้าราชการ ซื้อที่ดินมา 250,000 บาท กําลัง
เตรียมขนวัสดุก่อสร้างมาทําบ้านพัก ผมกับ
คณะกรรมการไปขอวา่ ถา้ผมยอมให้ทําได้  
คนอืน่จะทาํตาม ฉะนัน้ผมขอคนืแล้วรบัปากว่า
จะทาํพืน้ทีต่รงนีเ้ป็นป่า เขายอมด้วยด ีขนวสัดุ
ลงหมด นอกจากนี้ เราได ้นํางบประมาณ
ของกองทุนหมู่บา้นประมาณ 2,000 บาท  
มาจดัทาํป้าย พืน้ทีไ่หนขอคนืเสรจ็เรากต็ดิป้าย
ทาํเป็นแนวเขต ถ่ายรูปเอาไว้ชดัเจน ใครจะมา
ยา้ยไม่ได้” จิตรวา่

เมื่ อพื้ นที่ มี ค วามชั ด เ จน  จิ ตรและ 
คณะกรรมการจึงได้ริเริ่มโครงการปลูกปา่
เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดเป็นประจําทุกปีในช่วง
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน 
โดยมีนักเรียนในพื้นที่อําเภอหางดง และ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
เข้ามาช่วย และได้รับสนับสนุนกล้าไมจ้าก 
ศูนย์เพาะชํากล้าไม้ห้วยดินดํา ขณะที่ในช่วง
หน้าแล้ง มีกิจกรรมทําแนวกันไฟ เพื่อป้องกัน
ไฟปา่ไม่ให้ลุกลามเข้าไปในพื้นที่คุ้มครอง

นอกจากนี้ ชุมชนยังจัดชุดตรวจอาสา 
จํานวน 7 ชุด เป็นชาวบ้านหมู่ที่ 9 ทั้งหมด  

ชุดละประมาณ 15-16 คน ออกตรวจป่า 
ทกุวนัอาทติย์ เวยีนกนัไปตัง้แต่เช้าจนบ่าย โดย
ช่วงแรกจาํกดัให้เป็นหน้าทีข่องพ่อบ้านเท่านัน้ 
เพราะยังมีการต่อต้านรุนแรงอยู่ แต่ทุกวันนี้
สถานการณ์คลี่คลายแล้ว จึงเปดิให้ทุกคน 
เข้าร่วมได้ 

“สิ่งที่เราได้กลับคืนมา ถือวา่คุ้มคา่มาก 
อย่างหนา้เห็ดที่อื่นไม่ออก แต่ของเราได้กิน 
หน้าหน่อ เราได้กิน เพราะตอนที่ผมเริ่มทํา  
ผมบอกเขาเลยว่า ป่าคือหม้อขา้วหม้อแกง 
ของเรา ทุกอยา่งอยู่ในป่า เป็นการลดรายจา่ย 
บางอย่างเหลือเราขายได้ อย่างเห็ดวันหนึ่ง 
100-200 บาท ได้สบายๆ ส่วนเรื่องลักลอบ
ตัดไม ้ วันนี้ไม่เหลือแล้ว เพราะเราจับจริง  
ไม่เว้นแม้แต่คนในหมู่บา้น หรือชุดตรวจปา่  
เวรคนไหนไม่ไป ต้องจา้งหรือวานคนไปแทน 
ถือเป ็นกิจกรรมที่ทุกคนต ้องมีส ่วนร ่วม”  
รองนายกเทศมนตรีวา่

เราชอบตรงแนวคิดจัดชุดเวรมาก เพราะ
ถือเป็นกลไกสําคัญในการปลูกจิตสํานึกให ้
ลูกหลาน และคงแนวคิดการอนุรักษ์ให้เข้มข้น 
ไม่หย่อนคลายไปตามกาลเวลา...

จิตร ใจคํา
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กลุ่มอนุรักษ์ดิน นํ้า ป่า บ้านแม่ขนิลใต้กลุ่มอนุรักษ์ดิน นํ้า ป่า บ้านแม่ขนิลใต้

พันธ์ จันทร์แก้ว
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เรารู ้จักกับภรรยาของพ ่อหลวงบา้น 
แม่ขนิลใต้ หมู่ที่ 8 แล้ว คราวนี้เป็นคิวของ 
พ่อหลวงบ้าง เขาดปูระหม่าเลก็น้อย สอบถาม
จงึรู้ความวา่ เขาไม่ถนดัภาษากลางแม้แต่น้อย

พันธ์ จันทร์แก้ว เป็นผู้ใหญ่บา้น หรือ 
พ่อหลวงบ้านแม่ขนิลใต้ หมู่ที่ 8 เขาตอบ 
ข้อสงสัยแรกของเรา ด้วยเราตั้งสมมติฐานว่า 
ชาวบ้านที่นี่เป็นชนเผ่าบนเขา แต่พ่อหลวง
ปฏเิสธว่าไม่ใช่ และอธบิายให้ฟังว่า บรรพบุรุษ
ทีน่ีเ่ป็นคนเมอืง ซึง่อพยพหนสีงครามมาตัง้แต่ 
300 ปีก่อน ตั้งรกรากสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน 
โดยตอนนี้บ้านแม่ขนิลใต้มีประชากร 196 คน 
จาก 56 หลังคาเรือน 

ประชากรส ่วนใหญ ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม นํ้ากับป่าจึงเป็นปัจจัยสําคัญ 
ในการดํารงชีวิต แต่ช่วงหนา้แล้งมักเผชิญ
ปญัหาขาดแคลนนํ้า ชาวบ้านต้องร่วมมือกัน
หาวิธีกักเก็บนํ้าเพื่อความอยู่รอด โดยที่นี่เป็น
อกีชมุชนหนึง่ทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการรกัษา
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยนําภูมิปัญญาดั้งเดิมมาประยุกต์ให้เข้ากับ
วิถีชีวิตปัจจุบันได้อย่างน่าชื่นชม 

“ป่ากับนํ้านั้นพ่วงกัน ถ้าดอยขาดป่า  
ฟ้าขาดฝน คนกข็าดใจ ฉะนัน้ชาวบ้านเลยสร้าง
ฝายเล็กๆ ในลําห้วยสาขาชื่อลําห้วยผึ้ง เพื่อ
กักนํ้าไว้หล่อเลี้ยงปา่ และชะลอตะกอนตา่งๆ 
ไม่ให้ไหลลงมาข้างล่าง โดยได้งบประมาณจาก
เทศบาล แล้วก็มีเด็กๆ จากโรงเรียนนํ้าแพร่  
กั บสภา เด็ กและ เยาวชนมาช ่วยด ้วย ”  
ผู้ใหญ่พันธ์กล่าว

นอกจากการสร้างฝายแล้ว ชุมชนแห่งนี้ 
ยังทําพิธีบวชปา่ ซึ่งผู้ใหญ่บา้นเห็นตัวอยา่ง
จากพื้นที่อื่น แล้วคิดวา่นา่สนใจ จึงกลับมาทํา
ที่หมู่บา้น โดยนําผา้จีวรไปมัดต้นไม้ เพื่อเป็น
สัญลักษณ์วา่มีเทพารักษ์สถิตอยู่ 

 “ป่าที่นี่ถูกทําลายไปเยอะ เพราะมีการ
เปิดสัมปทาน ตอนแรกทําไม้สัก ต่อมาไม้เต็ง
รงั พอหมดยคุสมัปทาน ชาวบ้านจงึมาช่วยกนั
ดูแลจริงจัง ปลูกเพิ่มบ้าง จัดคนมาดูแลบ้าง 
ช่วงนี้เริ่มดีขึ้น กลับมาเป็นป่าสมบูรณ์แล้ว 
ล่าสุดมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
นําคณะมาสํารวจที่นี่ ปรากฏว่าพบสมุนไพร 
ตั้ง 500 กวา่ชนิด” พ่อหลวงวา่
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อยา่งไรก็ดี ด้วยความที่บ้านแม่ขนิลใต้ 
มีพื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติออบขาน ทําให้
การใช้ประโยชน์จากป่าสุ่มเสี่ยงต่อการบุกรุก
เขตป่าสงวน พ่อหลวงพันธ์จึงพูดคุยกับทาง 
อุทยานฯ เพื่อขอกันพื้นที่ส ่วนหนึ่งให้เป็น 
ป่าใช้สอยสาํหรบัชาวบ้าน โดยออกกฎระเบียบ 
เพือ่ให้คนกบัป่าอยู่ร่วมกนัได้ เช่น หากชาวบ้าน
ต้องการนําฟืนหรือไม้มาใช้ ต้องขออนุญาต
คณะกรรมการหมู่บา้นก่อน

พ่อหลวงยังเลา่ให้ฟังต่ออีกวา่ ชาวบา้น 
ที่นี่ส่วนใหญ่ทํานา มีโฉนดที่นารวมกันกว่า 
200 ไร่ ทาํให้แต่ละปีต้องใช้นํา้เพือ่การเกษตร
จํานวนมาก ชาวบ้านจึงช่วยกันทําฝายกั้นนํ้า
เขา้นา และทําพิธีสักการะผีขุนนํ้าทุกเดือน
มิถุนายน เพื่อบวงสรวงเทพยดาขอฝนทํานา 
หากฝนตกต้องตามฤดูกาล ชาวบ้านจะไป 
ทําพิธีแก้บนผีขุนนํ้า ในช่วงเดือนสิงหาคมถึง
เดือนกันยายน

“เราบนผีขุนนํ้าที่ต้นนํ้า ใช้ไก่คู่หนึ่ง เหลา้
ขวดหนึ่ง บนกันก่อนเริ่มทํานา ส่วนวิธีแก้บน 
จะจดัพธิเีลีย้งผ ีโดยเราเลีย้งกนัทัง้หมู่บ้านเลย 
เพราะทีน่ีย่งัคงมกีารลงแขกเกีย่วข้าว นอกจากนี้
เรายงัเลีย้งผฝีายด้วย ในกรณทีีม่กีารซ่อมแซม
ฝาย ซ่อมลูกไหนเสร็จ เลี้ยงลูกนั้น เพื่อให้ฝาย

อยู่คงทนถาวร” พันธ์อธิบาย
ฟังดงันัน้ เรารู้สกึฉงนพอสมควร ด้วยอะไร

หลายๆ อยา่งที่นี่ยังคงรูปแบบชีวิตดั้งเดิม 
คลา้ยชีวิตชาวป่าชาวเขา เห็นเราทําหนา้
ประหลาดใจ พ่อหลวงจึงเลา่ถึงอีกพิธีกรรม
ของคนทีน่ี ่คอืการเลีย้งพ่อบ้าน เพือ่ให้พ่อบ้าน
คุ้มครองชาวบ้านจากภยันตรายต่างๆ โดย
เลี้ยงทุกเดือนมิถุนายน

“เราเลี้ยงพ่อบ้านทุกปี จะมีรอบการเลี้ยง
อยู่ เราจะเลี้ยงไก่ในปีที่หนึ่ง และสอง พอปีที่
สาม เราจะใช้สัตว์ใหญ่ เช่น หมู ซื้อมาจาก 
ตัวตําบล ส่วนปีอื่นๆ หลังทําพธิีสักการะเสร็จ 
จะนําอาหารแจกจ ่ายให ้ชาวบ ้านแต ่ละ 
ครัวเรือน” พ่อหลวงวา่

พูดจบพ่อหลวงก็พาเราลัดเลาะที่นาที่อยู่
ตรงที่ราบเชิงเขา เพื่อเข้าไปดูฝาย ให้อารมณ์
เหมือนการเดินป่า คุณป้าท่านหนึ่งฟันไม้ไผ่ 
ให้เราใช้พยงุตวั แต่เดนิไม่ไกลมาก เรากม็าถงึ
บริเวณฝาย ที่ทอดตัวสงบใต้ร่มเงาของไม้ไผ่ 
ข้างในนั้นเย็นชื้น เรามองเห็นคันดิน และหิน
ก้อน เวลานี้นํ้าแห้งไปหมดแล้ว รอเพียงกาล
เวลาจะนํานํ้ามาเติมเต็ม วันนั้นพวกเขาจะ 
มีรอยยิ้ม...



68 | นํ้าแพร่ที่สมดุล เกื้อกูลกันและกัน

เกษตรกรรม
Agriculture

เราพบกับเกษตรกร 2 ทา่น ตา่งสไตล์กัน
อย่างสิ้นเชิง แต่ทั้งสองมีจุดร่วมอยา่งหนึ่ง คือ
การทําเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเราได้แลกเปลี่ยน 
พูดคุย ในฐานะคนภาคกลางที่ไม่ได้มีพ่อแม่ 
เป็นเกษตรกร สิง่ทีเ่รารบัรู้นบัเป็นโลกทศัน์ใหม่
ที่เราอยากนํามาแบ่งปัน...
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ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
สวนป่าไร่นาผสม

เกรียงไกรพาเราเดินทางมายังอีกฝั่งฟาก
ของตําบล ณ บ้านหลังสุดทา้ยที่มีอาณาเขต
ติดต่อกับตําบลอื่น เราเห็นชายวัยกลางคน
กําลังรดนํ้าต้นไม้อยู ่หนา้บ้าน ที่นี่เป็นศูนย์ 
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านสวนป่าไร่นาผสม 
ที่นายกเทศมนตรีตําบลนํ้าแพร่พัฒนาเอ่ยถึง 

เราได้รับการแนะนําให้รู้จักกับ วราวุฒิ 
รตันวราหะ เจ้าหน้าทีป่ระจาํศนูย์วจิยัเกษตรหลวง
เชียงใหม่ (ขุนวาง) ที่วางสายยางลง เพื่อมา
ต้อนรับเรา นั่งลงบนมา้หนิได้ครู่หนึ่ง เจา้บ้าน
ก็เขา้มาสมทบ

“เราเพิง่ยกเลกิคณะศกึษาดงูานไป เพราะ
พื้นที่ไม่พร้อม เราอยากปรับปรุงใหม่ เลย
ยกเลิก คืนเงินไปก่อน” เจา้บ้านบอกเช่นนั้น 
ก่อนเทา้ความถึงที่มาของศูนย์ฯ แห่งนี้วา่  
มีจุดเริ่มต้นจากความคิดของเขากับพี่ชาย 
อาจารย์ชนวน รตันวราหะ ซึง่เป็นอดตีผู้ตรวจ

ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
สวนป่าไร่นาผสม

ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเริ่ม
ต้นทําสวนปา่นี้มาตั้งแต่ปี 2530 พอทําไป
ระยะหนึ่งจึงเปดิเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจ
เข้ามาศึกษา

จากประสบการณ์ที่เคยปลูกพืชโดยใช ้
สารเคมีมาก่อน และรับทราบถึงอันตราย 
เป็นอย่างดี สองพี่น้องจึงตั้งใจให้สวนแห่งนี้
เป็นพื้นที่ปลอดสารพิษ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อ
พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นวา่ การปลูกพืชแบบนี้ 
ไม่เพียงช่วยลดต้นทุน แต่ยังช่วยเพิ่มรายได้ 
และยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย

“เดิมเรามีที่ดินอยู่ 4 ไร่ ต่อมาผมไปซื้อ 
ที่นาติดกันเพิ่มอีก 5 ไร่ แล้วเปลี่ยนให้เป็น 
สวนป่า ปลกูพชืผสมผสาน โดยด้านหน้าเราทาํ
ไม้ผล ส่วนด้านหลงัเป็นป่าสกั มบ่ีอปลา มนีาข้าว 
มีผักริมรั้วสําหรับกันละอองสารเคมีจาก 
ข้างนอก การที่เราปลูกหลายอยา่ง เราไม่ต้อง
กลัวเรื่องแมลง ไม่ต้องกลัวตลาด” วราวุฒิเล่า

วราวุฒิ รัตนวราหะ
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วราวุฒิ รัตนวราหะ



72 | นํ้าแพร่ที่สมดุล เกื้อกูลกันและกัน

จากหยาดเหงื่อแรงกายที่ทุ่มเทมา 20 ปี 
ก็พร ้อมเปดิให ้เยี่ยมชมเป็นครั้งแรกในปี 
2550 โดยเจ้าของสวนใช้ไม้สักที่ปลูกไว้
มาสร้างเป็นห้องพักรับรอง ในช่วงแรกยังไม่มี
กิจกรรมอะไรมาก  จนกระทั่ งป ี 2555 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาแนะนํา
ให้ทําหลักสูตรสําหรับเกษตรกร เพื่อยกระดับ
เป็นศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 

หลักสูตรของที่นี่ค ่อนข้างหลากหลาย 
ตั้งแต่เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งสอดแทรก
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกร
ได้เรยีนรู้เรือ่งการปรบัปรงุดนิ การทาํปุ๋ยนํา้หมกั
ชีวภาพ ปุ๋ยปลา ฮอร์โมนไข่ การผลิตก้อนเชื้อ
เห็ดฟาง การเพาะถั่วงอกไร้ราก การแปรรูป
ผลผลิตในสวน ตลอดจนการทําบัญชีฟาร์ม 
และบัญชีครัวเรือน โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับ
ประกาศนียบัตรจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และหลังการอบรมประมาณ 1-2 
เดือน จะมีการติดตามประเมินผลว่าผู้เข้าร่วม
ได้ใช้ประโยชน์อะไรบ้าง

“ในปีหนึ่ง เราเปดิรับประมาณ 2-3 รุ่น 
โดยหลกัสตูรของเราแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก
คือสิ่งที่ทางกระทรวงกําหนดไว้ว่าต้องมี เช่น 
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องบัญชีครัวเรือน 

ส่วนทีส่อง เรากาํหนดเอง โดยอาศยัพืน้ทีข่องเรา
เป็นหลกั และเป็นสิง่ทีเ่กษตรกรสามารถนาํไป
ปรับใช้ได ้ง ่าย และเรามีเชิญวิทยากรที่มี
ความรู ้ในด้านต่างๆ เข้ามาแบ่งปันความรู ้
ด้วย” วราวุฒิอธิบาย  

แต่ละปี ทางศูนย์จะได้รับหนังสือจาก
กระทรวง จากนัน้ประสานไปยงัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ หรอืศนูย์การศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ต่างๆ ให้ได้
จาํนวนตามเกณฑ์ และทางสาํนกังานการเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่จะอุดหนุน
งบประมาณให้ผู้ที่มาดูงาน วันละ 100 บาท
ต่อคน รวมถึงสนับสนุนค่าใช้จา่ยต่างๆ เช่น 
ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร
อบรม ฯลฯ

นอกจากนี้ กรณีผู้ที่สนใจมาด้วยตัวเอง 
สามารถทําหนังสือขอเข้ามาเยี่ยมชมได้ฟรี 
แต่หากต้องการค้างคนื เพือ่เรยีนรู้อย่างจรงิจงั 
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าที่พัก 

“จริงๆ การทําเกษตรนั้นไม่ยาก อาศัย
ความขยัน อดทน” วราวุฒิว่า ก่อนพาเราไปดู
เรือนพัก และสวนป่าของเขา...  
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เกษตรอินทรีย์แม่สุธรรม

ภาพของร่มคันใหญ่กลางแปลงถั่วเหลือง 
และใต ้ร ่มนั้นปรากฏขาคู ่หนึ่ งยกขึ้นชี้ฟ ้า 
ยังติดตามิรู้เลือน 

สุธรรม ชมภูทีป กําลังยืดเส้นยืดสาย 
ให้คลายเมื่อยบนนาข้าวเกษตรอินทรีย์ขนาด 
3 ไร่ 1 งานของเธอ

ครั้นส่งเสียงตะโกนเรียกไป ใบหน้าของ
เกษตรกรหญงิยิม้รืน่จงึโผล่พ้นต้นถัว่เหลอืงขึน้
มาทักทาย เธอร้องบอกให้เรารออยู่ที่ตรงนั้น 
ไม่ต้องบุกตะลุยไปหาถึงกลางแปลง 

ความแคล่วคล่องว่องไวของเจ้าตวัชวนให้
คะเนวา่เธออยู่ในวัยกลางคน แต่เมื่อเข้าใกล้
จนสบหน้าค่าตากันได้ถนัดถนี่ จึงรู้วา่ เธออายุ
มากกวา่ที่คิดไว้ 

แปลงนาของสุธรรมอยู่ในบ้านแพะขวาง 
ครั้งหนึ่งที่นี่เคยอุดมด้วยสารเคมีนานาชนิด 
มาก่อน แต่ด้วยความตั้งใจจริง จึงทําให้มีวันนี้ 

“ความจริงอยากทําเกษตรอินทรีย ์มา 
ตั้งนานแล้ว เพราะชอบฟังธรรมะ วันหนึ่งเปิด
วิทยุฟังสันติอโศก เขาแนะนําให้ทําเกษตร
อินทรีย์ ตัวเองคิดวา่น่าจะทําได้ ตอนนั้น 
ปี 2539 ลองเริ่มทํา แต่ทําได้ 1 ปี ผู้เป็นแม่
ไม่เห็นด้วย แกบอกวา่ปลูกไม่ได้กิน ไม่ต้องทํา 
แล้วกซ็ือ้ปุ๋ยซือ้ยาให้เรยีบร้อย เลยต้องกลบัมา
ทําเคมีต่อไป” แม่สุธรรมเล่า

กระทั่งปี 2547 หลังจากมารดาเสียชีวิต 
เธอตัดสินใจกลับมาทําเกษตรอินทรีย์อีกครั้ง 
โดยเขา้ร่วมกับมูลนิธิสายใยแผ่นดินที่เข้ามา
เผยแพร่เรื่องเกษตรอินทรีย์ในตําบลหางดง
ตั้งแต่ปี 2545 ที่นั่นมีความรู้และตลาดสําคัญ
อย่างสหกรณ์กรีนเนท คอยรับซื้อผลผลิต 

สุธรรมเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของสหกรณ์
เกษตรพัฒนา ตําบลสันป่ายาง อําเภอแม่แตง 
ซึ่งเป็นเครือขา่ยของสหกรณ์กรีนเนท  
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ในปีแรกที่เริ่มทําเกษตรอินทรีย์ สุธรรม
เจอปัญหาสารพดั ด้วยพษิของเคมเีผยตวัออกมา
ทันทีที่บอกเลิก เธอจึงไปหาความรู้เพิ่มเติม 

“ในปีแรก แม่เปลี่ยนมาปลูกข้าวพันธุ ์ 
มะลแิดง ซ่ึงตลาดต่างประเทศต้องการ ผลผลติ
ส่งให้สหกรณ์เกษตรพัฒนา” แม่สุธรรมวา่ 

เมือ่เข้าสู่ปีทีส่องจงึได้เริม่ทาํสญัญาขายให้
สหกรณ์กรนีเนท ผ่านทางสหกรณ์เกษตรพฒันา 
ด้วยได้มาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี จากสาํนักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้ว โดยสหกรณ ์
กรนีเนทจะมาขนข้าวจากสหกรณ์เกษตรพฒันา
ไปรวมไว้ที่จังหวัดยโสธร ก่อนจะนําไปแปรรูป
แล้วส่งขายต่างประเทศต่อไป ซึ่งขา้วที่ส่งขาย
ให้สหกรณ์กรีนเนทได้ราคาดีกวา่ตลาดทั่วไป
ถึง 15 เปอร์เซ็นต์

สหกรณ์กรนีเนท จาํกดั เป็นองค์กรพฒันา
เอกชนที่ทํางานร่วมกับมูลนิธิสายใยแผ่นดิน 
โดยทําหนา้ที่ด้านการตลาด เชื่อมประสาน
ระหว่างเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรกรรม 
ทางเลอืก กลุ่มธรุกิจชมุชน และผู้บรโิภค ทัง้ยงั
เน้นส่งเสรมิและเผยแพร่แนวทางเกษตรอนิทรย์ี 
และพฒันากระบวนการตลาดทางเลอืกอกีด้วย 

นอกจากรับซื้อผลผลิตแล ้ว สหกรณ  ์
กรีนเนทยังเป็นผู ้กําหนดพันธุ ์ขา้วที่ใช้ปลูก 
ในแต่ละปี เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศ อย่างปี 2558 ให้ปลูก 
พันธุ์มะลิแดง ซึ่งแม่สุธรรมจะคัดเลือกเฉพาะ
เมล็ดที่เต่ง และมีสีแดงสดเทา่นั้น 

“ก่อนปลกูข้าวต้องลงปอเทอืง เพือ่ไถกลบ
เป็นปุ ๋ยพืชสด และระหว่างปลูกต้องคอย 
ตัดหญา้ทุกเดือน ส่วนวิธีป้องกันศัตรูพืชจะใช้
เชื้อราบิวเวอเรีย นํ้าใบสาบเสือ สําหรับกัน
เพลี้ยจักจั่น และนํ้าหมักปลากับสับปะรด  

ฉีดพ่นใส่ข้าวเดือนละครั้ง” แม่สุธรรมวา่ 
 “เมื่อปี 2558 แม่ขายข้าวประมาณ 

19,000 บาท หักต้นทุนแล้วเหลือกําไร
ประมาณ 10,000 บาท แม่ได้ไม่เยอะเพราะ
ไม่ได้ปลกูจาํนวนมากเหมอืนเกษตรกรหลายๆ 
คน อีกอย่างคือราคาข้าวตกลงเรื่อยๆ อยา่ง
เมื่อ 2 ปีก่อน แม่ขายได้ประมาณ 26,000 
บาท” สธุรรมเปรยีบเทยีบราคาผลผลติทีล่ดตํา่
ลงมาทุกปี แต่กระนั้น ใบหน้าของเธอยังมีแต่
รอยยิ้ม
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ตอบแทนดีกวา่เกษตรเคมีหลายเท่า นอกจาก
ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงกว่า และขายได้ราคา 
ดีกวา่แล ้ว กระบวนการผลิตที่ปลอดภัย 
ยังทําให้เธอมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นด้วย

แต่เราดจูากรอยยิม้บนใบหน้าของแม่สธุรรม
แล้ว คิดวา่น่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้แก
มสีขุภาพด ีด้วยแม่สธุรรมมอีาหารทีป่ลอดภยั 
มีอากาศแวดล้อมที่ปลอดจากสารพิษ และ
อารมณ์ที่เราแทบหาความขุ่นมัวไม่เจอ...

นอกฤดูทํานาอย่างเช่นเวลานี้ แม่สุธรรม
จะปลูกถั่วเหลือง ผลผลิตสว่นหนึ่งจํานวน  
30 ถัง ถังละ 450 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 30 
บาท รวมแล้วเป็นเงิน 13,500 บาท ส่งขาย
สหกรณ์กรีนเนท สว่นที่เหลือนํามาขายเอง 
ทีต่ลาด โดยทาํเป็นถัว่แระ ซึง่ขายดีมาก เพราะ
คนมัน่ใจในความปลอดภยั จนบางปีรายได้จาก
ถั่วเหลืองนี้สูงถึง 36,000 บาทเลยทีเดียว

เวลาสิบกวา่ปีที่ผา่นมาทําให้แม่สุธรรม 
ได้ข ้อสรุปว่า การทําเกษตรอินทรีย ์ได้ผล

สุธรรม ชมภูทีปสุธรรม ชมภูทีป
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วัฒนธรรม
Culture
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ลัดเลาะไปยังที่ต่างๆ จนได้ล่วงรู ้มาว่า  
ในตําบลนํ้าแพร่มีครูเพลงชื่อดังเคยอาศัยอยู่ 
ที่นี่ ที่บอกว่าเคยก็เพราะ พ่อครูคํา กาไวย์ 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศลิปะการแสดง ประจําปี 
2535 ได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อปี 2557 ทวา่ 
ยังโชคดีที่พ ่อครูคํามีทายาทคอยสืบทอด  
เรามีโอกาสไปเยือนบ้านพ่อครูคํา และพบกับ
พ่อหลวงแห่งบา้นแพะขวาง ซึ่งเป็นทายาท 
ของพ่อครู...
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บ้านกลองสะบัดชัย พ่อครูคาํ กาไวย์
จวบจนวนันี ้นบัได้มากกว่าครึง่ศตวรรษแล้ว 

ที่ชื่อของ พ่อครูคํา กาไวย์ ศิลปนิแห่งชาติ 
สาขาศลิปะการแสดง ประจาํปี 2535 ได้โลดแล่น
อยู่ในวงการเพลงพื้นเมือง เป็นที่รู ้จักนับถือ
อยา่งกวา้งขวาง ทั้งด้วยความสามารถด้าน
ศิลปะการแสดง และการประพฤติปฏิบัติของ
ตัวพ่อครูคําเอง

จากคาํบอกเล่าของ สบิเอกไพรนิทร์ กาไวย์ 
พ่อหลวงแห่งบา้นแพะขวาง หมู่ที่ 3 ทําให้เรา
รู้จักตัวตนของพ่อครูคํา

“แกเป็นศลิปินจรงิๆ เรือ่งการค้านีไ่ม่เคยคดิ 
ตอนตวัตาย พ่อมเีงนิแค่ 18,000 บาทเท่านัน้” 
พ่อหลวงวา่

พ่อครูคํานับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคนสําคัญ
ในการสืบสานภูมิปัญญาล้านนาอย่างการ 
ตีกลองสะบัดชัย มาเผยแพร่แก่อนุชนรุน่หลัง 
ซึ่งยังรวมไปถึงการรา่ยรํา การประดิษฐ์กลอง 
จนมีลูกศิษย์มากมายนับร้อยชีวิต

เราพูดคุยจนทราบว่า กลองสะบัดชัย 
เป ็นศิลปะล ้านนาที่มีมานานหลายร ้อยปี  
สมัยก่อนใช้ตีเอาฤกษ์เอาชัยก่อนออกศึก
สงคราม เพื่อสรา้งขวัญและกําลังใจแก  ่
ทหารกล้า ให้มีพลังนําชัยชนะกลับมา โดย
ทํานองที่ใช้ในการตีมีอยู่ 3 ทํานอง คือ ชัยเภรี 
ชัยดิถี และชนะมาร 

กาลเวลาผ่านไป บ้านเมืองปลอดจาก 
ศึกสงคราม ชาวบ้านนํากลองสะบัดชัยมาตีใน
ขบวนแห่ และตีในงานแสดงศิลปะทั่วไป โดย
ลักษณะการตีจะค ่อนข ้างผาดโผน สรา้ง 
ความตื่นเต้นเร้าใจ มีการออกท่าทางทั้งเขา่ 
ศอก และขยับศีรษะ ประกอบการตีด้วย

“จะเรียกว่าผมเป็นลูกศิษยค์นแรกของ 
ครูคําก็คงไม่ผิด แต่วา่ศิลปะพื้นเมืองมีข้อเสีย
อยู่อย่าง คือดํารงชีพไม่ได้ คา่ตัวถูกเหลือเกิน 
ไม่เหมอืนกบัสากล อย่างครคูาํนัน้ มอีาชพีจรงิๆ 
คือทํานา ฉะนั้นแกสอนลูกศิษย์ทุกคนว่า งาน
เพลงศิลปะแขนงนี้ยึดเป็นอาชีพไม่ได้ ทําด้วย
ใจรักการแสดง อยา่งน้อยได้คา่ไฟ ได้ออกไป
เปดิหูเปดิตา ได้เพื่อนพ้องน้องพี่ คือแกไม่ได้
มองว่าศิลปะนี้เป็นอาชีพ แต่เป็นความสุข 
ต่างหาก” พ่อหลวงถ่ายทอดความคดิของพ่อครู

เมื่อมีสุขอยู่ในหัวใจ ทําให้งานของครูคํา 
มีความโดดเด่น ด้วยการนํากลองสะบัดชัย 
แบบโบราณมาตกแต่ง ใส่ลวดลายพญานาค 
จนเป็นที่กลา่วขาน

คาํ กาไวย์
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“แกทําเพราะชอบจริงๆ ไม่เคยคิดว่า  
สิง่ทีท่าํจะทาํให้ได้เป็นศลิปินแห่งชาต ิแค่เผอญิ
คณุชาญ สโิรรส ผู้ทีส่ร้างอนสุาวรย์ีสามกษตัรย์ิ 
เหน็ว่ากลองทีค่รคูาํทาํนัน้แปลกด ีเลยเอาไปตี 
เกิดมีชื่อเสียงขึ้นมา ภายหลังมีวิทยาลัย
นาฏศิลป์เชียงใหม่ เขาก็เชิญครูคําไปสอน  
แต่ถึงอย่างนั้น แกยังถือหลักวา่ ไม่เอาศิลปะ
ไปหากิน ผมเคยคุยกับแกวา่ เมื่อเราเป็น 
ต้นแบบในการผลติกลอง ทาํไมถงึไม่ทาํโรงงาน
ผลิต พ่อผมตอบวา่ ศิลปะพวกนี้ แกได้มาฟรี
ทุกอย่าง ด้วยเป็นลูกคนจน จึงแอบดูเขา 
ตีกลองที่วัดเอรัณฑวัน เรียนแบบครูพักลักจํา
มา ทีส่าํคญัการทาํกลองเยอะๆ เป็นการตัดไม้
ทําลายป่า แล้วกลองใบหนึ่งก็อยู่เป็นร้อยๆ ปี 

ฉะนั้นคงไม่มีใครมาซื้อ เวลามีใครมาขอ 
ก็ให้เขาไป ทําให้แกมีลูกศิษยท์ั้งในและนอก
วิทยาลัยเต็มไปหมด เชื่อไหมวา่วันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งเป็นวันที่ครูคําเสียชีวิต 
กลองสะบัดชัยมากกว่า 100 ใบมาจากไหน
ไม่รู ้ ตีตั้งแต่บา่ยสองถึงหกโมงเย็น เพื่อส่ง 
ครูคําขึ้นสวรรค์” พ่อหลวงรําลึกถึงคําของ 
ผู้เป็นพ่อ

จากต ้นแบบที่ เห็นมาทั้ งชีวิต ทําให  ้
พ่อหลวงอดเสียดายไม่ได้ หากศิลปะที่ครูคํา 
ตั้งใจถา่ยทอดมาตลอดต้องหมดไป ฉะนั้น 
เขาจึงตัดสินใจทําที่พํานักสุดท้ายของพอ่ครู 
ให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ 

คํา กาไวย์
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สิบเอกไพรินทร์ กาไวย์
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“มองไปในวงการ ครูกลองที่มีชีวิตอยู ่
ตอนนี้ อายุ 80 ปีขึ้นทัง้นั้น แล้วผมเองเหน็พ่อ
ทํากลองมาตลอด ก็กลัวว่าจะหาย วันนี้คนตี
หาได้ แต่คนผลิตไม่มี ผมเลยเปดิศูนย์เรียนรู้ 
ตั้งปณิธานไว้วา่ ต้องมีกลองให้ยืมฟรี คนสั่ง 
ทํากลองจะได้กลองในราคาถูก โดยผมเปลี่ยน
จากไม้เป็นเหลก็ โดยใช้เหลก็หนา 3 หนุ กว้าง 
25 นิ้ว หนา 14 นิ้ว ซึ่งใช้งานดีกว่าไม้ ทนกว่า 
ส่วนหนังกลอง สมัยก่อนหายาก ต้องไปง้อซื้อ
มา เพราะเราซื้อผืนน้อย วันนี้ผมไปซื้อวัวจาก
โรงฆ่าสัตว์ ถลกหนังแล้วขึงเอง เรียกว่าตัด
วงจรทกุอย่าง ขบัรถไม่เกิน 3 กิโลเมตร ผมทาํ
กลองได้ โดยเวลานี้ ผมเอาวิธีทํากลองไปจด
ลขิสทิธิเ์รียบร้อย รวมไปถึงลวดลายพญานาค
ด้วย เพือ่เกบ็ลายเซน็ของครคูาํไว้” พ่อหลวงว่า

ปัจจบุนั ศนูย์การเรยีนรู้แห่งนี ้เปิดสอนฟรี
ในทกุวนัอาทติย์ ตัง้แต่ 09.00-12.00 น. โดย
สอนทั้งศิลปะการทํากลองสะบัดชัย การตี
กลองสะบัดชยั รวมไปถงึการฟ้อนราํ อย่างการ
ฟ้อนเจิง และฟ้อนดาบ ซึ่งเป็นศิลปะที่ครูคํา
ถนัด โดยการฟ้อนเจิง คือการฟ้อนที่ใช้ทา่ทาง 
และชัน้เชงิของการต่อสู้แบบมอืเปล่า ส่วนการ
ฟ้อนดาบ คือการฟ้อนที่ใช้ลีลาการต่อสู้ หรือ
ชั้นเชิง โดยมีดาบเป็นอุปกรณ์ 

นอกจากการทาํศนูย์เรยีนรู้แห่งนี ้พ่อหลวง
ไพรินทร์ยังสืบต่อเจตนารมณ์ของครูคํา ดว้ย
การมอบทุนการศึกษาให้เด็กๆ รวมไปถึงเป็น
ศูนย์กลางรับงานแสดงต่างๆ เพื่อให้คณะ 
ไวย์เอรณั ซึง่เป็นวงของหมู่บ้านดาํรงอยู่ต่อไป 
และสมาชิกวง ซึ่งส่วนใหญ่เปน็ชาวนา จะได ้
มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวอีกทาง

ค่าใช้จ่ายในศูนย์เรียนรู้ โดยหลักมาจาก

การผลิตกลอง ซึ่งทําเฉลี่ยปีละสิบใบ คิดราคา
ไม่ต่างจากต้นทุนมากนัก คือใบละ 20,000 
บาท ถ้ารวมฆ้องด้วย ตกชดุละ 26,000 บาท 
และในแต่ละป ี พ่อหลวงมีโครงการแจก 
กลองสะบัดชัยหนึ่งใบให้แก่โรงเรียนที่สนใจ 
และติดต ่อเขา้มา ซึ่งวิธีให ้ของพ่อหลวง 
ไม่ซับซ้อนอะไร โดยใช้วิธีจับสลากเอา

“ผมบอกกับภรรยาคนที่ 2 ของครูคําว่า 
ยายต้องอุทิศที่นี่เปน็แหล่งเรียนรู้ เพราะที่นี่
เป็นเหมือนบ้านของลูกศิษย์ทุกคน ใครมา  
เราต้องต้อนรับ แม้ที่ดินที่นี่จะเป็นของผม  
แต ่ก็ เหมือนเป ็นที่สาธารณะ นอกจากนี้  
ผมยังพยายามนําศิลปะของครูคําไปผสมกับ 
ดนตรีสากลในระดับที่ เหมาะสม เพื่อให ้
ภูมิปัญญานี้มีความร่วมสมัย และยืนระยะอยู่
ได้นาน” พ่อหลวงวา่

นอกจากนี้พ่อหลวงไพรินทร์ยังจัดงาน
รําลึกถึงครูคํา ทุกวันที่ 24 กุมภาพันธ์ โดยใช้
พื้นที่หลังบา้นส่วนหนึ่งทําเปน็เวทีดิน ชวน 
ลกูศษิย์ลกูหาของครคูาํมาแสดงเพือ่เป็นเกยีรติ
แก่พ่อครู ทั้งยังจัดทํากลองสะบัดชัยที่ใหญ่
ที่สุดในโลก และตีได้จริง หนา้กวา้ง 50 นิ้ว ซึ่ง
ก็ได้เพื่อนพ้องน้องพี่ที่เป็นลูกศิษยล์ูกหาของ 
ครูคํามาช่วยกนั โดยใช้เวลาทาํอยู ่7 เดอืนเตม็

ผลจากความตั้งใจของพอ่หลวงไพรินทร์ 
ทําให้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็น
ศูนย์เรียนรู้ดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่

เราเดนิดกูลองลายพญานาคของพ่อครคูาํ 
กับนวัตกรรมใหม่ที่พ ่อหลวงไพรินทร ์ใช  ้
ทํากลอง เราพบว่า หลังประตูที่เราผ่านเข้ามา 
มีเรื่องราวมากมายที่ เราเก็บกลับออกไป  
เช่นเดียวกับใครต่อใครที่ผา่นเข้ามา...
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พักผ่อนหย่อนกาย
Stay

ระหว่างวันของการลัดเลาะไปในตําบลนํ้าแพร่ 
ด้วยแดดบ้านเมืองเราธรรมดาเสียที่ไหน ทําให้
ยังไม่ทันจะหมดวัน ก็พลันจินตนาการไปถึงที่นอน
แสนอบอุ่น ผ้าห่มที่ห่อหุ้มกายยามคํ่าคืน ยิ่งในช่วง
ฤดูหนาวแบบนี้ คงจะเป็นความสุขถึงที่สุด 

เมื่อยามเย็นมาถึง ผู้นําทางของเราพารถมาจอด
อยู่ที่หน้าบ้านของ จินดา คํามา พนักงานจ้างประจํา
เทศบาลตําบลนํ้าแพร่พัฒนา คํ่าคืนนี้ เราจะนอน
ที่บ้านของเธอ

หลังเดียวอาจยังไม ่เห็นภาพโฮมสเตย ์ของ
ตําบลนํ้าแพร่ได้อย่างถนัดถนี่ เราจึงขอให้ผู้นําทาง
ของเราพาชมโฮมสเตย์อีกหลังหนึ่ง ซึ่งเป็นบ้านของ 
จนิตนา วญิญา อาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมู่บ้าน 
บ้านแพะขวาง หมู่ที่ 3...

พักผ่อนหย่อนกาย
Stay
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โฮมสเตย์แม่จินดา
บ้านของ จินดา คํามา พนักงานจา้ง

ประจําเทศบาลตําบลนํ้าแพร่พัฒนา ตั้งอยู่ใน
หมู่บ้านแพะขวาง หมู่ที่ 3 เป็นบ้านชั้นเดียว  
ดเูรยีบง่าย แต่เจอืด้วยความอบอุ่น ซึง่ทัง้หมดนี้
ต่างสะท้อนออกมาผ่านอัธยาศัยไมตรีของ 
เจ้าบ้านด้วยเช่นกัน    

“บ้านหลังนี้สรา้งเมื่อปี 2553 แต่สร้าง 
ไม ่เสร็จสักที เพราะช ่วงนั้นลูกเข ้าเรียน
มหาวิทยาลัยพอดี ต้องเอาเงินไปสง่ลูกก่อน” 
จินดาเริ่มต้นย้อนเรื่องราวของบ้านหลังนี้  
ที่กวา่จะเสร็จก็ต้องใช้นํ้าพักนํ้าแรงมหาศาล

หลังลูกเรียนจบ จินดาเริ่มปะติดปะต่อ
บ้านทลีะเลก็ละน้อย จากเงนิทีเ่กบ็หอมรอมรบิ
มา เดมิทีม่เีพยีงโครงบ้านกบัหลงัคา กเ็ริม่ปพูืน้
และกระเบื้องเรียบร้อย ปะกลบองค์ประกอบ
สาํคัญอีกหลายจดุ จนกระทัง่เป็นบ้านหลงัใหม่ 
รอลกูทีเ่วลานีไ้ปทาํงานข้างนอก กลบัมาเมือ่ไร
ก็มีบ้านคอยท่า

เมื่อบ้านว่างอยู่ ประกอบกับเมื่อปี 2558 
เทศบาลตําบลนํ้ าแพร ่พัฒนาได ้เข ้าร ่วม
โครงการกับสํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสรมิสขุภาพ ซึง่ทาํให้พืน้ทีข่องตาํบล

กลายเป็นแหล่งศกึษาดงูานตามหลกัสตูร 5 วนั 
4 คนื จนิดาจงึเหน็ว่าเป็นโอกาสด ีทีจ่ะเข้าร่วม
เป็นหนึ่งในโฮมสเตย์ ไว้คอยรับแขกต่างถิ่น
ที่มาเรียนรู้ ณ ตําบลนํ้าแพร่ 

“ลกูเรยีนจบ กไ็ปทาํงานทีอ่ืน่ ว่างจงึกลบัมา 
พอเทศบาลเขาประกาศค้นหาบ้านพกัโฮมสเตย์ 
ป้าจึงสมัครเขา้ร่วม พอได้เงินมาก็เอาไปซื้อ
พัดลมมาใส่เพิ่ม ซื้อสีมาทาขา้งหนา้ ตอนนี้ 
บางห้องยงัไม่เสรจ็ หมดงบก่อน รอได้เงนิมาอกี 
ก็จะทาสี และใส่พัดลมให้ครบทุกห้อง” จินดา
เล่าไปหัวเราะไป

สําหรับบา้นพักหลังนี้ ปัจจุบันมี 2 ห้อง
นอน 2 ห้องนํ้า รองรับแขกได้มากถึง 8 คน 
เพราะทางเจา้บ้านได้จัดเตียงนอนไว้ในส่วน
ของห้องโถงด้วย มีเครื่องนอน หมอน ผา้ห่ม  
ไว้ให้พร้อมเสร็จสรรพ ส่วนเรื่องอาหารเชา้ 
จินดาทําอาหารเมืองรับรอง ทั้งแกงฮังเล  
แกงโฮะ แล้วก็มีทําอาหารภาคกลางบา้ง  
แล้วแต่แขกวา่อยากรับประทานอะไร

“แขกทีม่าอยู่ส่วนใหญ่จะชม แต่ป้าไม่ค่อย
อยากได้ อยากให้ติมากกว่า จะได้รู ้วา่ต้อง
ปรับปรุงอะไรบ้าง” จินดาทิ้งท้าย...

โฮมสเตย์แม่จินดา จินดา คํามา
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โฮมสเตย์แม่จินตนา

บ้านพักของ จินตนา วิญญา อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู ่บ้าน บ้านแพะขวาง  
หมู่ที ่3 อยู่ท่ามกลางบรรยากาศบ้านไร่ อยู่ตดิ
ริมทุ่ง ตัวบา้นสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 2516 เดิม
เป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูง แต่มาภายหลังต่อเติม
ชั้นล่าง กั้นปูนรอบขอบชิด ดูกลายเป็นบ้าน 
สองชั้น ชั้นบนเป็นไม้ ชั้นลา่งเป็นปูน

จนิตนาเปิดบ้านเป็นโฮมสเตย์ตัง้แต่ปี 2558 
ตามคาํเชญิชวนของเทศบาลตาํบลนํา้แพร่พฒันา 
ด้วยมห้ีองว่าง สามารถใช้รบัรองแขกต่างถิน่ที่
เข้ามาเรียนรู้ที่ตําบลนํ้าแพร่ โดยบา้นหลังนี้
สามารถรับแขกได้ 8 คน โดยจินตนาเตรียม
เครื่องนอนที่ห้องโถงชั้นบนให้แขกได้พกัผ่อน
ตามสบาย มีเครื่องปรับอากาศพร้อม ส่วน
ห้องนํ้ามีรับรองมากถึง 3 ห้อง แล้วยังมี
สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ใช้อีกด้วย

“คนที่มาส่วนใหญ่ หากไม่เป็นชายล้วน  
กเ็ป็นหญงิล้วน จดุเด่นของทีน่ี ่คงเป็นความเงยีบ 
เพราะบ้านตั้งอยู่หลังสุดท้ายของซอย ติดกับ
ทุ่งนา” จนิตนาว่า

เวลามแีขกมาพกั จนิตนาจะคอยเป็นเพือ่น
พูดคุยไม่ให้แขกเหงา รับรองอยา่งเป็นกันเอง 
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ด้วยความที่
จินตนาทํางานอาสาสมัครมาตลอด จึงอยาก
ถ่ายทอดประสบการณ์และเรือ่งราวต่างๆ ของ
หมู่บ้านให้คนอื่นได้ฟังบ้าง และที่สําคัญยัง 
ถือเป็นโอกาสที่เธอได้รับฟังสิ่งดีๆ ในพื้นที่อื่น 
เพื่อนํากลับมาพัฒนาบ้านแพะขวางต่อไป

“ส่วนเรื่องอาหารเช้า แม่จะคอยถามแขก
ก่อนว่า เขาอยากกินอะไร ถา้เขาบอกว่าอะไร
ก็ได้ แม่จะจัดอาหารพื้นบ้านให้ ที่ทําบอ่ยๆ 
เลย คือแกงฮังเล นํ้าพริกอ่อง และจอผักกาด” 
จินตนาทิ้งทา้ย...

จินตนา วิญญา

จินดา คํามา
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มาถิ่นเหนือทั้งที เราเลยขอให้
ผู้นาํทางพาไปกินขนมเส้นอร่อยๆ แล้ว
ก็ไม่ผิดหวังจริงๆ และที่สําคัญกว่านั้น 
อัธยาศัยไมตรีของเจ้าของร้านก็ทําให้
เราอมยิ้มไปตามๆ กัน...
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ขนมเส้นรสชาติละมุนลิ้นของ ลําดวน  
ไชยลงักา อยู่คู่กบัชาวนํา้แพร่มาแล้วมากกว่า 
20 ปี แต่ละวันมีลูกคา้แวะเวียนมาลิ้มลอง 
ไม ่ขาดสาย เรียกว ่าขายไม่ถึงเย็นก็หมด 
เสียก่อน ด้วยราคาขายแสนคุ้มสุดคุ้ม เพียง
จานละ 15 บาทเท่านั้น

ส่วนตัวนํ้ายา ที่นี่มีให้เลือก 2 แบบ คือ 
นํ้าเงี้ยว กับนํ้ายา หรือจะผสมกันก็ไม่มีใครวา่ 
โดยป้าลําดวนทําเองทุกขั้นตอน แถมสูตร 
การทําก็ไม ่เหมือนใคร อย่างนํ้าเงี้ยวนั้น  
ป้าลําดวนใส่ทั้งถั่วเน่า ใส่ทั้งนํ้าปลาร้าตม้ 
ทําให้รสชาตกิลมกล่อมยิ่งขึ้น

“เมื่อก่อน แม่ทําแกงเขียวหวานด้วย แต่
ตอนหลังเหนื่อย เลยไม่ค่อยไดท้ํา แตถ่า้ทํา 
ก็หมดทุกที” เจา้ของร้านเล่าให้ลูกค้ารู ้สึก 
เสียดายเล่นๆ

นอกจากขนมเส้นแล้ว อีกจานที่โดดเด่น 
ไม่แพ้กนั คอืส้มตาํ ยนืยนัได้จากการคว้ารางวลั
ประกวดส้มตํามาแล้วหลายเวที โดยเฉพาะ
ระดับอําเภอ ซึ่งเธอได้รางวัลที่ 2 เลยทีเดียว

“สม้ตําของที่นี่เป็นแบบประยุกต์ แม่มี 
สตูรเดด็ คอืใส่กะปินดิหน่อย แล้วนํา้ปลาร้าทีใ่ช้ 
ต้องต้มให้สะอาด เพราะแม่ไปประกวดบ่อย 
แล้วกรรมการส่วนใหญ่เป็นสาธารณสขุ ฉะนัน้
จึงใส่ใจเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ” ป้าลําดวนวา่

ปัจจุบันร้านขนมเส้นปา้ลําดวน ตั้งอยู  ่
หมู่ที่ 1 บา้นบ่อ เปดิทุกวันเว้นวันพุธ ตั้งแต่ 
10.00 น. จนกระทั่งของหมด แต่ทั้งนี้มี 
คํา เตือนสําหรับผู ้ที่ จะแวะเวียนมา  คือ 
ป้าลําดวนไม่รับธนบัตรใบละ 500 บาท และ 
1,000 บาท เนื่องจากไม่มีทอน ฉะนั้นก่อนมา
รับประทาน อย่าลืมแลกเงินให้เรียบร้อยด้วย
นะ ป้าลําดวนบอกมา...

ลําดวน ไชยลังกา
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เราลัดเลาะไปในตําบลนํ้าแพร่ ก็แปลกใจวา่ ทําไม 
มีรถวิ่งสวนไปมามากมายนัก สืบสาวเอาความจึงได้รู้ว่า 
ที่นี่มีรา้นอาหาร มีร้านกาแฟสวยๆ หลายร้าน แต่ที่เป็น
แม่เหลก็ดงึดดู เหน็จะไม่พ้นแกรนแคนย่อน ซึง่เป็นทีน่ยิม
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมถึงคนไทยด้วย 

นอกจากนี้ ในพื้นที่ตําบลนํ้าแพร่ ยังเป็นที่ตั้งของ
อทุยานแห่งชาตอิกีหนึง่แห่ง คอือทุยานแห่งชาตอิอบขาน 
ซึง่มคีวามละม้ายคล้ายคลงึกบัอุทยานแห่งชาตอิอบหลวง 
ที่อําเภอฮอด แม้จะไม่ยิ่งใหญ่เท่า แต่ออบขานก็มี 
ความโดดเด่นอยู่ในตัว และเป็นสถานที่เยี่ยมชมที่ไม่ไกล
จากตัวเมืองเชียงใหม่มากนัก...
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อุทยานแห่งชาติออบขาน

ภายในพืน้ทีต่าํบลนํา้แพร่มอีทุยานแห่งชาติ 
ออบขาน ตัง้อยู่ในพืน้ทีบ้่านแม่ขนลิใต้ หมู่ที ่8 
เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่คงความอุดมสมบูรณ์ของ
ผืนป่าไว้ โดยมชีาวบ้านแม่ขนิลใต้ ซึ่งอาศัยอยู่
ติดกับพื้นที่ของอุทยานเป็นกลไกสําคัญ 

อทุยานแห่งชาตอิอบขานมพีืน้ทีป่ระมาณ 
147,571 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ปา่สงวนแห่งชาติ
ป่าสะเมงิ และป่าสงวนแห่งชาตแิม่ขาน-แม่วาง 
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน และ
หนิอัคนีเรียงรายสลบัซบัซ้อน ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุ
คือ ยอดขุนเตียน ซึ่งมีความสูง 1,550 เมตร
จากระดับนํ้าทะเล ที่นี่เป็นต้นกําเนิดแม่นํ้า
สําคัญหลายสาย เช่น นํ้าแม่ขาน นํ้าแม่วาง  
นํา้แม่เตยีน ห้วยแม่วนิ ห้วยแม่โต๋ ห้วยแม่ขนลิ 
และห้วยหละหลวง

พืชพรรณในป่าก็มีหลายประเภท ทั้ง
กระบก กระบาก ยมหอม แดงนํ้า สมพง ยาง 
ก่อ จาํปีป่า อบเชย สนสองใบ สกั เตง็ รงั พลวง 
ประดู่ ยางนา ตะแบก สมอไทย ไผ่ ส่วนสัตว์ 
ที่พบก็มี เก้ง หมีขอ หมีควาย เสือปลา เสือไฟ 
กระจง อีเห็น กระต่ายปา่ หมูป่า ชะนี ลิง 
นางอาย พังพอน เม่น หมาจิ้งจอก กระรอก 
กระแต ตะพาบนํ้า เตา่ปูลู ไก่ฟ้า เป็นต้น

ส ่วนแหล่งท ่องเที่ยวภายในอุทยานฯ  
มีอยู่หลายแห่ง อาทิ ‘ออบขาน’ ซึ่งอยู่ใกล้ 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เกิดจากลําน้ําขาน
ไหลกดัเซาะหน้าผาสองฝ่ังแม่นํา้ จนมลีกัษณะ
เวา้แหว่ง เกิดเป็นแอ่งจนสามารถลงเล่นได้ 

นอกจากนี้ยังมี ‘ผาตูบ’ ซึ่งเป็นหนา้ผา
ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ติดเชิงเขา เป็นลานหินราบ
เรียบชนกับลํานํ้าขาน และยังมี ‘นํ้าตก 
แม่สะป๊อก’ เป็นนํ้าตกขนาดเล็ก เกิดจาก 
ห้วยแม่สะป๊อก 

ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของ ‘วัดหลวงขุนวิน’ ซึ่ง
เป็นวัดเกา่แก่ เล่ากันวา่ สร้างมาตั้งแต่สมัย
พทุธกาล พระพทุธเจ้าเคยเสดจ็มา และประทบั
รอยพระบาทไว้ ชาวบ้านจึงขอพระเกศาธาตุ
จากพระพุทธองค ์ และสร ้างเจดีย ์บรรจุ 
พระธาตุ เพื่อกราบไหว้สักการะ

สําหรับผู ้ที่ประสงค์จะเขา้พักที่อุทยาน 
แห ่งชาติออบขาน  ที่ นี่ สามารถรองรับ 
นักท่องเที่ยวได้ 300 คน มีรา้นสวัสดิการ  
คอยบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจน 
เปดิโอกาสให้ทํากิจกรรมตา่งๆ อาทิ เดินปา่ 
เล่นนํา้ ขีจ่กัรยาน ส่วนฤดกูาลทีเ่หมาะสมทีส่ดุ
อยู่ในช่วงเดอืนกรกฎาคม-เมษายนของทกุปี...
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แกรนแคนย่อน ณ เชียงใหม่

เราเคยได ้ยินชื่อแกรนแคนย ่อนของ 
ตําบลนํ้าแพร่มาก่อนแล้ว ด้วยระหว่างการ
สัญจรไปมา เราพบเห็นนักท่องเที่ยวสวนเรา
อยู่เป็นระยะ 

ใครจะเชื่อว่า จากที่ดินสัมปทานสําหรับ 
ขดุดนิ ซึง่ถกูทิง้ร้างมานานหลายสบิปี จะกลาย
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอยา่งวันนี้ 

เตชธนพัฒน์ จุฬาธารารักษ์ ผู้จัดการ 
แกรนแคนย่อน เชยีงใหม่ เล่าว่าพืน้ทีต่รงนีเ้ป็น
ของบดิาภรรยา คอื ฉตัรกรนิทร์ ตระกลูอนิสนั 
กํานันตําบลนํ้าแพร่ ซึ่งเคยมีอาชีพขุดดินขาย 
โดยในพืน้ทีอ่าํเภอหางดงมบ่ีอลกัษณะเดยีวกนันี้
หลายแห่ง การขุดในตอนนั้น เป็นการขุดตาม
รูปโฉนดที่ดิน
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“บ่อหนึง่เราขดุกนัเป็นสบิปี ลกึตัง้แต่ 35-
40 เมตร คือขุดจนกระทั่งเจอตานํ้าขา้งลา่ง 
ลกึประมาณ 15 เมตร ส่วนชือ่แกรนแคนย่อนนี้ 
ความจรงิแล้ว เราไม่ได้เป็นคนตัง้ แต่ชาวต่างชาติ
เขาเรียกกัน เนื่องจากสมัยก่อน เรายังไม่ได้
พัฒนาพื้นที่ เพิ่งจะมาเริ่มทําจริงๆ เมื่อวันที่  
9 เมษายน 2558 ทีเ่ราทาํ เพราะมคีนลกัลอบ
เข้ามาเล่นนํา้บ่อยครัง้ บางครัง้กเ็กิดอบุตัเิหตขุึน้ 
เราเลยตัดสินใจเปดิเป ็นแหล่งท ่องเที่ยว  
พร้อมกบัจดัชดุดแูลความปลอดภยัอย่างจรงิจงั 
มเีสือ้ชชูพี มห่ีวงยาง มไีลฟ์การ์ดคอยช่วยเหลอื 
และมีสายด่วนฉุกเฉินไว้บริการ” ผู้จัดการวา่

แกรนแคนย่อน เชียงใหม่ เปดิให้บริการ
ทุกวันตั้งแต่ 9.30-18.30 น. แต่ละวันมี 
นักท่องเที่ยวเฉลี่ย 700-800 คน คิดคา่
บรกิารคนละ 50 บาท สามารถแลกนํา้สมนุไพร
ได้ 1 ขวด หรอืใช้เป็นส่วนลดเครือ่งดืม่ประเภท
ชา-กาแฟมูลค่า 25 บาท นอกจากนี้ยังมี 
ร้านอาหารคอยให้บริการในราคาย่อมเยา 
อีกด้วย...
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ที่อยู่สําหรับติดต่อ
เทศบาลตําบลนํ้าแพร่พัฒนา
สํานักงานเทศบาลตําบลนํ้าแพร่พัฒนา 
123 หมู่ที่ 1 ตําบลนํ้าแพร่
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
อีเมล: info@namphrae.go.th
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